
ชม.ปรับเส้นทางรถแดง

หน่วยงานภาครัฐพร้อมรับมือ

ตร.จราจรเตรียมบรูณาการแก้ไขปัญหาทุกเส้นทาง ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อม
รับมือฤดูการท่องเท่ียวเน้น
ก า ร อ� า น ว ย ค ว า ม ค ว า ม
สะดวกและความปลอดภัย
สร้างความเช่ือมั่นแก่คลื่น
มหาชนท่ีจะหลัง่ไหลเข้ามา
ในนครเชียงใหม่

มาตรการทวงคืนผืนป่า

ยืนยันโปร่งใส

คุมเข้มสถานบันเทิง

ส�ำนักงำนกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมไฟป่ำจังหวัดเชียงใหม่ 
วำงมำตรกำรรับมือควบคุมไฟป่ำสำเหตุก่อมลภำวะทำงอำกำศ
เมืองเชียงใหม่ หว่ันกระทบกำรท่องเที่ยว จำกผลกระทบปัญหำ
วิกฤตหมอกควันในพืน้ที่ จังหวัดเชียงใหม่ อันเน่ืองจำกกำรเผำ
ป่ำและกำรเผำท�ำกำรเกษตร

  โปร่งใส.. .นายปวิณ ช�านิ
ประศาสน์ ผู้ ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ แถลงถึงการท�างานและ
การจดัสรรงบประมาณตามโครงการ
ต�าบลละ 5 ล้านบาท ยนัมีความเป็น
หว่งกรณีการทจุริต หวัน่ประชาชนจะ
ได้รับผลกระทบในการกระจายงบ
ประมาณไมเ่ป็นธรรม

เตรียมรับมืออโุมงค์
         จรำจรตดิขัด...สภาพการจราจรบนท้องถนนในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่
ท่ีเร่ิมจะหนาแนน่เม่ือใกล้เข้าสูเ่ทศกาลทอ่งเท่ียว ตามเส้นทางหลกัตา่ง ๆ

สนองนโยบาย
         สภำพป่ำที่...ในชว่ง ก.พ.-เม.ย. ซึง่ทางจงัหวดัเชียงใหมไ่ด้ออกมาตรา
การรับมือสภาวะไฟป่าชว่งเดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน เพ่ือยบัยัง้ภยัจากหมอกควนั
ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพประชาชน

โครงการต�าบล5ล้าน

ตำมที่ รัฐบำลมีโครงกำรดูแลควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนระดับต�ำบล ด้วยกำรอัดฉีดเม็ดเงินลงไป
สู่ทุกต�ำบลทั่ วประเทศแห่งละ 5 ล้ำนบำท โดยมีเป้ำ
หมำยชัดเจนว่ำ ต้องกำรอัดฉีดงบประมำณรวม
แล้วกว่ำ 3.6 หม่ืนล้ำนบำท ลงไปในหมู่บ้ำนของทุก
ต�ำบลเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ต�ำบลนัน้ 
ส�ำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมำณในวงเงิน
เกือบ 1000  ล้ำนบำทเพื่อจัดสรรในกำรท�ำโครงกำร
ต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุ

สกู๊ปหน้า 1

จำกประกำศของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.) ฉบบัที่ 22 ได้ประกำศเก่ียว
กับกำรควบคุมสถำนบนัเทงิให้เป็นระเบยีบ โดยทำง คสช. ได้ออกระเบยีบกำร
ห้ำมมใิห้ผู้ประกอบกจิกำรสถำนบริกำร หรือสถำนประกอบกำร ที่เปิดให้บริกำร 
ในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร กระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงอันประกอบไป
ด้วย กำรยนิยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำยุต�่ำกว่ำยี่สิบปีบริบรูณ์เข้ำไปใช้
บริกำรและขำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอำยุต�่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ หรือเปิด
ท�ำกำรเกินกว่ำเวลำตำมที่ มีกฎหมำยบัญญัติ รวมไปถึงห้ำมขำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์เกนิกว่ำก�ำหนดเวลำตำมที่กฎหมำยบัญญัตแิละยนิยอมหรือปล่อย
ปละละเลยให้มีกำรพกพำอำวุธ วัตถุระเบดิ หรือยำเสพตดิเข้ำไป

ทางลอดแม่โจ้3ปี

สปอร์โนเซ็กชวล
ผู้ชายร่างล�่าบนสื่อออนไลน์

ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีควำมเติบโตอย่ำง
รวดเร็วก่อให้เกดิกระแสต่ำง ๆ  อย่ำงมำกมำย 
ทัง้กระแสที่ เป็นที่ นิยมของเหล่ำดำรำคนดัง
รวมทัง้บุคคลทั่วไป เช่น กำรศัลยกรรมเพื่อ
ควำมงำม  กระแสเหล่ำนีไ้ม่ได้เกิดขึน้ใน
เฉพำะผู้หญิงเท่ำนัน้ แต่ยังมีกระแสที่เกิดขึน้
กับผู้ชำยอีกด้วย กำรถ่ำยภำพเซลฟ่ีเป็นตัว
ผลักดนัให้ผู้ชำย อ่ำนต่อหน้ำ 2

ชนวนการเสพติด...น.5 อุดมคติของพี่ระเบียบ...น.8 ผลพลอยได้จากการศัลยกรรม...น.9

จัดระเบียบสังคมคสช.

ลดวิกฤตหมอกควันชม.

ปีที่ 25 ประจ�ำเดอืน สิงหำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2558 รำคำ 10 บำท

เน้นความปลอดภัยประชาชน

วอนร้านค้าร่วมมือ

ภำพข่ำวจำก: ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมจงัหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมจะสร้างคน
ต้องเร่ิมต้นด้วยใจรัก

เทศบาลฯ ชม.เตรียมเก็บขยะลอยกระทงหลังตี2
ธุดงคสถานเล่ือนปล่อยโคมลอยเป็น 25 พ.ย.

      เส้นทำง 
เดินรถ. . . ร ถ
โดยสารสี่ล้อแดง
ว่ิงเส้นทางหลกั ทัว่
ตวัเมืองเชียงใหม ่
12 เส้นทาง ยัน
อตัราคา่บริการ 20 
บาท ตลอดสาย

ผู้ประกอบกำรเดนิรถเชียงใหม่ เร่ง
จัดระเบียบเส้นทำงเดนิรถ พร้อม
ผ ลักดัน โครงกำรรถรำงและ
จักรยำนเพื่อลดปัญหำกำรจรำจร
เมืองเชียงใหม่ จำกสภำพกำร
จรำจรในตวัเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
ปัญหำเรือ้รังที่มีมำอย่ำงยำวนำน 
อีกทัง้ระบบขนส่งมวลชนที่หลำก
หลำย อ่ำนต่อหน้ำ 2

อ่ำนต่อหน้ำ 11

ทุ่มงบประมำณกว่ำพนัล้ำนบำท เร่งสร้ำงทำงลอดอุโมงค์สำยแม่โจ้ เพื่อ
บรรเทำปัญหำจรำจรเชียงใหม่ หมวดกำรทำงเชียงใหม่ยันแล้วเสร็จ
ภำยในปี 2560 แนะน�ำประชำชนหลีกเล่ียงเส้นทำงช่วงเวลำจรำจรเร่ง
ด่วน และใช้ทำงเบี่ยงตำมที่ก�ำหนด นำยช่ำงโครงกำรฯ เปิดเผยว่ำ
โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ทำงลอดบนทำงหลวง อ่ำนต่อหน้ำ 11

อ่ำนต่อหน้ำ 11

อ่ำนต่อหน้ำ 11

อ่ำนต่อหน้ำ 4

อ่ำนต่อหน้ำ 11

ฤดูท่องเทียว

วัฒนธรรมวัยรุ่นกระแสใหม่



2 หน้า | ฉบบัปี 2558

 • สปอร์โนเซก็ชวล
ยุคนีห้ันมาสนใจรูปร่างของตัวเอง 
หลายคนหนัมาใส่เสือ้กล้าม อวดมดั
กล้ามของตวัเองเปิดเผยตวัตนผา่นสือ่
โซเชียลมีเดีย 
 ทัง้นี ้รูปแบบพฤตกิรรมของผู้ชาย
ในประเทศไทย หากย้อนกลบัไปชว่งปี 
พ.ศ. 2547 ได้มีการใช้ ค�าวา่ เมโทรเซก็
ชวล กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหมายถึง
ผู้ ชายท่ีให้ความส�าคัญ พิถีพิถันกับ
การแต่งตัวเพ่ือให้ดูดีในสายตาคน
อ่ืน แต่ในปัจจุบนัหมดยุคของ เมโทร
เซ็กชวล เพราะตอนนีมี้ศพัท์ใหม่ท่ีใช้
บรรยายลกัษณะของผู้ชายท่ีหมกมุ่น
กบัร่างกายตวัเองท่ีเรียกว่า สปอร์โน
เซก็ชวล (Spornosexual) ผู้ชายสปอร์
โนเซ็กชวล มีนิสยัท่ีชอบเลน่กีฬาและ
ออกก�าลังกาย เพราะต้องการใช้
ร่างกายของตวัเองดึงดูดสายตาของ
คนอ่ืน พวกเขาให้ความส�าคัญกับ
การสร้างรูปร่างของตนให้ออกมาดดีู 
สิ่งเหล่านีเ้ป็นตวัผลกัดนัให้ผู้ ชายยุค
นีต้้องการท่ีจะเป็นท่ีปรารถนาของ
คนอ่ืน 
 นายปาฏิหาริย์ เหล่าประเสริฐ 
นายแบบอิสระ กล่าวว่า การดแูลรูป
ร่างของตัวเองนัน้ ต้องมีการดูแล
สุขภาพอย่างสม�่าเสมอ เช่น การ
ควบคุมอาหารการทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ควบคู่กับการพักผ่อนให้
เพียงพอ ออกก�าลังกายอย่างน้อย     
วนัละ 30-50 ถงึนาที เพ่ือสขุภาพกาย
และสขุภาพจิตท่ีดี ในขณะท่ีตนโพสต์
รูปภาพของตวัเองลงในสื่อโซเชียลมี
เดียแล้วเกิดความรู้สกึประทบัใจเม่ือได้
อวดรูปร่างสรีระเพ่ือให้คนอ่ืนได้เห็น
และมีค�าติ เ พ่ือให้ตัวเราเองมีแรง
บันดาลใจท่ีจะออกก�าลังให้มากขึน้
เ พ่ือหุ่นท่ีสวยและสุขภาพแข็งแรง 
นอกจากนีเ้ป็นการเชิญชวนให้เพ่ือน 
ๆ ได้มีการร่วมการออกก�าลังกาย
และดูแลสุขภาพ ตัง้แต่มีรูปร่างท่ีดี
ขึน้แล้วส่งผลให้มีคนได้รู้จักมากขึน้
ในสื่อโซเชียลมีเดียอีกทัง้ยังมีผลต่อ
งาน เช่นมีคนติดต่อไปถ่ายแบบถ่าย
งานทัว่ไปหรือให้ประชาสมัพนัธ์เก่ียว
กับงานต่าง ๆ
 “ลักษณะการโพสต์ ท่ี ดีในสื่อ         
โซเชียลมีเดีย ก็งา่ย ๆ  เลยเพราะแคค่ดิ
ค�าพูดท่ีมีสาระหรือมีประโยชน์กับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืนหรือท่ีเรียกวา่ แคปชัน่ 
(Caption) โดยท่ีจะไมท่�าให้ตนเองและ
ผู้ อ่ืนเสียหายในทางท่ีผิดหรือละเมิด
ความเป็นสว่นตวัแตอ่ยา่งใด มีข้อควร
ระวงัต่อสถานการณ์แบบนี ้ เช่น ต้อง
โพสต์รูปภาพท่ีเป็นสาระและไม่สุ่ม
เสี่ยงต่อผู้ อ่ืนและตนเอง เพ่ือป้องกนั
การน� าภาพไปใ ช้ ในทาง ท่ี ไม่ ดี ”          
นายปาฏิหาริย์กลา่ว
 ขณะท่ี นายเสรีภาพ ทบัทิมทอง 
นักศึกษา ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม ่กลา่ววา่ ตนเร่ิมเลน่
ฟิตเนส ตัง้แต่ชัน้มธัยมตอนต้น เข้า
ฟิตเนสบ้างบางเวลายงัไมค่อ่ยมีความ
รู้ แต่เร่ิมจบัทางได้ประมาณปี 1 จึง
ท�าให้รู้สึกอยากดูแลรูปร่างมากขึน้ 
เพราะอ้วนมากในตอนนัน้ โดยเลอืกวิธี
ฟิตเนสแบบโมเดล คือ เลน่กล้ามสไตล์
นายแบบ เพราะท�าให้รูปร่างไม่ใหญ่
เกินไปเหมือนนกัเพาะกายและไม่ลีบ
เกินไปเหมือนนักว่ิง การเล่นกล้าม
สไตล์นายแบบนัน้ ถือวา่เป็นการท่ีต้อง
เอาชนะใจตวัเองเป็นอยา่งมาก ต้องมี
ทัง้วินยั ในการทานอาหารท่ีเหมาะสม 
การพกัผอ่นท่ีเพียงพอ และการเลน่เวท
เทรนน่ิง รวมถงึการแบง่เวลาจดัตาราง
ให้เหมาะสม ไมเ่ชน่นัน้ก็จะไมป่ระสบ
ผลส�าเร็จ
 ทัง้นี ้การโพสต์รูปเป็นสว่นหนึง่ อีก
ทัง้ความมั่นใจท่ีเพ่ิมขึน้ เพราะแค่
อยากดพูฒันาการของร่างกายเราว่า
เม่ือก่อนเป็นอย่างไร ปัจจุบันเป็น
อยา่งไร ซึง่ฟิตเนสโมเดลทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศก็มีการโพสต์รูปภาพ
เพ่ือดึงดูดความสนใจของคนในสื่อ    
โซเชียลมีเดีย อาจจะเพ่ือการค้าขาย
เทรนออนไลน์ โดยการโพสต์รูปภาพใน
สือ่โซเซียลมีเดียมีการเลอืกรูปภาพท่ีดู
ดีและเหมาะสม ไมโ่ป๊ โดยลกัษณะของ
การคิดแคปชั่นประกอบ จะเป็นใน
ทางการให้ก�าลงัใจตวัเองในการออก
ก�าลงักาย ลกัษณะของพฤตกิรรมของ

ข่าวต่อหน้า 1 คนในปัจจุบนัท่ีมีการน�ารูปภาพของ
บคุคลอ่ืนมาใช้ในทางท่ีผิด โดยสว่นตวั
แล้วมีความคดิเหน็วา่เป็นการกระท�าท่ี
ผิดโดยมีเร่ืองของกฎหมาย อาจตดัตอ่
แล้วท�าให้ผู้ อ่ืนเสยีช่ือเสยีง หรือละเมิด
สทิธิสว่นบคุคลได้หากน�าภาพไปใช้ใน
ทางท่ีผิดและไมไ่ด้รับการอนญุาตจาก
เจ้าของภาพ
 “สว่นโอกาสด้านการท�างาน เคย
มีโมเดลลิ่งมาถามในเฟสบุ๊คถึงความ
สนใจถ่ายแบบชดุชัน้ในชาย แตผ่มไม่
ได้ชอบถ่ายแบบนัน้เลยปฏิเสธไป อีก
ทัง้ตอนนัน้ยงัเป็นเด็กอยู่ ก็เลยไม่รับ
งาน เพราะท่ีดแูลตวัเองเพ่ือดสูขุภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงและเพ่ือพฒันาการ
ของรูปร่างตัวเองเท่านัน้เอง” นาย
เสรีภาพกลา่ว
 อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัอินเทอร์เน็ต
ถือเป็นสื่อท่ีเป็นศนูย์กลางของข้อมลู 
ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น ทุกคนสามารถเข้ามาอ่านหรือ
เขียนข้อความอะไรก็ได้บนอินเทอร์เน็ต 
จึงท�าให้อินเทอร์เน็ตถกูใช้เป็นเคร่ือง
มือในการหม่ินประมาท ให้ร้าย หรือใส่
ความผู้ อ่ืน ซึง่บางคนอาจท�าไปเพราะ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัจจุบันการ
โพสต์รูปภาพอนาจารท่ีมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 
387 วรรคสอง พ.ร.บ. วา่ด้วยความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
มาตรา 14 (4) (5) ฐานหม่ินประมาท
ให้ลงโทษจ�าคกุ 3 เดือน และฐานเพ่ือ
การจา่ยแจก หรือเพ่ือการแสดงอวดแก่
ประชาชนท�าให้ แพร่หลายโดยประการ
ใด ๆ ซึ่งภาพอันลามก น�าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งเข้าถึงได้ มีความผิด
ทางกฎหมายโดยมีบทลงโทษตาม 
พ.ร .บ.ว่า ด้วยความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (4) 
(5) ลงโทษจ�าคุกเป็นเวลา 6 เดือน 
แม้วา่การกระท�า ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ล้วน
เป็นความชอบสว่นบคุคล แตโ่ซเชียลมี
เดียก็ยังคงเป็นช่องทางในการแสดง
ตนให้ผู้ อ่ืนรับรู้และเปิดเผยตวัตนบน
พื น้ ท่ี ส า ธ า ร ณ ะ  ทั ง้ นี จ้ึ ง ต้ อ ง มี
วิจารณญาณและความรับผิดชอบ
สว่นบคุคลทัง้ในด้านสงัคม จริยธรรม 
และกฎหมาย

 • ส่ีล้อแดง  
แตย่งัไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ จงัหวดั
เชียงใหมจ่งึเร่ิมมีมาตรการจดัระเบียบ
รถสี่ล้อแดงแบบใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
มาตรการป้องกันปัญหาการจราจร
และการจดัระเบียบรถสาธารณะเมือง
เชียงใหมต่ามนโยบายของ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้มี
การก�าหนดเส้นทางว่ิงรับ-สง่ผู้โดยสาร
ตามเส้นทาง12 สาย และเฉพาะใน
สว่นของสี่ล้อแดง มี 11 สาย และได้มี
การแบง่สาย เส้นทาง สาย 1 หลงั มช.-
สามกษัตริย์-ตลาดวโรรส-อาเขต2 -
ตลาดสามแยกสนัทราย, สาย2 ห้วย
แก้ว-กาดสวนแก้ว-ขนส่งช้างเผือก-
ตลาดวโรรส-สถานีรถไฟ-อาเขต 2, 
สาย 3  ขนส่ง ช้าง เ ผือก-ท่าแพ-
สนามบิน, สาย 4 ขนส่งช้างเผือก-
นิมมานเหมินทร์-สวนดอก-สนามบิน, 
สาย 5 ขนส่งช้างเผือก-เซ็นทรัล
เฟสติวัล-พรอมเมนาดา-สนามบิน, 
สาย 6 ขนส่งช้างเผือก-ตลาดวโรรส-
สวนดอก-โรบนิสนั-แยกสะเมิง, สาย 7 
ขนสง่ช้างเผือก-สามกษัตริย์-ตลาด     ว
โรรส-ตลาดสามแยกสนัทราย, สาย 8 
ขนสง่ช้างเผือก-ศนูย์ราชการฯ-สนาม
กีฬา 700 ปี-รพ.นครพิงค์, สาย 9 ขนสง่
ช้างเผือก-ตลาดวโรรส-หนองหอย-ท่ี
ว่าการ อ.สารภี, สาย 10 ขนส่งช้าง
เผือก-ตลาดวโรรส-สถานีรถไฟ-บวก
ครก สาย 11 ขนส่งช้างเผือก-ไนท์
บาซาร์-มงฟอร์ต(ประถม)-จวนผู้วา่ฯ-
ยุพราช โดยมีค่าโดยสาร 20 บาท 
ตลอดสาย 
 ส่วนสาย 12 ใช้รถโดยสารปรับ
อากาศ (รถเมล์) ของเทศบาลนคร
เชียงใหม ่จดัเดนิรถจ�านวน 2 เส้นทางๆ 
ละ 3 คนั ระหวา่งเวลา 16.00-20.00 
น. มีรถออกทกุ ๆ 20 นาที คา่โดยสาร 
15 บาทตลอดสาย พระภิกษุสามเณร 
นกัเรียนในเคร่ืองแบบ 10 บาท โดยมี
เส้นทางเดินรถ ดงันี ้
 ขนสง่อาเขต-สนามบนิ (รถเมล์วน
ซ้าย) ขนสง่อาเขต-เซ็นทรัลเฟสติวลั-
โลตัสค� า เ ท่ียง -แยกข่วงสิ ง ห์ -วัด           

เจ็ดยอด-แยกรินค�า-นิมมานเหมินทร์-
กาดต้นพะยอม-แยกกาดแม่เหียะ-
ขนส่งแม่เหียะ-โรบินสัน-สนามบิน-
ต� ารวจภาค5- โรง เ รียนมงฟอร์ต
(มัธยม)-บิ๊กซีดอนจั่น-แยกหนอง
ประทีป-ขนสง่อาเขต
 สาย 12 ขนส่งอาเขต-สนามบิน 
(รถเมล์วนขวา) ขนส่งอาเขต-บิ๊กซี
เอ็กซ์ตร้า-แมคโคร- บิ๊กซีดอนจั่น-
ต�ารวจภาค5-โรบินสนั-สนามบิน-โรง
เรียนวฒัโนฯ-โรงพยาบาลเชียงใหม่-
ราม-กาดสวนแก้ว-แยกรินค�า-วัด     
เจ็ดยอด-แยกข่วงสิงห์-โรงพยาบาล
ลานนา-เซน็ทรัลเฟสตวิลั-ขนสง่อาเขต
 อีกทัง้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่
และส�านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม ่
ได้ร่วมจดัท�าแอปพลเิคชัน่ CMTRAN-
SIT หรือโครงการการศึกษาวิจยัและ
ทดลองสาธิตการจัดระบบรถประจ�า
ทางสี่ล้อแดงในเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง
ระบบปฏิบตัิการนีจ้ะท�าให้ประชาชน 
สามารถขึน้รถได้ตรงเวลา ซึ่งมีอยู่ 2 
ระบบ ดตูารางผา่นแอพพลิเคชั่นและ
ตามปา้ยของจดุท่ีรับผู้โดยสาร การเดนิ
ทางของรถ จะมาไมเ่กิน 15-30 นาที 
โดยแอพพลิ เคชั่น นี  ้ ยังสามารถ
ค�านวณคา่โดยสารให้เอง เพ่ือปอ้งกนั
การเรียกค่าโดยสารเกินจริง แอพพลิ
เคชั่น CMTRANSIT สามารถให้
ดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ 
Google Play
 นางสาวณราวดี เครือวงั นกัศกึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ ผู้ ทดลองใช้แอพพลิเคชั่น 
CMTRANSIT ได้ให้สมัภาษณ์วา่ ตน
ไ ด้ ท ร า บ ข่ า ว แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น         
CMTRANSIT จากปา้ยโปสเตอร์ท่ีตดิ
ป ร ะ ก า ศ ต า ม ห น้ า อ า ค า ร ใ น
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มาทดลองใช้ด ู
เน่ืองจากตนเองนัน้ ได้ใช้บริการรถแดง
อยู่เป็นประจ�าอยู่แล้ว และโดนเรียก
เก็บเงินแต่ละทีก็ 50-60 บาทต่อครัง้ 
แต่พอมีแอพพลิเคชั่นนี ้ ตนสามารถ
ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะขึน้ 
นอกจากแอพพลเิคชัน่จะบอกวา่รถคนั
ไหนจะมาถงึสถานท่ี ท่ีเรายืนอยูก่ี่โมง
และยงัสามารถค�านวนค่าโดยสารให้
เราได้รู้อีกด้วย
 แต่เดิมในส่วนของรถสี่ล้อแดงท่ี
เคยว่ิงรับผู้ โดยสารทัว่เมืองเชียงใหม ่
โดยท่ีไม่ได้มีการก�าหนดเส้นทางการ
เ ดิ น ร ถ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น  จ น มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ
สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
นโยบายของ คสช. ซึง่ท�าให้คนขบัรถ 
สี่ล้อแดงบางสว่นได้รับผลกระทบ 
 แหล่งข่าวท่ีไม่เปิดเผย กล่าวว่า 
“ตัง้แตมี่มาตรการจดัระเบียบสีล้่อแดง
ออกมาท�าให้มีคนท่ีเลิกท�าอาชีพนีไ้ป
เลยก็มี แตก็่ยงัมีคนท่ีเข้ามาท�าอาชีพ
ขบัรถแดงเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ จากเม่ือก่อน
เคยมีรายได้ 400-500 บาท ตอ่วนั บาง
วนัได้ ต�า่สดุ 300 บาท ตอนนีร้ายได้ลด
ลงจากเดมิ แตก็่ยงัพออยูไ่ด้ และยงัมี
คนท่ีได้รับผลกระทบอยู ่เชน่ คนท่ีออก
รถใหม ่เพราะคนท่ีออกรถใหมร่ายได้ท่ี
เคยได้จากเดิมนัน้ได้ลดน้อยลง ทัง้นี ้
เพราะค่าผ่อนรถก็ประมาณ 7,000 
บาท ต่อเดือน แต่ส�าหรับคนท่ีขบัรถ
แดงเก่า จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบ 
สว่นมากจะเสยีไปกบัการซอ่มบ�ารุงรถ
มากกวา่ ในการซอ่มแตล่ะครัง้มีคา่ใช้
จา่ยเยอะพอสมควร รายได้ก็พออยูต่วั
เม่ือตัดจากรายได้ของในแต่ละวัน” 
และทางผู้ให้บริการได้มีการจดัควิของ
การออกรอบรถ โดยจะเร่ิมออกตัง้แต ่
6 โมงเช้า จนถึง 6 โมงเย็น คือ 12 
ชัว่โมงต่อวนั และมีการคิดค่าบริการ 
คนละ 20 บาท ตามมาตรการของการ
จดัระเบียบรถสี่ล้อแดง ถ้ามีคนมาใช้
บริการ 4-6 คน ก็จะมีรายได้พอกับ
ต้นทนุของแตล่ะวนั และมีรายได้เพ่ิม
ขึน้จากการพาลกูค้าไปยงัสถานท่ีทอ่ง
เท่ียวตา่ง ๆ ก็จะมีบางสถานท่ี ท่ีจะมี
สว่นแบง่ให้ตามรายหวั เชน่ พาลกูค้า
ไป 2 คน ก็จะได้สว่นแบง่ตอ่คน คนละ 
50 บาท 2 คนก็รวมเป็น 100 บาท แต่
ก็ไมไ่ด้มีปัญหากบัผู้ให้บริการประเภท
รถตู้  เพราะจะอยูก่นัคนละสว่นในการ
ให้บริการ ส่วนใหญ่จะเป็นการท่อง
เท่ียวเป็นแบบคณะ แล้วแตว่า่ลกูค้าจะ
เลอืกใช้บริการแบบไหน ในสว่นของรถ
แดงจะติดอยู่ ท่ีการจ�ากัดสายการ
เดินรถเลยไม่สามารถไปได้ทัว่ เพราะ

ถ้าออกนอกสายท่ีก�าหนดไว้ก็จะเกิด
ปัญหาทบัเส้นของเส้นทางการเดนิรถ”
 ในส่วนของช่วงเทศกาลการท่อง
เท่ียว แหลง่ขา่วคนดงักลา่ว ได้กลา่ว
ตอ่อีกวา่ “มีรายได้เพ่ิมขึน้จากในชว่ง
เทศกาล แตล่กูค้าสว่นใหญ่ก็จะมีการ
ตอ่รองราคาจนบางครัง้ก็ท�าให้ขาดทนุ 
และนักท่องเ ท่ียวส่วนใหญ่จะใช้
บริการในเวลากลางคืน ปัจจบุนัคนขบั
รถแดงต้องเป็นคนหาลกูค้าเอง ต้อง
จอดถามลกูค้าวา่จะไปไหน แตจ่ะไม่
ค่อยมีลกูค้าเข้ามาถามใช้บริการ แต่
ถ้าเป็นการเหมารถ ผู้ โดยสารจะมา
ติดต่อและตกลงราคากนัเอง โดยไม่
ผา่นคนกลาง” 
  ทางด้าน นายสนัติ วฒิุรัตน์ คน
ขับสี่ล้ออีกคนหนึ่ง ได้เผยว่า “ทาง
สหกรณ์นครลานนาก็ให้ความร่วมมือ
กับ คสช. ร่วมกับทางทหารช่วยจัด
ระเบียบรถเข้าเส้นทาง มีอยู ่ 11 เส้น
ทาง ทางสหกรณ์ก็มีการจดัรถเข้าร่วม
ทดลองวิ่งประมาณสกั 2 เดือน แตผ่ล
การทดลองไม่ได้รับการตอบสนอง
จากประชาชน เพราะวา่ คนเชียงใหม่
เคยชินกบัการนัง่รถสองแถวท่ีไปได้ทกุ
เส้นทาง ถ้าลงในเส้นทางท่ีจดัระเบียบ 
เขาก็ต้องไปตอ่รถอีกหลายทอด จาก
ปกตท่ีิจะมีการตอ่รถกนัทอดเดียว แต่
ก็กลายเป็นได้ตอ่หลายทอด หนึง่เสีย
เวลาเยอะ พอลงรถก็ต้องรอรถอีกไป
ตอ่อีกเป็นทอด ๆ  ไป ตอนนัน้ทาง คสช. 
ก็ได้มีทหารนั่งประกบบนรถแดงไป
ด้วย หากมีคนขึน้ลงทางทหารก็บนัทกึ
ไว้ ผลปรากฎวา่ประชาชนไมค่อ่ยนิยม
เท่าไหร่ เพราะเขาได้ต่อหลายทอด 
หลงัจากท่ีสหกรณ์ได้ให้ความร่วมมือ 
คสช .  ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ป ร ะ ม า น             
2-3 เดือน 
 อย่างไรก็ตาม ทางสหกรณ์ก็ได้มี
การจัดหาเงินงบประมาณมาช่วย
เหลือ ค่าน�า้มนัของลกูสมาชิกท่ีร่วม
เท่ียวละ 100 บาท ผลปรากฎว่าไม่
ได้การตอบสนองจากประชาชน และ
ยังมีคนใช้บริการน้อยมาก ไม่คุ้ ม 
บางทีมีคนเดียวในเส้นทาง มีบาง
เท่ียวท่ีจะมีคนเยอะ แทนท่ีจะหมด
เงินแค่20บาทในเท่ียวเดียวแต่ต้อง
เสียเพ่ิมอีก40บาทในเท่ียวต่อ ๆ ไป 
แล้วก็ต้องรอรถอีก เพราะว่าเส้นทาง
เชียงใหม่ไม่ได้ยาวเหมือนกรุงเทพ 
ระยะทางมนัสัน้” ส่วนใหญ่จะส่งผล 
กระทบกับผู้ โดยสาร นายสันติ ได้
กลา่วตอ่ไปอีกวา่ “ในเม่ือทดลองแล้ว
มนัไม่ได้ผล ทาง คสช.ก็ปลอ่ย เพราะ
ประชาชนไม่นิยม อย่างเช่น    รถสาย
ท่ีออกไปต่างอ�าเภอ เขาก็จะจดัเข้าท่ี
แล้ว ชาวบ้านท่ีเขาเคยขึน้ตามจุด 
อย่างเช่นกาดหลวง คนแก่ถือของ
เยอะ ต้องต่อรถ ถ้าไม่ต่อก็ต้องเดิน
ขึน้มาต่อเส้นทางท่ีรถสายนอกอีก 
ทัง้นีจ้ึงท�าให้รายได้ของตนในบาง
ครัง้ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตน
นัน้ได้คาดไว้”
 และในสว่นของด้านผู้ ท่ีใช้บริการ
สี่ ล้ อแดง ก็ มีบางส่วน ท่ี ไ ด้ รับผล  
กระทบ ทัง้นี ้ทางด้านแหลง่ขา่วไมเ่ปิด
เผย ได้กลา่ววา่ “ได้รับผลกระทบนิด
หน่อย ในการจัดมาตรการการจัด
ระเบียบควิรถท่ีขนสง่ช้างเผือก ถ้าถาม
ในด้านดีก็ดีค่ะ เพราะคิวรถเป็น
ระเบียบมากขึน้ สว่นผลเสยีถ้าเราต้อง
ไปเส้นทางท่ีต้องการเราต้องรอนาน
หน่อยรถถึงจะออก เพราะต้องรอให้
คนท่ีไปเส้นทางเดียวกับเรามาขึน้
เยอะ ๆ รถถึงจะออก การจ่ายค่า
โดยสารก็คุ้มคา่ในบางครัง้ แตบ่างครัง้
ถ้าเราไปนอกเส้นทางเราก็จะเสียค่า
โดยสารเพ่ิมเติมให้เขาถือว่าเป็นการ
เสียเวลา ก็เหมือนกบัตอนท่ียงัไมไ่ด้มี
มาตรการการเดนิรถ แตก่ารเดนิทางก็
สะดวกขึน้ เพราะถ้าเราไปท่ีจดุบริการ
รถและบางครัง้อาจจะไมส่ะดวกถ้าเรา
อยู่กลางทางหรือในเส้นทางท่ีไม่ค่อย
มีรถประจ�าทางผา่น”
 ทัง้นี ้ รถสี่ล้อแดงเปรียบเสมือน
เอกลกัษณ์ของการเดินทางในจงัหวดั
เชียงใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม สี่ล้อแดง
ก็ใช่ว่าจะเป็นทุกทางเลือกของคนท่ี
ต้องการเดินทาง จงัหวดัเชียงใหม่ยงั
มี โครงการ ท่ีจะส ร้างรถราง เ พ่ือ
อ�านวยความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียว
และคนท่ีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ใน
อีก 5 ปี ข้างหน้า แต่ก็ยังจะมีเส้น
ทางการเดินรถประจ�าทางเหมือนเดิม

เช่นตอนนี ้นายโสภณ มณีวรรณ คน
ขับสี่ล้อแดง ให้สัมภาษณ์ว่า “เคย
ได้ยินมาเหมือนกนัว่า จะมีการสร้าง
รถรางในจงัหวดัเชียงใหม่ แต่ก็คงจะ
เกิดขึน้ช้าและคงจะเกิดยาก เพราะ
ขนส่งมวลชนเชียงใหม่จัดยากมาก 
ตอนนีร้ถแดงมี 2,000 กว่าคนั ถ้าเอา
รถรางมาแล้วจะว่ิงอย่างไร ถ้าจะให้
พดูถงึรายได้ รายได้ของตนก็คงจะลด
ลง” ถึงอย่างไรก็ตาม การสร้างรถราง
จะมีการส่งผลกระทบต่อด้านสิ่ ง
แวดล้อมหรือด้านอ่ืนๆ ของจังหวัด
เชียงใหม่ หรือไม่อย่างไร ทางด้าน 
นายวินิทร์   ไชยวงค์ เจ้าพนักงาน
สาธารณะสขุ ได้ให้ความเห็นว่า “ทกุ
อย่างมีผลกระทบอยู่แล้ว แตถ้่ามีการ
จัดการ ท่ี ดี  ก็ จะ มีประ โยช น์กับ
ประชาชนอย่างแน่นอน”
 “ด้านการบดบังทัศนียภาพก็
เหมือนกบัทางกรุงเทพ แตค่งจะไมส่ง่
ผลกระทบมากเท่าไหร่ ถ้า มีการ
จัดการท่ีดี การสร้างรถรางจะท�าให้ 
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย 
การเดินทางให้ความสะดวกสบาย
มากขึน้” นายวินิทร์ กล่าว
 อีกหนึ่งทางเลือก ท่ีทางเทศบาล
นครเชียงใหม ่ได้มีการจดัท�าโครงการ
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในตัว
เมืองเชียงใหม่ เป็นโครงการเช่ายืม
จักรยาน โดยมีจักรยานให้เช่า-คืน 
จ�านวน 16 จดุ อาทิเช่น สถานีวดัพระ
สิงห์ พิพิธภัณฑ์พืน้ถ่ิน ท่าแพฯลฯ 
โดยใช้ระบบบัตรเช่าอิเล็กทรอนิกส์ 
(Eletronics Rental Card) ซึ่ง
สามารถเช่าจกัรยานจากพืน้ท่ีบริการ
จากจุดหนึ่งและแล้วน�าไปคืนในอีก
พืน้ท่ีบริการท่ีอ่ืน ๆ  ได้ อตัราคา่เช่ารถ
คิดเป็นชั่วโมง ชั่วโมงแรก คิดค่า
บริการ 20 บาท (ผู้ ใช้บริการท่ีเป็นคน
ไทย ในชัว่โมงแรกจะไมค่ิดคา่บริการ) 
ชัว่โมงท่ี 2-3 คิดค่าบริการ 40 บาท 
ชัว่โมงท่ี 4-5 คิดค่าบริการ 60 บาท 
ชัว่โมงท่ี 6-8 คิดค่าบริการ 80 บาท 8 
ชัว่โมงขึน้ไป คิดค่าบริการ 100 บาท

 • ตร.จราจรเตรียม
 กลุ่มจราจรเชียงใหม่เผยปัญหา
การสญัจรติดช่วงเทศกาลในจงัหวดั
เชียงใหม ่ ยันมีมาตรการรับมือการ
จราจรติดขัดช่วงเทศกาลท่ีจะมา
ถึงแน่นอน
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านเชียงใหม่
ประสบปัญหาด้านการจราจรติดขดั 
เน่ืองจากจ�านวนนกัทอ่งเท่ียวหลัง่ไหล
เข้ามาเท่ียวในจงัหวดัเป็นจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเทศกาลท่ี
ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เข้าพรรษา และรวมไปถึง
เทศกาลลอยกระทง ซึ่งบริเวณท่ีพบ
การจราจรติดขัดมากท่ีสุดคือ ถนน
มหิดล ถนนแก้วนวรัฐ ถนนเจริญ
ประเทศ ถนนนิมมานเหมินทร์ และ
ถนนวงแหวนแยกสนามบนิ เน่ืองด้วย
ถนนท่ีส�าคญัดงักลา่ว เป็นแหลง่รวม
สถานศกึษา ยา่นธรุกิจการค้า รวมไป
ถงึสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส�าคญั ทัง้นีท้าง
กลุ่มการจราจรจังหวัดเชียงใหม่ได้
เตรียมมาตรการรับมือปัญหาการ
จราจรตดิขดั
 พ.ต.ท. พชรพล วงศ์รจิต รองผู้
ก�ากบักลุม่งานจราจรจงัหวดัเชียงใหม่
เผยวา่ ในชว่งเทศกาลลอยกระทงท่ีจะ
มาถึงนี ้ ทางกลุ่มงานจราจรฯ ได้จดั  
การบรูณาการจราจรในเส้นทาง และ
พืน้ท่ีซึ่งในทุกปีเส้นทางหลักจะเร่ิม
จากข่วงประตูท่าแพจนสิน้สุดถึง
บ ริ เ ว ณ ส� า นัก ง า น เ ท ศ บ า ล น ค ร
เชียงใหม ่ซึง่ทางผู้จดังานหวงัท่ีจะเชิญ
ชวนให้นักท่องเ ท่ียวเ ข้ามาเ ท่ียว
จ�านวนมาก แตปั่ญหาท่ีพบคือ ปัญหา
ด้านการจราจรและการขนส่ง พืน้ท่ี
การจดังานไมเ่หมาะสมกบัการรองรับ
จ�านวนรถ จะเห็นว่าท่ีจอดรถยงัมีไม่
เพียงพอ ทัง้นีก้ลุ่มงานจราจรฯ ต้อง
เข้ามาจดัการปัญหานี ้ โดยจดัก�าลงั
เจ้าหน้าท่ี ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับนักท่อง
เท่ียว พร้อมอุปกรณ์อ�านวยความ
สะดวกในบริเวณพืน้ท่ีจัดงาน เพ่ือ
ป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดและ
ดแูลด้านความปลอดภยัให้กบันกัทอ่ง
เท่ียวอยา่งเตม็ท่ี
 ส่ ว น เ ท ศ ก า ล ล อ ย ก ร ะ ท ง              
(ประเพณีย่ีเป็ง) คือประเพณีล้านนาท่ี
มีมานาน ซึ่งผู้ คนให้ความสนใจ          

จงึต้องค�านกึถงึความปลอดภยัตลอด
การจดังาน หลายหนว่ยงานได้เตรียม
การรับมือทัง้ด้านความปลอดภยั และ
มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะใน
แมน่�า้ปิง โดยแตล่ะปีมีผู้มาทอ่งเท่ียว
งานเป็นจ�านวนมาก และคาดวา่ปีนีก็้
จะมีชาวตา่งชาต ินกัทอ่งเท่ียวมาร่วม
งานจ�านวนมากเชน่เดียวกนั มีการจดั
งานแบบย่ิงใหญ่ เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 15 
พ.ย. 2558 เป็นต้นไป ซึง่ในการจดัการ
ปัญหาด้านขยะแมน่�า้ปิงช่วงเทศกาล
ลอยกระทงทางเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้มีมาตรการรองรับปัญหานีเ้ป็น
ประจ�าทกุปี 
 โ ด ย ใ น ปี นี  ้ น า ย ป ร ะ ส พ ชัย           
แขกอ้อย หัวหน้าก� าจัดมูลฝอย 
ต�าแหน่งวิศวะกรสขุาภิบาล เทศบาล
นครเชียงใหม ่เผยวา่ “ทางเทศบาลมี
มาตรการเหมือนทกุปี โดย2ปีท่ีผา่นมา
นี ้ มีการจดัเก็บท่ีเปลี่ยนไป มีการเก็บ
อยู่ 2ประเภท คือ1จัดเก็บโดยเจ้า
หน้าท่ีเทศบาลจะท�าการเก็บขยะ
ตัง้แตเ่วลา 02.00 น. และน�าขยะนัน้
ไปฝังกลบและท�าปุ๋ ย และวิธีท่ี 2 เกิด
จากการร่วมมือของหน่วยงานภาค
ประชาชนและจิตอาสาในกิจกรรม  
บิก๊คลีนน่ิงเดย์ หลงัเทศกาลหนึง่วนั
 สว่นในวนังานลอยกระทงทางเทศ
กิจได้ขอความร่วมมือจากแม่ ค้า
แผงลอยให้จดัการเก็บขยะของตนเอง
แต่ปัญหาขยะของนกัท่องเท่ียวท่ีมา 
อาจจะมีบ้างท่ีเอาไปทิง้ท่ีอ่ืนแต่ตรง
นัน้ก็ลดไปมากกว่าคร่ึงหนึ่ง ส่วน
มาตรการการรับมือขยะท่ีเหมือนเป็น
เหมือนกนั ไมใ่ชว่า่ไมพ่ฒันาขึน้ แตเ่รา
มองวา่ท่ีผ่านมาเราก็แก้ปัญหาถกูจดุ 
หมายความวา่ก็มาถกูทาง
 ทัง้นีเ้พ่ือความสนกุสนานในการ
จัด ง า น อ ย า ก ใ ห้ ผู้ ท่ี ไ ป ร่ ว ม ง า น             
ประเพณีย่ีเป็งล้านนาควรมีสติในการ
ท่องเท่ียว ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ ขับข่ี
ปลอดภยัใส่หมวกกนัน็อค เพ่ือความ
ปลอดภยัของท่าน และเพ่ือเป็นการ
ลดขยะมลูฝอย ควรใช้วสัดใุนการท�า
กระทงเป็นวัสดุธรรมชาติสามารถ
ย่อยสลายง่ายไม่เป็นมลพิษต่อสิ่ง
แวดล้อม ใสใ่จธรรมชาติเป็นความรับ
ผิดชอบจากทกุคนเพ่ือนโลกของเราท่ี
สวยงาม
 ส�าหรับการประกาศพืน้ท่ีห้าม
ปล่อยโคม 5  อ� า เภอในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ เขตอ�าเภอเมือง
เชียงใหม ่ทกุต�าบล เขตอ�าเภอหางดง 
ทุกต� าบล เขตอ� า เภอสารภี  คือ 
ต . ห น อ ง ผึ ง้ ขั ว มุ ง  ต . ด อ น แ ก้ ว 
ต.สันทราย และ ต.ท่าวังตา เขต
อ�าเภอแมริ่ม คือ ต.ดอนแก้ว ต.เหมือง
แก้ว ต.ริมใต้ และ ต.แมส่า เขตอ�าเภอ
สนัทราย คือ ต.หนองหาร โดยทัง้ 5 
อ�าเภอดงักลา่ว จะยกเว้นให้สามารถ
ปล่อยโคมไฟได้ 2 วนั คือ วนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2558 เป็นการปล่อย
ตามประเพณีย่ีเป็งหรือลอยกระทง 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือส่งเสริม
การทอ่งเท่ียวซึง่เป็นงานสง่ท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่  แต่ ต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไข จึงสามารถปลอ่ยโคมควนัได้ 
แต่ให้ปล่อยในช่วงเวลา 10.00-
12.00 น. และโคมลอย (โคมไฟ) ให้
ปล่อยหลงัเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
เท่านัน้
 ในส่วนของธุดงคสถานฯ ต�าบล
หนองหาร อ�าเภอสันทราย ซึ่งเป็น
สถานท่ี ท่ีถูกประกาศห้ามปล่อย
โคมลอยเช่นกัน ท่ีตรงกับวนัส่งท้าย
ปี เ ก่ า ต้ อ น รั บ ปี ใ ห ม่  โ ด ย มี ก า ร
ก�าหนดเฉพาะช่วงเวลา 21.00 น. 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการ
ท่องเท่ียวของจังหวดัเชียงใหม ่
 จากการสอบถามประชาสมัพนัธ์
ของธุดงคสถานฯ ได้ให้ข้อมูลว่า 
แม้ว่าทางจังหวัดได้มีการประกาศ
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการปล่อย
โคมจากเวลา 18.00 น. เป็นหลงัเวลา 
21.00 น. ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรือส่ง
ผลกระทบต่อธุดงคสถานล้านนาแต่
อย่างใด เน่ืองจากส่วนใหญ่นักท่อง
เท่ียวก็ทราบข่าวการประกาศจาก
ทางจังหวัดแล้ว จึงท�าได้เพียงแค่
เลื่อนเวลาในการเดินทางเล็กน้อย
เท่านัน้ และทางธุดงค์สถานฯ ยงัคาด
การณ์อีกว่า ในปีนีจ้ะมีคนมาปล่อย
โคมลอยอย่างคบัคัง่เหมือนดงัเช่นใน
ปีท่ีผ่านมา
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 การเปิดประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 สง่ผลตอ่มิตทิางสงัคมไทย
ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
รวมถึงการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นท่ี
อาเซียนให้ความสนใจในฐานะท่ีการ
ศกึษาเป็นหลกัพืน้ฐานของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
ภูมิภาค ดงันัน้ การพฒันาด้านการ
ศกึษาเพ่ือเตรียมการรองรับประชาคม
อาเซียนจึงเป็นสิ่งท่ีทุกประเทศให้
ความส�าคญั แตห่ากมองย้อนกลบัเข้า

ทัศนะนักวชิาการ-วชิาชพี
ต่อการปรับตวัของ
บัณฑติมหาวทิยาลัยราชภัฏ

ดร.รุ่ง แก้วแดง

นายด�ารง พุฒตาล 

เจ้าของ : 
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
บรรณาธิการผู้พมิพ์โฆษณา : 
อ.ศภุณิช จนัทร์สอง อ.กมลวรรธ สจุริต อ.ทิพย์พธ ูกฤษสนุทร
คณะที่ปรึกษา : 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิรสา สอนศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลณฏัฐ์ พลวนั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ ไชยาโส 
อ.ศโิรช แทน่รัตนกลุ อ.ศภุณิช จนัทร์สอง อ.กมลวรรธ สจุริต อ.อไุร ไชยเสน 
อ.พลศรันย์ ศนัยทิพย์ อ.อญัมณี ภกัดีมวลชน อ.ทิพย์พธ ูกฤษสนุทร อ.รักษิณา พวงล�า 
อ.ศภุทตั แดงเคร่ือง อ.รจนกร แบง่ทิศ อ.ขวญัหล้า นตุปิระพนัธ์ น.ส.ณฐรักษ์ พรมราช 
บรรณาธิการ : 
นายกิตต ิเนตรสมบรูณ์
กองบรรณาธิการข่าว : 
นายพิสทิธ์ิ หอมนาน น.ส.รัชดา จินดาขดั น.ส.พิมพ์ชนก สริุวงษ์ นายณฐันนท์ กาบขน
กองบรรณาธิการสารคด ี: 
นายวณิชชา จรลงักา น.ส.โสรญา ผดัใจ นายวรุณ บญุระหงษ์ 
กองบรรณาธิการบทความ : 
น.ส.กมลชนก ค�าอ้าย น.ส.เกตวุรินทร์ หลกัดี น.ส.ณฐัการณ์ กนัไชยา 
นายนนธวชั วงศ์ลงัการ์ นายเมธี จอมจนัทร์ น.ส.ธนพร วงัหน้า น.ส.นภา รักษ์ศรีทอง 
นายณฐัพงศ์ ใบชา น.ส.ชนกสดุา มหาวนัแจม่ นายราชนั หลวงแก้ว
ฝ่ายศลิป์ : นายศรายทุธ ดวงแก้ว น.ส.สายชล สนิธบุญุ
ฝ่ายการ์ตนู : น.ส.มลัลกิา มหาพรหม น.ส.ธญัชนก ตะนาวศรี น.ส.วิไลลกัษณ์ มลูกลาง
ฝ่ายภาพ : นายเจตนิพทัธ์ ส�าเนากลาง
พสูิจน์อักษร : น.ส.ฌลัลกิา จองไพจิตสกลุ นายจกัรี อินต๊ะปา
ฝ่ายโฆษณาและการจดัการ : นายภาคภมิู อินกองงาม นายศรันย์ พทุธสาร
ฝ่ายบญัชีและประสานงาน : น.ส.ปวีณา กญุชร
พมิพ์ที่ : ห้างหุ้นสว่นจ�ากดั กู๊ด-พริน้ท์ พริน้ท์ติง้ โทรศพัท์ 053-217264
ส�านักงาน : 
ภาควิชานิเทศศาสตร์ชัน้ 4 อาคาร 19 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50300 โทรศพัท์ 0-5388-5834 โทรสาร 0-5388-5809 
เวบ็ไซต์ www.nithed.cmru.ac.th

มาดรูะบบการจดัการศกึษา ทัง้ระบบของบ้านเราโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในระดบั
อดุมศกึษา ก็ยงัคงมีการตัง้ค�าถามว่าทกุวนันีทิ้ศทางในการผลิตบณัฑิตเพ่ือ
ออกไปเป็นบุคลากรของประเทศไทย ตอบโจทย์ความต้องการของการใช้
ทรัพยากรบคุคลทัง้ภายในท้องถ่ิน ประเทศ แม้กระทัง่ระดบัภมิูภาคแล้วหรือยงั 
 ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ         
ผู้คร�่าหวอดในแวดวงอดุมศกึษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่
มหาวิทยาลยัราชภัฏได้ให้ทัศนะว่า อุดมศึกษาในประเทศไทยเรามีความ
ก้าวหน้ามาเป็นล�าดบั การจดัการศกึษาในชว่งแรกของประเทศไทยพฒันาการ
มาจากโรงเรียนฝึกครู จากโรงเรียนฝึกครูก็มาเป็นวิทยาลยัครู และสดุท้ายก็มา
เป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยการจดัการเรียนและหลกัสตูรในระยะเร่ิมต้นมี
วิชาหลกั คือ วิชาชีพครู หรือวิชาครุศาสตร์ ต่อมาพบว่าบณัฑิตท่ีส�าเร็จการ
ศกึษาออกไปมีอตัราการวา่งงานคอ่นข้างมาก ฉะนัน้ ทางรัฐบาลก็ให้นโยบาย
แก่สถาบนัราชภฏัสามารถผลติบณัฑิตสาขาอ่ืนได้ แตย่งัคงมีจดุหมายในการ
ผลติบคุลากรเพ่ือการเกาะเก่ียวอยูก่บัท้องถ่ินเป็นหลกั เพราะปัญหาใหญ่ของ
ประเทศไทย คือความแตกต่างระหว่างคนในชนบท ซึง่ได้รับโอกาสทางการ
ศกึษาในระดบัอดุมศกึษาน้อยกวา่ในเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานคร 

 รัฐบาลมุ่งหวงัวา่มหาวิทยาลยัราชภฏัจะท�าหน้าท่ีให้บริการทางการ
ศกึษาในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ซึง่จะสามารถยกระดบัความรู้ของประชาชนในภมิูภาค 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชนบทท่ีหา่งไกลจากเมืองหลวง เพ่ือให้สามารถน�าความ
รู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือการด�ารงชีวิตท่ีดีขึน้ แตเ่ม่ือสงัคมเปลีย่นไปมีการพฒันา
ในระดบัภมิูภาคมากย่ิงขึน้ ประกอบกบัการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน 
การปรับตวัในด้านการผลติบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั จงึมีความจ�าเป็น
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ซึ่งมีท่ีตัง้ในพืน้ท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน สิ่งท่ี
นกัศกึษาจะต้องเรียนรู้ให้มากขึน้ก็คือเร่ืองเพ่ือนบ้าน “เพราะว่ามนษุย์แตล่ะ
สงัคมมีอตัลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนั ในอนาคตสถานท่ีท�างานของบณัฑิตท่ีส�าเร็จ
การศกึษาอาจจะไมไ่ด้มีแตป่ระเทศไทย” เราจะต้องข้ามไปท�างานในประเทศ
เพ่ือนบ้าน หรือประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาค 
 ดร.รุ่ง แก้วแดง ตัง้ข้อสงสยัวา่ อนาคตบณัฑิตของประเทศไทยจะต้อง
ออกไปท�างานในตา่งประเทศ เน่ืองจากประเทศเพ่ือนบ้านของไทยหลายชาต ิ
แม้วา่อาจจะไมใ่ชป่ระเทศร�่ารวยเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ แตก็่มีทรัพยากร
ทางธรรมชาตแิละแหลง่ทอ่งเท่ียวมากมาย การเตรียมตวัเพ่ือผลติบคุลากรจงึ
เป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็นและจะต้องท�าความเข้าใจว่าโลกอนาคตเปลี่ยนแล้ว 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ รวมถึงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยัก็ต้องปรับเปลีย่นตาม หลกัสตูรจะต้องมุง่ให้นกัศกึษารู้กว้างรู้รอบ
ด้าน มองในหลายมมุหลายมิต ิ
 ดร.รุ่ง แก้วแดง ได้ให้ค�าแนะน�ากบับณัฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษา จาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุม่ภาคเหนือท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครัง้
ท่ี 39 วา่ ความส�าเร็จในวนันีเ้พียงคร่ึงทาง เพราะความรู้ท่ีจบในวนันีอ้าจจะไม่
สามารถใช้ได้ในอีก 5 วนัข้างหน้าแล้ว เพราะฉะนัน้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
เร่ืองท่ีส�าคญัและเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็นส�าหรับบณัฑิตทกุคน ขอให้บณัฑิตอยา่หยดุ
เรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนต่อปริญญาโท เพราะในปัจจุบันเราจึงไม่ได้แต ่    

ความรู้ เราได้เพ่ือน ได้เครือขา่ยได้สงัคม จงึคดิวา่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหวัใจ
ท่ีส�าคญัตอ่การด�ารงอยูใ่นโลกอนาคต
 ในขณะท่ีผู้ เช่ียวชาญสายวิชาชีพอยา่งนายด�ารง พฒุตาล ซึง่อยูบ่น
เส้นทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์มายาวนานกวา่ 40 ปี เจ้าของและผู้ผลติรายการ
โทรทศัน์ รายการวิทย ุและนิตยสารคูส่ร้างคูส่ม ได้ให้มมุมองตอ่การปรับตวัใน
เร่ืองของหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนแนวคดิการก�ากบัดแูล
ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะในสื่อใหม่ ว่าการเรียนการสอนของสายวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ต้องปรับตัวอย่างมาก มิฉะนัน้จะไม่ทันต่อเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงทกุวินาที โดยเฉพาะหลกัสตูรการเรียนการสอนจะต้องเน้นการ
สอนทางด้านคณุธรรม จริยธรรมให้มากขึน้ และต้องเปิดโอกาสให้นกัศกึษาลง
ไปเรียนรู้จากสื่อโดยตรง มากกว่าการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีในมหาวิทยาลยั
เพียงอยา่งเดียว 
 สถาบนัการศกึษาทกุแห่งไม่ใช่แต่เพียงมหาวิทยาลยัราชภฏัเท่านัน้ 
แตท่กุสถาบนัท่ีเปิดการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์หรือสือ่สารมวลชน
จะต้องปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ในปัจจบุนั และหลกัสตูรท่ีปรับปรุง
พฒันาใหมแ่ล้ว อาจจะใช้ได้แค ่1-2 ปี ก็จะต้องปรับปรุงหลกัสตูรใหม ่เพ่ือให้
ทนัตอ่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อ สภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และ
บริบททางการเมืองในขณะนัน้ มิฉะนัน้ บณัฑิตท่ีส�าเร็จการศกึษาออกไปจะไม่
สามารถรองรับกบัรูปแบบงานสื่อสารมวลชนในอนาคตได้ เพราะการท�างาน
ในฐานะของสื่อมวลชนไมไ่ด้มีเพียงการตรวจสอบจากประชาชนเทา่นัน้ แตย่งั
มีการควบคมุ และก�ากบัดแูลจากหนว่ยงานและองค์กรอิสระอ่ืน ๆ อีก 

 นายด�ารง พฒุตาล ยงัให้ทศันะตอ่การก�ากบัดแูลสื่อมวลชน จะต้อง
ใช้กฎระเบียบ และกฎหมายเป็นข้อบงัคบัอย่างจริงจงั ในฐานะท่ีตนเคยเป็น
สมาชิกวฒิุสภา 2 สมยั จงึกลา่วได้วา่ กฎหมายตามไมท่นักบัการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี ซึง่จะท�าให้สือ่มวลชนในยคุปัจจบุนัเช่ือถือได้ยาก และขาดการ 
กลัน่กรองในกระบวนการท�างาน เพราะจากประสบการณ์การท�านิตยสารคู่
สร้างคูส่ม แตล่ะเร่ืองท่ีจะเขียนนัน้ต้องกลัน่กรองวา่ถกูต้องหรือไม ่ต้องหาแหลง่
ท่ีมาของข้อมลู ซึ่งเม่ือหาข้อมลูมาจากสื่อสงัคมออนไลน์มกัจะเช่ือถือไม่ได้ 
เพราะฉะนัน้เราจะต้องฝึกให้ประชาชน นิสติ นกัศกึษา นกัเรียน รู้ทนัสื่อ รู้ทนั
ขา่ว โดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อมลูท่ีมาจากสือ่สงัคมออนไลน์ เพราะในโลกของการ
ท�างานจริง บณัฑิตเม่ือก้าวเท้าออกจะมหาวิทยาลยัไปแล้วหน่วยงานอาจจะ
ไมไ่ด้ดกูนัท่ีผลการเรียน ผลการศกึษา เขาไมส่นใจหรอกวา่คณุจะได้ เกรดเฉลีย่ 
3.8 หรือ 4
 จากประสบการณ์การเป็นเจ้าของกิจการเวลาสมัภาษณ์คนมาท�างาน
คณุด�ารงไมเ่คยสนใจวา่จะได้เกรดเทา่ไร แตส่นใจวิธีการคิด เพราะฉะนัน้ วิธี
คดิของบณัฑิตท่ีจบออกไปส�าคญั และวดัคณุภาพกนัท่ีผลงาน ไมไ่ด้ดท่ีูผลการ
เรียน และท่ีส�าคญั เม่ือเป็นบณัฑิตของสถาบนัไหนก็ตามจะต้องกลบัมาพฒันา
ชว่ยเหลอืมหาวิทยาลยัสถาบนัของตวัเองท่ีจบไป มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสดุในโลก 
ในหนงัสือคูส่ร้างคูส่มมีลงทกุปีไปสืบกนัได้ บณัฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลยันัน้ 
เขาจะกลบัมาชว่ยเหลอืดแูลมหาวิทยาลยัของตน เชน่ ให้ทนุการศกึษา เป็นต้น 
ดงันัน้สองสิง่ท่ีส�าคญัท่ีอยากฝากไว้ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศกึษาออกไปคือจะต้อง
กตญัญตูอ่สถาบนัของเรา และเราต้องคดิเสมอวา่เม่ือออกไปท�างาน แล้วเขา
ดกูนัท่ีความสามารถเป็นหลกั นายด�ารง กลา่ว

 เมืองเชียงใหม่ ดินแดนแห่งล้านนา ถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีมี
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ขึน้ช่ือทางด้านประเพณี
และวฒันธรรมท่ีโดดเดน่ มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ถือวา่เป็น
เมืองท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วย
เหตผุลตา่ง ๆ เหลา่นี ้จงึท�าให้เชียงใหมก่ลายเป็นเมืองแหง่การทอ่ง
เท่ียว ท�าให้นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติให้ความสนใจ 
พากันหลั่งไหลเข้ามาในเชียงใหม่ สิ่งท่ีกล่าวมา ก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงท่ีไมห่ยดุยัง้ของสงัคมในยคุปัจจบุนั ท�าให้เกิดสงัคมใหม่
ขึน้มา วิถีชีวิตท่ีเรียบงา่ย กลายมาเป็นการแขง่ขนั ดไูปแล้วก็ไมต่า่ง
อะไรจากกรุงเทพฯ เลย เพราะผู้คนตา่งให้ความส�าคญักบัการท�างาน 
การใช้ชีวิตท่ีรีบเร่ง ก่อให้เกิด ‘วิถีชีวิตใหม’่ ท่ีคนเชียงใหมต้่องพากนั
ปรับตวั
 ปัจจบุนั สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของเมืองเชียงใหม่
ก�าลงัเปลีย่นไป คนตา่งถ่ินเร่ิมอพยพเข้ามายงัเมืองเชียงใหมม่ากขึน้ 
เพ่ือลงทนุท�าธุรกิจหรือรับจ้างท�างาน ท�าให้มีการขายท่ีดินให้พวก
นายทนุเพ่ือสร้างท่ีพกัอาศยัและรองรับอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ซึง่
มีสว่นในการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ เม่ือมีนกัท่องเท่ียวเพ่ิมขึน้ 
ปัญหาสิง่แวดล้อมก็เพ่ิมขึน้เชน่เดียวกบักรุงเทพฯ เชน่ ปัญหาจราจร 
ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาน�า้เน่าเสีย ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 
เป็นต้น ไม่แปลก...หากทุกปี เมืองเชียงใหม่จะประสบกับปัญหา
หมอกควนัในชว่งปลายเดือนมีนาคม ถงึปลายเดือนเมษายน ซึง่เมือง
เชียงใหมป่ระสบปัญหาหนกั มีสถิตเิพ่ิมขึน้ทกุปี ประชาชนล้วนได้รับ
ความเดือดร้อน ทัง้ในเร่ืองของสขุภาพ ระบบทางเดินหายใจ หรือ
แม้แต่ปัญหาการเดินทาง ท่ีหมอกควนัก็ให้เกิดมลพิษทางการมอง
เหน็ เป็นปัญหาท่ีหนว่ยงานทกุฝ่ายตา่งเร่งแก้ไข 
 สิง่ท่ีกลา่วมาข้างต้น ยงัไมร่วมท่ีมีการเข้ามาลงทนุประกอบ
กิจการท่ีเพ่ิมมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นห้างสรรพสนิค้า สถานบนัเทิง และ
สถานบริการตา่ง ๆ  ซึง่เป็นปัจจยัท่ีท�าให้ทกุคนหลงใหลไปกบัสิง่นี ้สง่
ผลให้ผู้คนตา่งให้ความส�าคญักบัการใช้ชีวิตท่ีฟุ่ มเฟือย คนวยัท�างาน
ก็คิดว่าตวัเองนัน้ท�างานแล้วมีเงินใช้ แต่กบัเด็กหรือเยาวชน ท่ียงั
หาเงินไมไ่ด้ก็ต้องขอจากพอ่แม ่ผู้ปกครอง เพ่ือท่ีจะไปเท่ียว กระทบ
ตอ่การเรียนการศกึษา หรืออาจจะสง่ผลให้เกิดปัญหาสงัคมตามมา 
หากวา่พดูถงึนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมาทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมส่ว่น
มากจะรวมกลุม่กนัอยูใ่นตวัเมือง ท�าให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหา
ความแออดัของและปัญหาความไมเ่ป็นระเบียบของเมือง 
 แตใ่นอีกด้านหนึง่ถือว่าเป็นการพฒันา และช่วยกระตุ้นให้
เมืองเชียงใหมท่ัง้ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านชีวิตความเป็นอยู ่
รวมไปถงึด้านการศกึษา การคมนาคมก็เชน่เดียวกนั เมืองเชียงใหม่
เร่ิมตระหนกัถงึปัญหาของเมืองท่ีมีประชากรเพ่ิมมากขึน้ ปริมาณยาน
พาหนะก็เพ่ิมขึน้เช่นกนั เพ่ือแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ จ�าเป็นต้องปรับ
เปลี่ยนเส้นทางการเดนิรถใหม ่ เชน่ การปรับเส้นทางการเดินรถแดง 
การท�าอโุมงค์ทางลอดบนทางหลวง รวมไปถงึการท�ารถรางสาธารณะ 
ซึง่หวงัวา่จะชว่ยแก้ปัญหาการจราจรในอนาคตอนัใกล้ได้
 เหตเุชน่นี ้ ด้วยสภาวะทางสงัคมท่ีเปลี่ยน ท�าให้วิถีชีวิตของ
ผู้คนในจงัหวดัเชียงใหมต้่องเปลีย่นตาม...แตก่ารเปลีย่นแปลงนี ้ไมใ่ช่
เร่ืองท่ีนา่กลวั หรือไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีจะไมมี่ทางเกิดขึน้ ถงึตอนนีย้งัไมเ่กิด 
อีกสองสามปี ยังไงก็ต้องเกิดขึน้เป็นแน่นอน โปรดอย่ากลัวการ
เปลี่ยนแปลง

บรรณาธิการ

ความคิดของผู้คน
ต่อสังคมที่ต้องปรับตัว
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 กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ของทางมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่ถงึจ�านวนนกัศกึษาในปีการศกึษา 2558 นีใ้นสว่นของนกัศกึษาผู้กู้
ยืม กยศ. โดยเฉลี่ยแล้วการกู้ ยืมมีอยู ่3 การกู้ ยืมคือ ผู้กู้ ยืมรายใหม ่ผู้กู้ ยืมราย
เก่าจากสถาบนัเดิม คือ ผู้ ท่ีไม่เคยท�าสญัญากบัทางราชภฏัเชียงใหม่ และ
สดุท้ายคือผู้กู้ ยืมมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่คือ ผู้กู้ รายเก่าท่ีเคยท�าสญัญา
แล้ว มีอยูโ่ดยประมาณ 5,000 คน ในปีการศกึษา 2558 และผู้กู้ รายเก่าจาก
สถาบนัเดมิผู้ ท่ีไมเ่คยกู้ ยืม มีอยูป่ระมาณ 1,900 คน และในสว่นของปีการศกึษา 
2558 ทางรัฐได้มีการจดัสรรงบประมาณ 330 ราย ได้ประกาศรายช่ือแล้วใน
สว่นของนกัศกึษาผู้กู้ ยืม กยศ. สว่นกองทนุกู้ ยืมเพ่ือการศกึษาท่ีผกูรายได้กบั
อนาคต (กรอ.) แบง่เป็นผู้กู้ ยืมรายเก่าจ�านวน 68 คน ผู้กู้ รายใหมจ่�านวน 41 
คน ได้มีการประกาศรายช่ือไปเรียบร้อยแล้ว
 ขณะท่ี การช�าระหนีคื้นกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาเป็นไปตาม 
พระราชบญัญตักิองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา พ.ศ. 2541 ผู้กู้ ยืมเงินท่ีมีหน้า
ท่ีช�าระเงินกู้ ยืมคืนกองทนุจะต้องส�าเร็จการศกึษาหรือเลิกการศกึษาแล้วเป็น
เวลา 2 ปี นบัจากปีท่ีส�าเร็จการศกึษาหรือเลกิศกึษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี)้ 
กรณีผู้กู้ ยืมเงินท่ีไมกู่้ตอ่เน่ืองตดิตอ่กนั 2 ปี และไมแ่จ้งสถานภาพให้ผู้บริหาร
และจดัการเงินให้กู้ ยืมทราบ จะถือวา่เป็นผู้ครบก�าหนดช�าระหนีแ้ละมีหน้าท่ี
ต้องช�าระหนีคื้นกองทนุ โดยเกณฑ์การช�าระหนี ้ ผู้กู้ ยืมเงินต้องช�าระเงินกู้ ยืม 
พร้อมทัง้ดอกเบีย้หรือประโยชน์อ่ืนใดร้อยละ 1 ตอ่ปี โดยต้องคืนให้กองทนุให้
เสร็จสิน้ภายใน 15 ปี นบัแตว่นัท่ีต้องเร่ิมช�าระหนี ้ให้ผู้กู้ ยืมเงินช�าระหนีง้วดแรก 
ภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม หลงัจากครบระยะเวลาปลอดหนี ้โดยให้ช�าระหนีคื้น
เฉพาะเงินต้นในอตัราร้อยละ 1.5 ของวงเงินท่ีได้กู้ ยืม การช�าระหนีง้วดตอ่ ๆ  ไป
ให้ผู้กู้ ยืมเงินช�าระเงินต้นคืน ตามอตัราผอ่นช�าระท่ีกองทนุก�าหนด พร้อมด้วย
ดอกเบีย้หรือประโยชน์อ่ืนใด ในอตัราร้อยละ 1 ตอ่ปีของเงินต้นท่ีคงค้าง ภายใน
วนัท่ี 5 กรกฎาคมของทกุปี หากผู้กู้ ยืมเงินผิดนดัช�าระหนี ้ผู้กู้ ยืมเงินจะต้องช�าระ
ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช�าระหนีต้ามอัตราท่ีกองทุน
ก�าหนด ผู้กู้ ยืมเงินท่ีมีความประสงค์จะขอช�าระหนีคื้นก่อนครบก�าหนดระยะ
เวลาช�าระหนี ้หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี ้2 ปี สามารถช�าระคืนได้โดย
ไมเ่สียดอกเบีย้หรือประโยชน์อ่ืนใด

 ทางมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีนโยบายจดัอบรมทดสอบ
ทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ เพ่ือกระตุ้นอาจารย์ นกัศกึษา และบคุลากร 
ภายในมหาวิทยาลยัสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
 ผศ.ดร. ปทมุรัศม์ิ นาคนิษฐา ผู้อ�านวยการศนูย์ภาษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม ่เปิดเผยวา่ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัต้องเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์ บคุลากร และนกัศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาองักฤษ เพราะว่าสงัคมไทยก�าลงัจะเข้าสู่ความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน จงึจ�าเป็นจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา 
และเพ่ือให้ความเข้มแข็งของภาษาเกิดขึน้ มหาวิทยาลยัจงึได้มอบหมาย
ให้ทางศนูย์ภาษา จดัฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารส�าหรับอาจารย์ 
บคุลากร และนกัศกึษา โดยใช้ช่ือวา่การสอบ Placement Test ขึน้ โดยจะ
มีการสอบแบง่วดัระดบัออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัออ่น ระดบักลาง และ
ระดบัสงู หลงัจากการสอบ Placement Test ผลปรากฏวา่ ทกัษะภาษา
องักฤษของอาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาอยูใ่นระดบัออ่น ซึง่การสอบ
แบ่งวัดระดับนีก็้เพ่ือท่ีจะสามารถจัดหาเนือ้หา ผู้ สอน วัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีส�าหรับผู้ เรียนท่ีเหมาะสมกบัคนแตล่ะกลุม่ ให้มีประสทิธิภาพใน
เร่ืองของผลการเรียนการสอน
 ผู้อ�านวยการศนูย์ภาษาฯ กลา่วตอ่ไปวา่ ลกัษณะของการเรียนจะ
แตกตา่งจากในห้องเรียนแบบปกต ิตรงท่ีจะมีกิจกรรมในการเรียน อาทิ ฝึก
พูด ฝึกฟัง ฝึกอ่าน และฝึกเขียนกับเจ้าของภาษา เพ่ือท่ีจะให้ผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัการเรียน โดยชว่งเวลาของการเข้าคอร์สเรียนจะมีการจดัใน
ตอนเยน็ส�าหรับนกัศกึษาภาคปกต ิเพ่ือท่ีจะได้ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาเรียน
ปกติของนกัศกึษาภาคปกติ สว่นช่วงเวลาวนัเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นของ
อาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษาภาคพิเศษ
 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการเรียนในแต่ละรอบจะมีนักศึกษา
ประมาณ 4,000–5,000 คน ทางมหาวิทยาลยัจะมีการจ้างผู้สอนจาก
ภายนอกมีท่ีเป็นทัง้อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาสอนอีกด้วย 
ส�าหรับคนท่ียงัไมไ่ด้สอบรอบแรกนัน้ ทางศนูย์ภาษาจะมีการจดัสอบรอบ
ถดัไปในเดือนพฤศจิกายนท่ีห้องคอมพิวเตอร์ศนูย์ภาษาตกึ 27 ชัน้ 4 หาก
นกัศกึษาคนใดท่ีสนใจสามารถติดตอ่สอบถามวนัเวลาท่ีจะสอบได้ท่ีศนูย์
ภาษามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่
 นอกจากนี ้ “ในอนาคตข้างหน้าทางศนูย์ภาษามีแผนพฒันาท่ีจะ
ท�าห้อง Self-Access Corner โดยในห้องจะมีกิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้มมุของ
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น ฯลฯ อีกมากมาย เพ่ือท่ีจะท�าให้
นักศึกษาห รือบุคลากร ไ ด้ เ ข้ ามาศึกษาความ รู้ ด้ วยตนเอง ไ ด้ ”                                  
ผศ.ดร.ปทมุรัศม์ิ กลา่ว

มร.ชม.เร่งรัดจัดอบรม
การทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สกูป๊พิเศษหน้า 1
กจิกรรมจะสร้างคนต้องเร่ิมต้นด้วย“ใจรัก”
 กิจกรรมในรัว้มหาวิทยาลยั เป็นดงัการฝึกกระบวนการเรียนรู้ใน
ท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ร่วมไปถงึการรู้จกัท่ีจะเข้าสงัคม เป็นเหมือนจดุเร่ิมต้น
เลก็ ๆ ให้นกัศกึษาเข้าใจถงึกระบวนการท�างาน สอนให้รู้จกัการน�าทฤษฎี
ในชัน้เรียนมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประสบการณ์จริง ท่ีอาจต้องพบเจอจาก
การประกอบอาชีพในอนาคต 
 นายพงศ์สทิธ์ิ บวัค�า ปัจจบุนัด�ารงต�าแหนง่นายกองค์การบริหาร
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ท�าหน้าท่ีเป็นตวัแทนนกัศกึษาใน
การจดักิจกรรมให้กบัมหาวิทยาลยั อาทิเชน่ กิจกรรมการรับน้อง ประเพณี
การรับน้องเดนิขึน้ดอย รวมไปถงึกีฬาประเพณีลกูพระพิฆเนศวรเกมส์ ท่ีจะ
จดัในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ท่ีจะถึงนี ้ กิจกรรมทัง้หมดท่ีกล่าวมา องค์การ
บริหารนกัศกึษาจะเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ
 จดุเร่ิมต้นของการเข้ามาท�างานเพ่ือมหาวิทยาลยั นายกฯ เลา่ให้
ฟังว่า ตัง้แต่ศึกษาอยู่ชัน้มัธยมปลายก็มีโอกาสลงสมัครเป็นประธาน
นกัเรียนและถกูรับเลือกให้ด�ารงต�าแหนง่นัน้ การท�างานเพ่ือโรงเรียนท�าให้
รู้จกัการเป็นผู้น�า จนเกิดใจรักในงานบริการสาธารณะ เม่ือมีโอกาสศกึษา
ตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั จงึเข้ามาท�าหน้าท่ีในองค์การบริหารนกัศกึษา ซึง่
ในปีการศกึษา 2558 นี ้องค์การบริหารนกัศกึษา ได้เขียนโครงการกิจกรรม
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ไว้ทัง้หมด 23 โครงการ โดยกิจกรรม
ท่ีเป็นจดุเดน่ ได้แก่ กิจกรรมประเพณีรับน้องเดนิขึน้ดอย และปิดท้ายของ
ปีการศกึษานี ้ด้วยกีฬาประเพณีลกูพระพิฆเนศวรเกมส์ ด้านกระบวนการ
ท�างาน ได้น�าความรู้และทฤษฎีจากท่ีอาจารย์สอนในชัน้เรียนมาปรับใช้อยู่
บ้าง เชน่ กระบวนการ PDCA เร่ิมตัง้แต ่Plan คือการวางแผนงาน Do คือ
ลงมือปฏิบตัิ จากนัน้คือขัน้ตอนการตรวจสอบระหว่างการท�างานหรือ 
Check สดุท้ายจบท่ี Act ขัน้ปรับปรุงแก้ไขในจดุตา่ง ๆ 
 อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งการท�างานยอ่มมีอปุสรรคหรือปัญหาเกิด
ขึน้ โดยนายกฯ ได้เลา่ประสบการณ์การจดักิจกรรมประเพณีรับน้องเดนิขึน้
ดอยให้ฟังวา่ เป็นการจดักิจกรรมท่ีพบเจอกบัปัญหามากท่ีสดุ ทัง้ในเร่ือง
ของจ�านวนคนท�างานไมเ่พียงพอ เน่ืองจากในปีการศกึษานี ้มีนกัศกึษาชัน้
ปีท่ี 2 เข้ามาท�างานร่วมกบัองค์การบริหารนกัศกึษาคอ่นข้างมาก และมี
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และ 4 เพียงแค ่10 คน ซึง่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ดงักลา่ว
สว่นมากจะเข้าไปชว่ยงานของสโมสรนกัศกึษาประจ�าคณะ ดงันัน้ นกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 3 และ 4 ท่ีเหลือจึงต้องรับภาระค่อนข้างหนกั แต่ถึงอย่างนัน้ก็
สามารถแก้ไขปัญหาและกิจกรรมก็ประสบความส�าเร็จไปได้ด้วยดี ก่อให้
เกิดความประทบัใจในหลาย ๆ อยา่ง ได้เหน็ความตัง้ใจในการท�างานของ
ตวัแทนนกัศกึษา เหน็ความสามคัคีแม้จะอยูต่า่งคณะกนั รวมไปถงึเหน็ใจ
รักในการท�างานบริการสาธารณะของแตล่ะคน สิง่ท่ีเลา่มาทัง้หมดเป็นตวั
ขบัเคลื่อนให้องค์การบริหารนกัศึกษาจดักิจกรรมให้ประสบความส�าเร็จ
นัน่เอง
 ทัง้นี ้ การท�างานเพ่ือประโยชน์สว่นรวม ยอ่มก่อให้เกิดความเสีย
หายตอ่ประโยชน์สว่นตน ท่ีเหน็ได้ชดัคือในเร่ืองของการขาดเรียน แตจ่�าเป็น
ต้องปรับตวั คอยตามงานหรือการบ้านท่ีอาจารย์มอบหมาย เพ่ือนร่วมห้อง
เป็นสิง่ส�าคญัท่ีสดุในการแก้ไขปัญหานี ้รวมทัง้ตวัเราเองต้องมีความรับผิด
ชอบมากขึน้ไปด้วย
 ท้ายท่ีสดุ ยงัฝากถงึนกัศกึษารุ่นใหม ่ ท่ีมีใจรักในงานด้านบริการ
สาธารณะอีกว่า “การเรียนในมหาวิทยาลัยนัน้ เราเรียนเพ่ือท่ีจะหา
ประสบการณ์ในการท�างานควบคูก่นัไปด้วย เพราะฉะนัน้ องค์การบริหาร
นกัศกึษาและสโมสรนกัศกึษา พร้อมท่ีจะแบง่ปันประสบการณ์ให้กบัทกุคน
ท่ีเข้ามามีสว่นร่วม ดงัค�ากลา่วท่ีวา่ ‘เกรดท�าให้คนมีงานท�า กิจกรรมท�าให้
คนท�างานเป็น’ ” นายพงศ์สทิธ์ิ กลา่ว.

กิตต ิเนตรสมบรูณ์, จกัรี อินต๊ะปา และธญัชนก ตะนาวศรี รายงาน

 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมม่อบทนุสมทบการศกึษาให้แก่นกัศกึษา
โครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษากบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ เพ่ือพฒันาภาษา
และแลกเปลี่ยนวฒันธรรม จ�านวนทัง้สิน้ 83 คน
 ส�านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธี
ปฐมนิเทศและมอบทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจ�า
ปีการศึกษา 2558 ตามโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษากบัมหาวิทยาลยัต่าง
ประเทศ เม่ือวนัท่ี 19 สงิหาคม 2558 โดยมี รศ.ดร.ประพนัธ์ ธรรมไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธีพร้อมกลา่วให้โอวาท
และมอบทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษาทัง้ 83 คน ในครัง้นี ้
 ในปีการศกึษา 2558 นี ้มีนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นกัศกึษาหลกัสตูรภาษาญ่ีปุ่ น หลกัสตูรภาษาเกาหลี 
หลกัสตูรภาษาจีน หลกัสตูรภาษาจีนธุรกิจ และหลกัสตูรภาษาองักฤษธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ และภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารระหวา่งประเทศ จ�านวนทัง้
สิน้ 83 คน เดินทางไปศึกษาภาษาและวฒันธรรม ณ มหาวิทยาลยัในต่าง
ประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้Tokiwa University ประเทศญ่ีปุ่ น จ�านวน 3 คน - Hanbat 
National University สาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน 2 คน Mokwon University 
สาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน 1 คน มหาวิทยาลยัชนชาติกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ�านวน 21 คน มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศเสฉวน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ�านวน 7 คน Yunnan Normal University Business School 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�านวน 9 คน Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ�านวน 28 คน มหาวิทยาลยัหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ�านวน 12 คน
 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนไปได้ เกิดจากทาง
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ได้ท�าการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบนั
ของไทยและสถาบนัต่างประเทศ ตามยทุธศาสตร์ท่ี 4 เร่ืองการส่งเสริมการ
พฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นศนูย์กลางการเรียนทางด้านภาษา ศลิปะ วฒันธรรม 
และการท่องเท่ียวในภมิูภาคเอเชีย โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ ส�านกังาน
วิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีคอยให้ความ
ชว่ยเหลือนกัศกึษา หรืออาจารย์ท่ีต้องการเดนิทางไปศกึษาตอ่ยงัสถาบนัตา่ง
ประเทศ ในเร่ืองของการติดต่อและท�าข้อตกลงหรือคดัเลือกสถาบนัท่ีคอย
ให้การชว่ยเหลือในด้านตา่ง ๆ ให้มากท่ีสดุ
 ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อ�านวยการส�านกังานวิเทศสมัพนัธ์ เผยวา่ ในการ
ท�าข้อตกลงความร่วมมือโครงการนกัศกึษาแลกเปลี่ยนบางสถาบนั หรือบาง

ประเทศอาจจะให้ความช่วยเหลือได้เพียงบางเร่ือง เช่น บางประเทศให้การ
สนบัสนนุในเร่ืองท่ีพกั บางประเทศให้การสนบัสนนุในเร่ืองของคา่เทอม หรือ
ทัง้สองอยา่ง ทัง้นี ้ทางส�านกังานหรือทางมหาวิทยาลยัก็จะคอยดแูลนกัศกึษา
ของประเทศนัน้ ๆ ตามท่ีได้ตกลงเชน่เดียวกนั
 ดร.ปวีณา กล่าวต่อว่า สถิติของผู้สนใจท่ีต้องการไปศึกษายงัต่าง
ประเทศนัน้ ปัจจบุนัยงัไม่สามารถชีว้ดัได้ชดัเจนว่า มีจ�านวนลดน้อยลงมาก
เพียงใด เน่ืองจากมีสถาบันเอกชนมากมายท่ีได้จัดท�าโครงการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ จึงท�าให้ตวันักศึกษาเองหรือคนทัว่ไปมีทางเลือกมากขึน้ แต่
ในทางสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ�านวนของผู้ เ ข้าร่วม
โครงการยงัถือว่าคงตวั
 อย่างไรก็ตามทาง ส�านักงานวิเทศสมัพันธ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ ยังคอยผลกัดนัให้โครงการด�าเนินไปให้มากท่ีสุด เพ่ือรองรับต่อ
การขยายตวัของประเทศ และขีดความสามารถของประชากรในด้านต่าง 
ๆ ประกอบกับการท่ีประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางของประชาคม
อาเซียนอีกด้วย
 ทัง้นี ้ ตวัชีว้ดัถึงความส�าเร็จของโครงการนกัศึกษาแลกเปลี่ยนและ
นกัศกึษาเอง คือ การท่ีนกัศกึษาได้มีทศันคตท่ีิดีขึน้ การมองสงัคม การเข้าใจ
ผู้ อ่ืนและการเข้าหาผู้ อ่ืน และมีโอกาสได้เพ่ือนเพ่ิมจากการไปแลกเปลีย่นวฒันา
ธรรมอีกด้วย มมุมองตา่ง ๆ จงึสะท้อนให้เหน็ถงึพฒันาการทางด้านความคดิ
ของนกัศกึษาเอง
 ด้าน นายธารา แซห่ลงิ นกัศกึษาโครงการนกัศกึษาแลกเปลี่ยนจาก 
มหาวิทยาลยัชนชาตกิวางส ีในสาขาวิชาการสอนภาษาจีนส�าหรับชาวตา่งชาต ิ
ท่ีได้เข้ามาศกึษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ กลา่วว่า “ตน
ต้องการศกึษาภาษาและเข้าใจวฒันธรรมไทยให้มากขึน้ ต้องการมีเพ่ือนเป็น
ชาวไทย และน�าความรู้ท่ีได้รับจากไทยกลบัไปพฒันาประเทศของตน ส่วน
เหตผุลท่ีชาวจีนต้องการมาศกึษาในประเทศไทยนัน้ ตนคิดว่าเพ่ือประโยชน์
ทางธรุกิจระหวา่งไทยจีน เพ่ือต้องการหางานท�าท่ีประเทศไทย และด้วยความ
ช่ืนชอบดาราไทย ทัง้นีต้นต้องการให้โครงการฯปรับชัว่โมงการเรียนรู้ให้มากย่ิง
ขึน้” นายธารา กลา่ว
 สว่น นายเชษฐา ค�าชุม่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ท่ีได้
เข้าร่วมโครงการฯ ท่ีมหาวิทยาลยัชนชาตกิวางส ีกลา่วเชน่กนัวา่ ตนเหน็วา่การ
ศกึษาภาษาและวฒันธรรมจีนเป็นสิง่ส�าคญัมาก เน่ืองจากปัจจบุนัประเทศไทย
มีนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนหลัง่ไหลเข้ามาเป็นจ�านวนมาก จงึต้องการน�าทกัษะด้าน
ภาษาท่ีได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการท�างานในอนาคต ตนขอแนะหนว่ย
งานท่ีเก่ียวข้องเข้าดแูลนกัศกึษาในโครงการฯ มากย่ิงขึน้ ทัง้เร่ืองสวสัดิการ
รักษาพยาบาล อ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นสิง่จงูใจให้นกัศกึษาไทยเข้าร่วมโครงการมากขึน้ 
และน�าความรู้ความสามารถกลบัไปพฒันาประเทศ
 ส�าหรับนกัศกึษาและบคุลากรท่ีสนใจต้องการเข้าร่วมโครงการแลก
เปลี่ยนนกัศึกษากับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ สามารติดต่อได้ท่ีส�านกังาน
วิเทศสมัพนัธ์ ตกึ 27 ชัน้ 4 โทรศพัท์ : 0-5388-5862 โทรสาร : 0-5388-5865

มร.ชม.ผลักดัน
โครงการนศ.แลกเปลี่ยน
นศ.วอนปรับข้อตกลงการลงนามระหว่างสถาบัน

ความประทับใจบัณฑติใหม่รุ่น39
  มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหมจ่ดัพิธีพระราชทานปริญญาบตัรให้แก่
บณัฑิตท่ีส�าเร็จการศกึษาในปี พ.ศ 2556-2557 รุ่นท่ี 39 ประจ�าปีการศกึษา 
2558 ณ.หอประชมุทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง อ�าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม ่จ�านวนรวมทัง้สิน้ 3,905 คน มีญาตแิหเ่ข้าร่วมแสดงความยินดีอยา่ง
ล้นหลาม
  ด้วยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชด�าเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการ
ศกึษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคเหนือ 8 แหง่ ได้แก่ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก�าแพงเพชร มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครสวรรค์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม และมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบรูณ์ ประจ�าปีการศกึษา 2558 ณ.หอประชมุทีปังกรรัศมีโชต ิวิทยาเขต
สะลวง อ�าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่มีก�าหนดเข้ารับพระราชทานระหวา่งวนั
ท่ี 19-22 ตลุาคม 2558
  ทัง้นี ้ทางมหาวิทยาลยัได้จดังาน บณัฑิตตานสุรณ์ เพ่ือร่วมเป็นเกียรติ
และแสดงความยินดีแก่บณัทิตใหม ่โดยให้แตล่ะภาควิชาจดัซุ้ม ให้บณัฑิตได้
ถ่ายภาพหมู่รวม ถ่ายภาพร่วมกบัญาติพ่ีน้องและผู้ ท่ีเข้าร่วมงาน ซึ่งมีนิสิต
นกัศกึษาทัง้รุ่นพ่ีและรุ่นน้องเข้าร่วมแสดงความยินดีกนัอยา่งคบัคัง่

กองพัฒนาฯมร.ชม.ยันเงินกูก้ยศ.
พร้อมช่วยเหลือผูไ้ม่ผ่านการคัดเลือก
 จากปัญหาในปัจจุบนัพบว่าผู้ กู้ ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการ
ศกึษา (กยศ.) หนีหนี ้ตกเป็นขา่วอยา่งตอ่เน่ือง กรณีผู้กู้ ยืม กยศ. จ�านวนมาก
ค้างช�าระหนีคื้น ลา่สดุมีมาตรการก�าราบลกูหนีก้ลุม่จงใจหลบเลี่ยง ไมว่า่จะ
เป็นการด�าเนินคดีทางกฎหมาย ยึดทรัพย์ขายทอดตลาด จนเดือดร้อนถึงผู้
ปกครองผู้ค�า้ประกนัแบบเลี่ยงไมไ่ด้ ซึง่เหตนีุท้�าให้เกิดปัญหาตา่ง ๆ ตามมา 
ทัง้นีปั้ญหาหนกัหนว่งของ กยศ. ในขณะท่ีการถกูหัน่งบประมาณ การไมช่�าระ
หนีข้องผู้กู้ รายเก่า นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจดัการงบ
ประมาณแล้ว ยงัสะท้อนให้เหน็หลาย ๆ  อยา่งในสงัคมวา่เกิดอะไรขึน้ ท�าไมจงึ
เกิดขึน้และสะสมมานานจนเกิดเป็นปัญหาเรือ้รัง 
 กยศ. วอนผู้กู้ ยืมท่ีจบการศกึษาแล้วช�าระเงินคืน ซึง่ต้องน�าเงินกลบั
มาเป็นทนุหมนุเวียนสง่ตอ่โอกาสทางการศกึษาให้รุ่นน้องตอ่ไป เน่ืองจากเงิน
กองทนุเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินหรือภาษีอากรของประชาชนท่ีน�ามาให้กู้
ยืมเพ่ือการศกึษา จึงท�าให้เกิดกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัท่ีเพ่ิมมากขึน้กบัการกู้
ยืมในปีการศกึษานี ้ สง่ผลกระทบตอ่นกัศกึษาและระเบียบวิธีการกู้ ยืมตา่ง ๆ 
มากมาย จากการตรวจสอบในระบบปีการศกึษา 2558 ทางธนาคารกรุงไทย
สาขาใหญ่ กรุงเทพมหานครเป็นผู้ พิจารณาในการโอนเงินคา่ครองชีพในปีการ
ศกึษานี ้แตย่งัไมพ่บข้อมลูการตรวจเอกสารจากทางธนาคาร ซึง่การโอนเงินคา่
ครองชีพจะโอนเม่ือทางธนาคารได้ตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ ตรงกบัในระบบ 
โดยธนาคารจะตรวจเอกสารตามคิวก่อน-หลงั ขึน้อยู่กับว่าสถานศึกษาส่ง
เอกสารช้าหรือเร็ว
 ทัง้นี ้ นายธวชัชยั สร้อยฟ้า นกัวิชาการศึกษากองพฒันานกัศึกษา 
กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ประจ�าปีการ
ศกึษา 2558 ยืนยนัปลอ่ยเงินกู้  กยศ. ครบแนน่อนตามจ�านวนท่ีรัฐบาลจดัสรร
มา เพ่ือให้นกัศกึษากู้ ยืมได้ครบทัง้หมด ขณะเดียวกนัพร้อมชว่ยเหลอืผู้ไมผ่า่น
การประเมินในปีการศกึษา 2558 นี ้ นายธวชัชยั กลา่วอีกวา่หลกัเกณฑ์ของ
การคดัเลอืกมีตัง้แตก่ารคดักรองเอกสาร โดยให้นกัศกึษาเข้าไปยืนยนัในระบบ
และดาวน์โหลดเอกสารกบัทางมหาวิทยาลยั และมีกระบวนการตรวจสอบ
เอกสาร ตรวจสอบหลกัฐานตา่ง ๆ เอกสารแนบ และเม่ือเอกสารครบถ้วนจะมี
การสมัภาษณ์จากอาจารย์ทกุคณะทกุวิทยาลยั ขณะท่ีมีผู้ ไมผ่า่นการคดัเลอืก
จะมีในส่วนของทนุการศึกษาท่ีเป็นทนุของมหาวิทยาลยั และทนุหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดถงึนกัศกึษาชว่ยงานตามหนว่ยงานของมหาวิทยาลยั
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 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โลกทกุวนันีห้มนุเร็วมาก ย่ิงโตย่ิงรู้สกึว่าอะไรก็
พฒันาไปไกลกวา่ท่ีคดิ และท่ีจะไมพ่ดูถงึไปไมไ่ด้เลยก็คือ “เทคโนโลยี” ท่ีพฒันา
ก้าวล�า้ขึน้ไปอีก จนเราก็นกึไมถ่งึวา่ จากท่ีเราเคยใช้ตะเกียงในการให้แสงสวา่ง
ก็ได้กลายมาเป็นไฟฟา้ โทรทศัน์ไมมี่สหีรือท่ีเรียกวา่ภาพขาวด�าก็มีการพฒันา
ให้มีสีสนัได้จนถึงทุกวนันี ้ เช่นเดียวกับปัจจุบนัมีการก้าวสู่โลกแห่งโซเชียล
เน็ตเวิร์กอยา่งกว้างขวาง ท�าให้เกิดคา่นิยมท่ีทกุคนต้องไว้ตดิตอ่สือ่สารกนัผา่น
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ท่ีภายในตวัสมาร์ทโฟนนัน้จะมีชอ่งทางการตดิตอ่
สือ่สารหลากหลายรูปแบบทัง้ ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ ซึง่ในแงข่องประโยชน์
จะพบว่ามีความสะดวกสบายมากขึน้ การติดต่อสื่อสารท่ีไร้พรมแดนซึง่เป็น
ประโยชน์ตอ่การด�าเนินชีวิตเป็นอยา่งมาก แตก่ลบัพบวา่ ปัจจบุนัมีการเลือก
ใช้เทคโนโลยีนีด้จูะมากเกินความจ�าเป็น จากผลส�ารวจของ www.hotel.com 
มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวเพ่ือการจัดอันดับการติดโลกโซเชียล
เน็ตเวิร์ก พบวา่นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยตดิโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอนัดบัท่ี 1 
 ในสว่นของการก้าวสูโ่ลกโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนัน้ ในปัจจบุนัท่ีดเูหมือน
จะมากเกินความจ�า หรือท่ีเรียกกนัวา่ “สงัคมก้มหน้า” ซึง่ท�าให้พบปัญหาท่ีมี
ต้นตอมาจากสว่นนีอี้กด้วย ท่ีเหน็ได้ชดัคงจะเป็นการเข้าสงัคมของเดก็สมยันี ้
ถือวา่มีทกัษะการเข้าสงัคมโลกแห่งความจริงท่ีดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็ว เพราะ
มวัแต่ใส่ใจคนในจอมากกว่าคนรอบข้างท่ีอยู่ในชีวิตจริง ทัง้การร่วมโต๊ะรับ
ประทานอาหารในครอบครัวแตเ่ดมินัน้มกัจะมีเสยีงพดูคยุ เสยีงหวัเราะ ระหวา่ง
รับประทานอาหาร แต่เด๋ียวนีร้ะหว่างรับประทานอาหารกลบัได้ยินเป็นเสียง
แจ้งเตือนจากสิง่มีชีวิตท่ีอยูใ่นจอ กลนืเสยีงพดูคยุท่ีควรมีแทบจะหมดสิน้ แทบ
จะเรียกได้วา่ยกสมาร์ทโฟนให้เป็นสว่นหนึง่ของอวยัวะในร่างกาย และก�าลงั
จะเข้าขา่ยเสี่ยงป่วยเป็นโรค “โนโมโฟเบีย” ลองมาท�าความรู้จกักบัโรคนีแ้ละ
ลองส�ารวจตวัเองกนัวา่ผู้อา่นเข้าขา่ยเป็นโรคนีก้นัด้วยหรือไม่
 YouGor (องค์กรการวิจยัของสหราชอาณาจกัร) ได้บญัญตัิ โรคโนโม
โฟเบีย (Nomophobia) ไว้เพ่ือใช้เรียกอาการของคนตดิสมาร์ทโฟน ซึง่จดัเป็น
โรตจิตเวชชนิดหนึง่ อาการของผู้ ท่ีป่วยเป็นโรคนี ้ คือ จะมีอาการจิตตกตลอด
เวลาอยู่ในพืน้ท่ีท่ีไม่มีสญัญาณโทรศพัท์หรือแบตเตอร่ีหมด เลยเกิดอาการ
หงดุหงิดงา่ย ตวัสัน่ เหง่ือออก กระวนกระวายใจ เวลาไมมี่สมาร์ทโฟนอยูใ่กล้
ตวั และมีนิสยัหมกมุน่อยูก่บัการตรวจดสูมาร์ทโฟนตลอดเวลา เช็ควา่มีใครสง่
อะไรมาให้ไหม หรือมีการแจ้งเตือนอะไรบ้างรึเปลา่ แตอ่าการท่ีพดูมาเหลา่นี ้
จะหนกัเบาแคไ่หน ขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล
 ในสงัคมปัจจบุนันบัว่าเป็นปัจจยั (หลกั?) อีกอย่างหนึ่งท่ีผู้ เขียนได้
ข้อมลูมาจากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งวยัรุ่น หลายคนอาจยงัสงสยัวา่ มีด้วย
หรือคนท่ีไมเ่ตม็ใจเลน่โซเซียลเน็ตเวิร์ก ขอตอบเลยวา่มี... ตอ่ไปนีผู้้ เขียนจะพดู
ถงึอีก 1 บทสมัภาษณ์เก่ียวกบัสาเหตท่ีุต้องเลน่โซเซียลเน็ตเวิร์ก ท่ีบางคนอาจ
ไมเ่คยได้รู้มาก่อน
 จากการสมัภาษณ์ 7 ใน 10 คน จากกลุม่ตวัอยา่งวยัรุ่นตอนต้นและ
ตอนปลาย ตอบเป็นเสยีงเดียวกนัวา่ทกุคนในสงัคมปัจจบุนั ทัง้ท่ีเตม็ใจและไม่
เตม็ใจเลน่ ทัง้จากตวัเพ่ือนท่ีติดโซเชียลชอบบอกวา่ ‘มีอะไรคยุกนัในไลน์นะ’ 
และย่ิงไปกว่านัน้ จากการสมัภาษณ์ได้ยินประโยคท่ีฟังแล้วรู้สึกเห็นใจเป็น
อยา่งมากคงจะเป็น ‘ความจริงรู้สกึเจ็บปวดมากเวลานัง่รับประทานอาหารกบั
เพ่ือนท่ีตดิโลกโซเซียลเน็ตเวิร์ก เพราะเพ่ือนใสใ่จคนในจอมากกวา่เราท่ีนัง่อยู่
ตรงหน้า บางครัง้อยากคยุกบัเพ่ือนก็ต้องจบัโทรศพัท์ขึน้มาแล้วทกัเพ่ือนในไลน์ 
คยุกนัในไลน์ ทัง้ท่ีนัง่อยูต่รงข้ามกนั’ 
 นอกจากนี ้พฤตกิรรมการเลน่โซเซียลเน็ตเวิร์กในปัจจบุนั ท่ีเป็นสาเหตุ

“ชนวนการเสพติดโลกแห่งโซเชียล”

โรคซึมเศร้า
“ภัยเงียบ”
ใกล้ตัวเรา

 เพ่ือน ๆ คงเคยได้ยินผ่านหกูนัมาบ้าง ส�าหรับค�าว่า “คนกลางคืน” 
หลายคนเข้าใจแตกตา่งกนัไป ในความคิดของแตล่ะคนอาจจะเข้าใจวา่ การ
เป็นคนเท่ียวกลางคืน คนท�างานในเวลากลางคืน หรือแม้แตผู่้หญิงกลางคืน 
อาจจะดไูมดี่ในสายตาของใคร ๆ ดเูป็นคนรักสนกุและใช้ชีวิตไปวนั ๆ ไมไ่ด้ใช้
ชีวิตให้เกิดประโยชน์ แตส่�าหรับผมนัน้ ชีวิตของคนกลางคืน ก็คือ อาชีพของ
พนกังานเสร์ิฟในร้านอาหาร
 ทัง้นี ้หลายคน อาจจะคิดว่าคนท�างานกลางคืน เวลาเร่ิมงานคือ 6 
โมงเย็น ถึงเท่ียงคืน แต่ในความเป็นจริงมนัไม่ใช่เลย เช่นเดียวกบั นาย กวี
วัธน์ จิตต์เขมพัฒน์ (อัม้) อายุ 26 ปี พนักงานร้าน Whitehouse ได้ให้
สมัภาษณ์ว่า เวลาเข้างานปกติของร้าน คือ 16.00 น. เวลาเลิกงานปกติ คือ 
01.00 น. แตใ่นบางครัง้ถ้าทางร้านมีการจดังาน หรือมีโอกาสพิเศษ พนกังาน
ก็ต้องเข้างานก่อนเวลา คือ 12.00 น. เพ่ือเข้ามาเตรียมความเรียบร้อยภายใน
ร้าน เช่นเดียวกนักบัเวลาเลิกงานท่ีไม่เคยตายตวั จะมีส่วนน้อยท่ีจะได้กลบั
ในช่วงเวลา ตี 1 แตเ่วลาเลิกงานท่ีเขาเคยเจอมากบัตวัเองนัน่ก็คือ ลกูค้ากลบั 
04.00 น. ซึง่กว่าท่ีจะท�าความสะอาดและเก็บของเสร็จก็กินเวลาไปเกือบ 30 
นาที ซึง่ก็คือประมาณ 04.30 น. นัน่เอง 
 นอกจากนี ้ สาเหตุท่ีตนต้องมาท�างานกลางคืน เพราะต้องหาเงิน
ส่งตวัเองเรียน แต่การท่ีได้เข้ามาท�างานตรงนี ้ท�าให้ได้รับประสบการณ์เพ่ิม
ขึน้มากมาย และท�าให้มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้ ใหญ่อย่างเต็ม
ตวัมากขึน้
 แต่ทกุอย่างก็มกัจะมีด้านตรงข้ามกนัเสมอ เพราะจากท่ีตนออกมา
ท�างานกลางคืน ท�าให้เร่ิมละเลยในด้านการเรียน แต่ก็ไม่ได้ทิง้การเรียน 
พยายามทกุวิถีทางและสง่ตวัเองเรียนจนจบ
 ถงึอยา่งไรก็ตาม “ชีวิตของคนกลางคืน” ท่ีได้ใช้เวลาลว่งมาเกือบถงึ
เช้าอีกวนั ก็ยงัคงมีความจ�าเป็นท่ีต้องใช้เวลาในชว่งกลางวนั เพ่ือไปตดิตอ่ธรุะ
สว่นตวัของตนเอง หรือแม้แตก่ารเข้าชัน้เรียนส�าหรับชีวิตของนกัศกึษา ซึง่อาจ
จะแตกตา่งกนัไป ตามการใช้ชีวิตประจ�าวนัของแตล่ะคน แตห่ลายคนก็ยงัคง
เลอืกท่ีจะใช้ชีวิตกบัการท�างานกลางคืนตอ่ไป หากแตชี่วิตในยามค�่าคืนนัน้ ได้
ให้อะไรหลายสิง่หลายอยา่ง ทัง้ประสบการณ์ ทัง้แงค่ดิให้กบัชีวิต ซึง่ถ้าไมไ่ด้มี
โอกาสเดนิทางไปสมัผสัด้วยตวัเอง คงไมรู้่ ไมเ่ข้าใจในวิถีชีวิตของคนเหลา่นัน้ 
วา่มนัล�าบากและต้องใช้การปรับตวัมากแคไ่หน อีกทัง้ยงัต้องอาศยัความรับ
ผิดชอบสงู เพ่ือให้ตวัเองนัน้ด�ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมเฉกเชน่คนปกตทิัว่ไป

ชีวิตของคนกลางคืน
ที่ไม่ได้มีแค่กลางคืน

บทความโดย โสรญา ผดัใจ

มร.ชม.ทุ่มงบ800ล้าน 
พฒันาวทิยาเขต4แห่ง
  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมมี่แผนด�าเนินโครงการพฒันาพืน้ท่ี
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมท่ัง้ 4 แหง่ ได้แก่ วิทยาเขตเวียงบวั ศนูย์
แมริ่ม ศนูย์แมส่า และศนูย์แมฮ่่องสอน ภายในระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2558-2561 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ขอมหาวิทยาลยัเป็น
จ�านวนเงินทัง้สิน้ 806,551,260 บาท
 โดยมีเปา้หมายของการด�าเนินงาน 4 ประการ ได้แก่ (1) จดัหา
แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง (2) สมทบงบประมาณแผ่นดินเพ่ือก่อสร้าง
อาคาร (3) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร (4) จดัซือ้ครุภณัฑ์ประกอบอาคาร
 อาจารย์ปภสั ฉตัรยาลกัษณ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาจิตวิทยา 
คณะครุศาสตร์ อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้สมัภาษณ์วา่ ผศ.ดร.เรือง
เดช วงศ์หล้า อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่มีแผนปรับปรุง
ภมิูทศัน์และขยบัขยายอาคารสิง่ก่อสร้างในมหาวิทยาลยั เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัและลดข้อจ�ากดัในเร่ืองของห้องเรียน เน่ืองจากปัญหาห้องเรียน
ไมเ่พียงพอ ส�าหรับนกัศกึษาอาคารสว่นใหญ่มีอายกุารใช้งานมานาน จงึ
มีความต้องการให้เปลี่ยนเป็นอาคารหรือส�านกังานส�าหรับให้บริการทาง
ด้านวิชาการท่ีทนัสมยั ดงันัน้ วตัถปุระสงค์ของการสร้างอาคาร 15 ชัน้ คือ
สร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ท่ีตอบโจทย์กับการเรียนการสอน และงาน
บรรยายวิชาการเป็นหลกั 
 นางสาวอรวรารัศมิ ์สนิุพฒัน์ หวัหน้างานพสัดกุองคลงั ส�านกังาน
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม ่ (วิทยาเขตเวียงบวั) มีโครงการก่อสร้างอาคารหลงัใหม ่
คืออาคาร 15 ชัน้ โดยใช้ช่ืออาคารครูและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ใช้งบ
ประมาณในการก่อสร้างทัง้หมด 350,000,000 บาท โดยแบง่เป็น เงินราย
ได้ของมหาวิทยาลยั จ�านวน 35,000,000 บาท และงบประมาณแผน่ดนิ
อีกจ�านวน 315,000,000 บาท ซึง่เป็นงบประมาณประจ�าปี 2555 บริษัท
ก่อสร้างช่ือ บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ�ากดั สญัญาก่อสร้างอาคารมีทัง้หมด 
24 งวด ท�าสญัญาแรกเร่ิมเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2555 สญัญาสิน้สดุวนั
ท่ี 30 สงิหาคม 2558 และมีการขยายสญัญาอีก 150 วนั สญัญาจงึไปสิน้
สดุวนัท่ี 19 เมษายน 2559 ตามมติจากท่ีประชมุของทางมหาวิทยาลยั
 นายเกษตร ทาอินต๊ะ หวัหน้าหนว่ยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
กองอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่า 
โครงสร้างพืน้ฐานทางวิศวกรรมของอาคารความสงู 15 ชัน้ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหลก็ โครงสร้างแบบไร้คาน ภายในอาคารมีระบบปอ้งกนั
ไฟไหม้หรือสปริงเกอร์ตามมาตรฐานโครงสร้าง มีห้องประชุมและห้อง
สมัมนาขนาดใหญ่ท่ีสามารถจคุนได้ถงึ 50–100 คน มีศนูย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ห้องสมดุส�าหรับงานวิจยั และห้องเรียนมากกวา่ 23 ห้อง มีลฟิต์
ทัง้หมด 5 ตวั รวมถงึชัน้ใต้ดนิมีพืน้ท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ถงึ 50 คนั
 นายธนาธร สวนปาน สถาปนิกประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ให้สมัภาษณ์ว่า สืบเน่ืองจากปัญหาท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ไม่
เพียงพอตอ่จ�านวนนกัศกึษา ตนจงึได้เสนอให้ก่อสร้างอาคารส�าหรับจอด
รถจกัรยานยนต์ โดยใช้พืน้ท่ีลานหน้าตงึ 15 ชัน้ ท่ียงัว่างอยู่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีจอดรถในมหาวิทยาลยัไม่เพียงพอต่อจ�านวนนกัศกึษา แต่ทาง
มหาวิทยาลยัไมอ่นมุตัโิครงการ เน่ืองจากในอนาคตนกัศกึษาสว่นใหญ่จะ
ไปเรียนท่ีวิทยาเขตสรวง-ขีเ้หลก็ จงึท�าให้ใช้ประโยชน์จากอาคารจอดรถ
ได้อย่างไม่เต็มท่ี ดังนัน้ จึงพิจารณาเปลี่ยนเป็นลานจัดกิจกรรม
เอนกประสงค์เพ่ือให้นกัศกึษาได้ใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ

 ข่าวการฆ่าตวัตายตามหน้าหนงัสือพิมพ์รายวนั กลายเป็นข่าวท่ี
พบเห็นกันอยู่ทัว่ไป สาเหตหุลกัอาจมาจากการใช้ชีวิตประจ�าวนัของโลก      
ยคุใหมท่ี่มีความเร่งรีบและมีการแขง่ขนักนัมากขึน้ มีคนจ�านวนไมน้่อยต้อง
ตกอยู่ในสภาวะกดดนัภายใต้ความเครียด ปัญหาเหลา่นีล้้วนก่อให้เกิดโรค
ซมึเศร้าทัง้นัน้
 โรคซมึเศร้าเป็นโรคใกล้ตวัและเป็นอีกโรคท่ีไมค่วรมองข้าม จะเรียก
วา่เป็นภยัเงียบเลยก็วา่ได้ เพราะสถิติปัญหาการฆ่าตวัตายได้เพ่ิมขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง จากข้อมลูทางกรมสขุภาพจิตปี 2557 พบวา่ สถิตกิารฆา่ตวัตายของ
ประเทศไทย โดยเฉลีย่อยูท่ี่ประมาณ 5.77 คนตอ่ประชากรแสนคน หรือเฉลีย่ 
1 คน ตอ่ทกุ 2 ชัว่โมง ซึง่ถือวา่มีความเสี่ยงเป็นอยา่งมาก เพราะปัญหาเหลา่
นีม้ักจะอยู่ในเร่ืองของสภาพจิตใจมากกว่า (การสูญเสีย ความผิดหวัง 
ความเครียด ความเก็บกด ความกดดนั ) โดยกลุม่ท่ีต้องเฝา้จบัตามองอยา่ง
เป็นพิเศษ คือ คนท่ีมีอาการซมึเศร้า ชอบเก็บตวั ร้องไห้งา่ย เบ่ืออาหาร และ
ใช้สารเสพตดิ แตอ่าการเหลา่นีไ้มส่ามารถการันตีอาการของผู้ ป่วยได้ทัง้หมด

เพราะอาการท่ีพบเก่ียวกบัโรคซมึเศร้า จะมีด้วยกนัอยู่ 2 อาการ คือ แบบ
ซมึเศร้า และแบบตรงกนัข้ามกบัซมึเศร้า “แบบซมึเศร้า” ผู้ ป่วยจะมีอาการ
เหมือนโรคซมึเศร้าทัว่ ๆ ไป ส่วนแบบตรงกนัข้ามกบัซมึเศร้า คือ ผู้ ป่วยจะ
อารมณ์ดีผิดปกติ มีความสขุมาก พดูมาก หวัเราะเก่ง ใช้เงินเปลือง มีความ
ต้องการทางเพศมาก บางรายมีอาการหลงเช่ือผิด ๆ  ด้วย เช่น คิดว่าตนเป็น
ซูเปอร์แมนมาพิทกัษ์โลก ความคิดเหนือความเป็นจริง ซึง่นัน้เกิดจากความ
ผิดปกติของสารเคมีในสมอง ช่ือ “เซโรโทนิน” (ข้อมลูทางการแพทย์) มี
ปริมาณท่ีลดลง ท�าให้ผู้ ป่วยมีอาการป่วยทัง้ร่างกาย จิตใจ และความคิด 
อาการโรคซมึเศร้าอาจมาจากกรรมพนัธุ์ สิง่แวดล้อม หรือปัจจยัทางชีวภาพ 
ซึง่ในปัจจบุนันีส้ามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ยา การรักษาทางจิตใจ และ
การรักษาด้วยไฟฟ้า
 นาง ทวีวงค์ มโนสมทุร จากโรงพยาบาลเชียงใหมเ่มดคิอลเซน็เตอร์ 
กลา่ววา่ “อาการของโรคซมึเศร้าจะรู้สกึเหมือนตวัเองวา่งเปลา่ ขาดคนดแูล 
ขาดคนใกล้ชิด รู้สกึเหมือนตวัเองไมมี่ก�าลงัใจ สมองก็จะคดิให้ไมอ่ยากมีชีวิต 
และจะเกิดการท�าร้ายตวัเองตามมาในท่ีสดุ” 
 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาโรคซมึเศร้าท่ีพบ มกัเกิดในชว่งอายขุองวยัรุ่น
และผู้สงูอาย ุเชน่ วยัรุ่นก็อาจมีการคาดหวงัให้เร่ืองตา่ง ๆ มากเกินไป หรือ
การเอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน สง่ผลให้เกิดภาวะนี ้และส�าหรับผู้สงู
อายท่ีุมกัจะเป็นโรคนี ้คือ กลวัการถกูทิง้ ลกูหลานไมส่นใจดแูล อาจวิตกกงัวล
และมีความสกึเศร้าตามมา แต่ปัจจบุนัมีทางรักษาเพ่ือบรรเทาอาการนีไ้ด้ 
นางทวีวงค์ กลา่ว
 ผู้ ป่วยโรคซมึเศร้าจ�าเป็นต้องเลกิใช้โซเชียลมีเดียหรือไม?่
 “การใช้โซเชียลมีเดียในผู้ ป่วยโรคซมึเศร้า มีการน�ามาใช้กบัผู้ ป่วย
โรคซมึเศร้าท่ีไมค่อ่ยแสดงออก เพ่ือกระตุ้นการสือ่สาร อยา่งไรก็ตาม ข้อความ
ตา่ง ๆ ในโซเชียลผู้ ป่วยโรคซมึเศร้าก็มีโอกาสตีความไปในแงล่บ ก็จ�าเป็นก็
ลดการใช้ลง”
 คนฆา่ตวัตายป่วยเป็นโรคซมึเศร้า ไม่ใช่ออ่นแอ ไม่ใช่ไม่คิดถึงคน
อ่ืน ตอนป่วย แค่ฆ่ามดตายยงัเป็นเร่ืองใหญ่ของชีวิตเลย สมองมนัรวนไป
หมด เร่ืองแย ่ๆ  ในอดีตสมองจะขดุขึน้มาหมดและท�าให้ลืมสิง่ดี ๆ  ในชีวิตไป 
วนั ๆ คดิแตเ่ร่ืองจะตาย อยากตาย รู้สกึตวัเองไมมี่คา่ ไมค่วรอยูบ่นโลกใบนี ้
และคนเป็นโรคซมึเศร้าทกุคน จะยดึติดคน ๆ หนึง่เหมือนเป็นเสาหลกัชีวิต
เสมอ ซึง่คน ๆ นัน้มกัไมใ่ชค่นในครอบครัวถ้าคนท่ียดึหายไป จะเหมือนเสา
ชีวิตล้ม ดงันัน้ เจอคนฆ่าตวัตาย อย่าเท่ียวไปปากเปราะว่าเขา เขาไม่ได้
ออ่นแอ เขาไมใ่ชไ่มค่ดิถงึพอ่แม ่แต.่.เขาป่วย
 ท้ายท่ีสดุ อยากจะฝากถงึผู้อา่นทกุ ๆ คนวา่ หากมีเพ่ือน ญาต ิหรือ
คนรักท่ีเข้าขา่ยโรคนี ้ก็อยา่ละเลย อยา่ปลอ่ยให้เขาอยูค่นเดียว หากิจกรรมท�า
ร่วมกนับอ่ย ๆ  ออกไปเท่ียวข้างนอก หาประสบการณ์ใหมใ่ช้ชีวิตให้มนัสนกุและ
คุ้มคา่ท่ีสดุ เพราะยงัไงผู้ เขียนเองก็ยงัเช่ือวา่ ปัญหาทกุปัญหามีทางออกเสมอ 
ก�าลงัใจจากครอบครัว และคนรอบข้างส�าคญัท่ีสดุไมอ่ยากเหน็ใครจากไปด้วย
โรคท่ีไมน่า่จะต้องมาเสยีชีวิต เพราะคงไมมี่ใครชอบการสญูเสยี

บทความโดย วิไลลกัษณ์ มลูกลาง

ท�าให้ผู้ เรียนเกิดเล่ห์เหลี่ยมในการเรียนมากขึน้ ซึ่งจากเดิมท่ีผู้ เรียนต้องจด
บนัทกึ แตปั่จจบุนัหนัมาใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือถ่ายภาพบนัทกึไว้ รวมไปถงึการตัง้
กลุม่ไลน์ กลุม่ห้องไว้คยุเร่ืองการเรียน และการท�างาน 
 แตท่วา่ พดูถงึเร่ืองของการสร้างกลุม่ไลน์ท่ีมีอยูบ่นโซเซียลมกัจะกลาย
เป็นข้อบงัคบัเป็นนยั ๆ ท่ีมกัจะมีการพดูคยุกนัในกลุ่มอยู่ตลอดเวลา บ้างก็
ส�าคญั บ้างก็ไม่ส�าคญั หากไม่ติดตามก็อาจจะถกูต�าหนิจากเพ่ือน ซึง่นบัวา่
เป็นอีกสาเหตสุ�าคญัท่ีเหน็ได้ชดัในเร่ืองของคนในสงัคมปัจจบุนั
 จดุท่ีน่าเสียดายท่ีถกูโลกโซเซียลเน็ตเวิร์กกลืนกินเข้าไป คงเห็นจะ
เป็นการใช้ชีวิตท่ีพลิกจากหน้ามือเป็นหลงัมือ จากวยัเดก็ท่ีมกัจะมีกิจกรรมท่ี
แฝงไปด้วยสร้างพฒันาการ การเข้าสงัคม การออกก�าลงักายให้กบัเดก็ ไมว่า่
จะเป็นการเลน่หมากเก็บ เลน่ฟตุบอล การกระโดดหนงัยาง ฯลฯ ปัจจบุนักลบั
เหมือนมีเวทมนต์ท่ีเสกมาไว้ในสิ่งท่ีเรียกว่าสมาร์ทโฟนท่ีท�าให้เสมือนจริง 
แทนท่ีจะเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริง รวมไปถงึการต่ืนเช้ามา ปกตต้ิองต่ืนขึน้มา
มองพระอาทิตย์ท่ีโผลม่าทกัทายในยามเช้า กลบักลายมาเป็นทกัทายคนในจอ 
ใสใ่จคนในจอมากกวา่พระอาทิตย์ท่ีสอ่งแสงทกัทายเสียอีก
 จะเห็นได้ว่า การเข้ามาของโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจบุนันัน้มีทัง้ผลดี
และผลเสีย ขึน้อยู่กบัพฤติกรรมของตวัผู้ ใช้งานวา่จะเลือกใช้ไปทิศทางใด แต่
โปรดระวงั…ถ้าผู้ ใช้เลือกท่ีจะใช้มากจนเกินพอดีอาจเข้าข่ายวิถีของการเป็น
คน ‘สงัคมก้มหน้า’ หรือในทางการแพทย์เรียนกว่า โรคโนโมโฟเบีย หรือโรค
ติดสมาร์โฟน ซึง่หากไม่ต้องการตกเป็นเหย่ือของ ‘สงัคมก้มหน้า’ หรือ ‘โนโม
โฟเบีย’ และโรคอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมา ควรใช้สมาร์ทโฟนเท่าท่ีจ�าเป็น (เท่านัน้) 
แบ่งเวลาในการใช้งาน เพ่ือสร้างวินยัให้ตนเอง หรืออาจคว้าหนงัสือท่ีผู้อ่าน
โปรดปรานสกัเล่มติดตวัไว้ เผ่ือบางเวลามีเวลาว่าง จะได้เอาเวลาไปใช้อ่าน
หนงัสือเล่มโปรดแทนการติดสมาร์ทโฟน แต่หากผู้อ่านรู้สกึว่าติดสมาร์โฟน
มากเกินไป อาจเข้าไปพบแพทย์เพ่ือขอค�าปรึกษาเบือ้งต้น หรือหาแนวทาง
แก้ไขด้วยวิธีอ่ืนอยา่งเร่งดว่น ฉะนัน้รีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สมาร์โฟน
ตัง้แต่วนันีก้นัเถอะ...

บทความโดย มลัลกิา มหาพรหม และ สายชล สนิธบุญุ
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แม่กลางหลวง หุบเขาในสายหมอก

 แสงแรกสาดสอ่งผา่นชอ่งเขา เม่ือสายฝนเร่ิมจางหาย มา่นหมอกเร่ิม

บงัตาในยามเช้า...หบุเขาท่ีล้อมรอบด้วยป่าไม้และล�าธาร ท่ามกลางถ่ินฐาน 

“ปกาเกอะญอ”

 แตเ่ดมิได้มีกลุม่ชาวพมา่ ซึง่เป็นชนเผา่กระเหร่ียง ในกลุม่สะกอ ทาง

ภาษาราชการเรียกวา่ ยางขาว หรือท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือวา่ “ปกาเกอะญอ” อนั

หมายถงึ ผู้ มีความสมถะและเรียบงา่ย เอกลกัษณ์ของ “ชาวปกาเกอะญอ” ใน

ด้านของการแต่งกายท่ีรักษาไว้ซึง่วฒันธรรมและประเพณีเอาไว้อย่างมัน่คง 

การแตง่กายเพ่ือบง่บอกของสถานภาพของตนเอง ผู้ชายชนเผา่ ปกาเกอะญอ 

จะสวมเสือ้ทอสีแดงสด สวมกางเกงขายาวหลวม ๆ สีน�า้เงินหรือด�าเข้ม ทาง

ด้านผู้หญิงท่ียงัไมไ่ด้แตง่งาน จะมีการสวมชดุท่ีมีสีเดียวตลอดทัง้ผืน หรือไมก็่

สวมชดุสขีาว เพ่ือบง่บอกถงึความบริสทุธ์ิ ลกัษณะของชดุท่ีสวมใสจ่ะมีลกัษณะ

คล้ายถงุกระสอบยาวถงึข้อเท้า และทางด้านผู้หญิงท่ีแตง่งานแล้ว จะสวมใส่

เสือ้กบัผ้าถงุคนละส ีหรือท่ีมีลวดลายเพ่ิมมากขึน้ เสือ้จะยาวเสมอเอว สว่นด้าน

ลา่งปักด้วยลกูเดือยหรือด้ายสีตา่ง ๆ สวมผ้าถงุลายมดัหม่ีสีชมพหูรือแดง 

 ชาวปกาเกอะญอได้อพยพเข้ามาอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ เม่ือประมาณ พ.ศ. 2330 จากนัน้ อพยพมาตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นพืน้ท่ี

บ้านดอยอา่งกาน้อยและบ้านผาหมอนเป็นหลกั การอพยพย้ายถ่ินไปมาบริเวณ

นัน้ เน่ืองจากความเช่ือเก่ียวกบัภยัพิบตัลิะโรคระบาดท่ีเกิดขึน้จงึได้มีการขยาย

หมูบ้่าน จากบ้านอา่งกาน้อยไปยงับ้านแมก่ลางหลวง และจากบ้านผาหมอน

ไปยงับ้านหนองหลม่ 

 ในดนิแดนอนัเงียบสงบ งดงาม ร่มเยน็ กบัความผกูพนัในสายน�า้และ

ขนุเขา ยงัมีความศรัทธาแหง่ชาตพินัธุ์ในพิธีกรรมอนัศกัดิส์ทิธ์ิและความเช่ือใน

ภตูผี ชาวปกาเกอะญอมีความเช่ือในเร่ืองของพิธีกรรม โดยมี “ฮีโข”่ เป็นผู้ เรียก

น�า ซึ่งสืบทอดต�าแหน่งตามสายเลือดฝ่ายบิดามีหน้าท่ีดูแลพิธีกรรมและ

ประเพณีในแตปี่ ซึง่ชาวปกาเกอะญอนัน้ มีความศรัทธาในเร่ืองของป่าไม้และ

แหลง่ต้นน�า้ พิธีกรรมสว่นใหญ่ของชาวปกาเกอะญอ เป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบั

การ “เลีย้งผี” เชน่ พิธีกรรมเลีย้งผีฝายท่ีนิยมท�ากนัก่อนปลกูข้าว โดยน�าเคร่ือง

เซน่ไหว้ไปท่ีฝายน�า้เพ่ือท�าพิธีขอให้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีเป็นเจ้าของภเูขาและสายน�า้

ทกุสาย ให้คุ้มครองและเพ่ือตอบแทนสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีดแูลแหลง่น�า้ให้มีกินมีใช้

อยา่งพอเพียง ขอให้พืชพรรณอาหาร ออกดอก ออกผลดี และขอให้ฝนตกตาม

ฤดกูาล นอกจากพิธีดงักลา่วแล้ว ยงัมีพิธีกรรมท่ีชาวปกาเกอะญอได้ท�าเพ่ือ 

ขอขมาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ ได้แก่ พิธีกรรมเลีย้งผีโต้ง

(ทุง่นา) ผีนา  บชูาผีเจ้าท่ี พิธีเรียกขวญั

ควาย พิธีลงแขกข้าว  

 ชาวปกาเกอะญอมีวิถีชีวิตท่ี

ผกูพนักบัธรรมชาตติัง้แตเ่กิดจน

ตาย การใช้ชีวิตวนเวียนอยูก่บั

พืน้ป่า แหลง่น�า้ ภเูขาตัง้แตเ่ช้าจรดเย็น จนท�าให้ชาวปกาเกอะญอเกิดความ

เช่ือท่ีหลากหลายและน�ามาสูพิ่ธีกรรม ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัภตูผีและวิญญาณ

ท่ีวนเวียนอยูใ่นป่าเขา พิธีกรรมเหลา่นีจ้งึแสดงให้เหน็ความผกูพนัแนบแนน่ กบั

ธรรมชาต ิ

 “เม่ือกาลเวลาผา่นไปวฒันธรรมบางอยา่งก็เปลี่ยนแปลงไป เชน่ การ

ท�าพิธีกรรมของคนในครอบครัว เม่ือก่อนถ้าจะท�าพิธีกรรมสมาชิกในครอบครัว

ต้องอยูค่รบถงึจะประกอบพิธีกรรมได้ เพราะเม่ือก่อนคนในหมูบ้่านจะไมอ่อก

ไปไหนไกลสามารถจะกลบัมารวมตวักนัได้ แตใ่นปัจจบุนัลกูหลานเร่ิมเข้าไป

เรียนไปหางานท�าในตวัเมืองหรือในท่ีหา่งไกลเป็นสว่นใหญ่จงึท�าให้รวมตวักนั

ยาก ในด้านพิธีกรรมบางอยา่งจงึต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป” ค�าบอกเลา่จาก 

นายพงษ์ท ูเชือ้สจุริตไพรบลูย์ ผู้ ใหญ่บ้านแมก่ลางหลวง

 ชาวเขาชาตพินัธุ์ ปกาเกอะญอ อาศยัอยูใ่นหบุเขานาขัน้บนัไดอนัเป็น

พืน้ท่ีลุม่น�า้ ชัน้ 3 ของดอยอินทนนท์ แวดล้อมไปด้วยป่าไม้อดุมสมบรูณ์ มีล�าน�า้

แมก่ลางไหลผา่นและมีล�าห้วยหมนุเวียน ชาวปกาเกอะญอจงึใช้ชีวิตด้วยการ

พึ่ ง พ า ธ ร ร ม ช า ติ  ชุ ม ช น ท่ี ร า บ สู ง แ ห่ ง นี รู้้ จั ก กัน ใ น อี ก ช่ื อ ห นึ่ ง ว่ า                                                          

“บ้านแมก่ลางหลวง” อยูใ่นเขตการปกครองของ หมู ่7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม ่เป็นพืน้ท่ีในเขตอทุยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท์ จงึท�าให้สถานท่ีแหง่

นีมี้อณุหภมิูสงูสดุเฉลีย่ทัง้ปี อยูท่ี่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส และอณุหภมิูต�า่

สดุอยูท่ี่ 5 องศาเซลเซียส โดยมี 3 ฤด ูใน 1 ปี พฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์ จะอยู่

ในชว่งฤดหูนาว เดือน มีนาคม-เมษายน จะอยูใ่นชว่งฤดรู้อน และ พฤษภาคม-

ตลุาคม จะอยูใ่นชว่งฤดฝูน 

 วิถีชีวิตท่ียงัคงอยูข่องชาวปกาเกอะญอแหง่บ้านแมก่ลางหลวง ด้วย

พืน้ท่ีของบ้านแมก่ลางหลวง เป็นชมุชนท่ีราบสงูจงึนิยมตัง้บ้านเรือนในหบุเขา 

การสร้างบ้านในปัจจบุนันิยมสร้างให้แน่นหนาถาวร หลงัคามงุด้วยกระเบือ้ง

หรือสงักะสี บ้านเรือนในแบบสมยัก่อนก็ยงัมีให้เหน็อยูม่ากในหมูบ้่าน จะเป็น

บ้านชัน้เดียวแตมี่ใต้ถนุบ้าน ใช้เสาไม้เนือ้แข็ง พืน้และฝาบ้านปดู้วยฟากไม้ไผ ่

จดัเรียงตอ่กนัเป็นแผงยดึด้วยตะปเูข้ากบัคานรองรับข้างใต้ สว่นหลงัคามงุด้วย

ใบพลวง หญ้าคา ภายในตวับ้านมีลกัษณะเป็นห้องรวม มีทัง้ห้องครัว ห้อง

รับแขก ไมมี่การแยกกัน้ห้อง ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัความหนาวเยน็ของอากาศ ท�าให้

บ้านเรือนสว่นใหญ่จะไมมี่ชอ่งหน้าตา่ง 

 การเกษตรเพ่ือการยงัชีพของชาวปกาเกอะญอ แตเ่ดิมมีการท�าไร่ฝ่ิน 

และไม่มีอาชีพอย่างอ่ืน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัครัง้เม่ือเสดจ็เยือนหมูบ้่านแหง่นี ้จงึท�าให้เกิดการฟืน้ฟ ูโครงการ

หลวงได้เข้ามาสง่เสริมให้ปลกูพืชเมืองหนาว เชน่ พริกหวาน สตอเบอร์ร่ี กาแฟ  

บล็อกโคลี่ และปลกูพืชผกัต่าง ๆ รวมไปถึงการปลกูดอกไม้ ชาวบ้านจึงได้

เปลี่ยนมาท�าการเกษตรแบบสร้างสรรค์สว่นใหญ่เป็นพืชผกักบัดอกไม้ ผู้ ท่ีรับ

ซือ้หลกัจะเป็นโครงการหลวง 

ในส่วนของการท�านาข้าว ข้าวท่ีชาวบ้านใช้ในการเพาะปลกูนัน้เป็นข้าวนา

กบัข้าวไร่ มีลกัษณะคล้ายกบัข้าวญ่ีปุ่ น ชาวปกาเกอะญอจะเรียกกนัวา่ “ข้าว

เมด็ปุม้” ลกัษณะของเมลด็ข้าวจะมีขนาดเลก็ สัน้ กลม เป็นข้าวท่ีมีการเพาะ

ปลกูในไร่ จงึเรียกข้าวชนิดวา่ “ข้าวไร่” ซึง่ข้าวไร่น่ีเองเป็นท่ีมาของนาขัน้บนัได

 หุบเขานาขัน้บนัไดบนดอยอินทนนท์ “หมู่บ้านท่องเท่ียวชุมชนเชิง

นิเวศน์” บ้านแมก่ลางหลวง มีแหลง่เส้นทางศกึษาเก่ียวกบัธรรมชาตมิากมาย 

อาทิ การท�านาขัน้บนัไดท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของบ้านแมก่ลางหลวง 

แสดงให้เห็นถึงภมิูปัญญาของชาวบ้านในการปรับใช้พืน้ท่ีเพ่ือท�าการเกษตร 

ชว่งประมาณเดือนกนัยายน-เดือนตลุาคม เป็นฤดฝูนต้นข้าวจะเร่ิมเขียวขจีชุม่

ฉ�่า เคล้าสายหมอกบางในฤดฝูนชว่งปลายเดือนตลุาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน 

จะเป็นชว่งท่ีต้นข้าวออกรวงเป็นสทีองเตม็ท้องทุง่เหลอืงอร่ามนอกจากหน้าขัน้

บนัไดแล้ว เอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของแมก่ลางหลวงคือ การท�าไร่กาแฟอินทรีย์ 

เป็นการท�าไร่กาแฟแบบผสมผสานกบัไม้ป่าอ่ืน ๆ  เพ่ือปอ้งกนัการใช้สารเคมีใน

การฆา่แมลงและเพ่ือไมใ่ห้ท�าลายป่า 

 การเท่ียวชมธรรมชาติของแม่กลางหลวง ไม่ได้มีแค่การเท่ียวชม

การเกษตรของคนในพืน้ท่ีเท่านัน้ ยงัคงมีการท่องเท่ียวตามแหลง่ธรรมชาติท่ี

หลายคนยงัไมเ่คยรู้ อยา่งเชน่ น�า้ตกผาดอกเสีย้ว หรือน�า้ตก “รักจงั” เป็นเส้น

ทางการเดินป่าเพ่ือเข้าไปสมัผสักบัน�า้ตก ท่ีเป็นแหลง่ทรัพยากรท่ีมีคา่และยงั

คงความสมบรูณ์ของธรรมชาตไิว้ได้อยา่งงดงาม เชน่เดียวกบัดอยหวัเสือ ท่ีมี

จุดชมวิวท่ีสวยงามสามารถมองเห็นความวิวท่ีสวยงามและมองเห็นได้ไกล

จนถงึล�าพนู ตลอดเส้นทางการเดินไปยงัดอยหวัเสือจะได้สมัผสักบัธรรมชาติ

ไปตลอดทาง

 นอกจากการเดนิทางเพ่ือสมัผสักบัธรรมชาตแิละเกษตรกรรมของบ้าน

แมก่ลางหลวงแล้ว ความวิเศษของการได้มาเท่ียวท่ีแมก่ลางหลวงคือ การได้

เข้าสมัผสัวิถีชีวิตและภมิูปัญญาของชาวบ้านท่ียงัคงด�าเนินไปแนวทางเดมิตาม

ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอ ในแนวทางท่ีมีการพึง่พา

ธรรมชาต ิมีวิถีชีวิตผกูพนัอยูก่บัธรรมชาต ิพร้อมชิมกาแฟท่ียงัคงวิธีการท�าแบบ

ดัง้เดมิไว้ ตัง้แตก่ารปลกู ตาก คัว่ และบดด้วยเคร่ืองบดมือจากภมิูปัญญาชาว

บ้านทกุขัน้ตอนออกมา กาท่ีบรรจนุ�า้เดือดพลา่นถกูยกขึน้ราดผา่นกาแฟท่ีนอน

อยูใ่นก้นถงุกรอง น�า้ใสกลายเป็นสีด�าสนิท กลิน่ไอกาแฟหอมฟุง้กระจายกลบ

กลิน่ควนัและถ่านจนมิด 

 เชน่เดียวกบัวฒันธรรมท่ียงัคงเหลอืให้เหน็ส�าหรับผู้ ท่ีไปเยือนพืน้ท่ีแหง่

นีคื้อ วิถีชีวิตท่ีเรียบงา่ยและสมถะ หากตรงกบัวนัพระในตอนเช้าชาวบ้านทกุ

คนในหมูบ้่านและนอกหมูบ้่าน ตา่งพากนัเดนิเท้าเป็นแถวขึน้ไปยงัเนินสงูท่ีอยู่

เหนือหมูบ้่าน คือท่ีตัง้ของวดัประจ�าหมูบ้่าน เรียกกนัวา่ 



7ฉบบัปี 2558 | หน้า

แม่กลางหลวง หุบเขาในสายหมอก

“ หบุเขาในสายหมอก

เชิงเขาเยน็ยะเยือก

สองพันกว่าเมตรจากระดับน�้าทะเล

ไม่ไกลเกนิหวัใจฝ่าไปถงึ

ทุ่งข้าวทิง้รอยฟางแห้ง

ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยสายลม

ดอกไม้บานกระซบิข้างหู

จงสูดหายใจให้ลึกและยาว...

เดนิให้ช้าลงและน่ิงมองสรรพสิ่งรอบกาย

ทีน่ี่...เธอจะไม่รู้สึกโดดเดีย่ว ”
บทกวี : เอือ้ง ยิปโซ

ในส่วนของการท�านาข้าว ข้าวท่ีชาวบ้านใช้ในการเพาะปลกูนัน้เป็นข้าวนา

กบัข้าวไร่ มีลกัษณะคล้ายกบัข้าวญ่ีปุ่ น ชาวปกาเกอะญอจะเรียกกนัวา่ “ข้าว

เมด็ปุม้” ลกัษณะของเมลด็ข้าวจะมีขนาดเลก็ สัน้ กลม เป็นข้าวท่ีมีการเพาะ

ปลกูในไร่ จงึเรียกข้าวชนิดวา่ “ข้าวไร่” ซึง่ข้าวไร่น่ีเองเป็นท่ีมาของนาขัน้บนัได

 หุบเขานาขัน้บนัไดบนดอยอินทนนท์ “หมู่บ้านท่องเท่ียวชุมชนเชิง

นิเวศน์” บ้านแมก่ลางหลวง มีแหลง่เส้นทางศกึษาเก่ียวกบัธรรมชาตมิากมาย 

อาทิ การท�านาขัน้บนัไดท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของบ้านแมก่ลางหลวง 

แสดงให้เห็นถึงภมิูปัญญาของชาวบ้านในการปรับใช้พืน้ท่ีเพ่ือท�าการเกษตร 

ชว่งประมาณเดือนกนัยายน-เดือนตลุาคม เป็นฤดฝูนต้นข้าวจะเร่ิมเขียวขจีชุม่

ฉ�่า เคล้าสายหมอกบางในฤดฝูนชว่งปลายเดือนตลุาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน 

จะเป็นชว่งท่ีต้นข้าวออกรวงเป็นสทีองเตม็ท้องทุง่เหลอืงอร่ามนอกจากหน้าขัน้

บนัไดแล้ว เอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของแมก่ลางหลวงคือ การท�าไร่กาแฟอินทรีย์ 

เป็นการท�าไร่กาแฟแบบผสมผสานกบัไม้ป่าอ่ืน ๆ  เพ่ือปอ้งกนัการใช้สารเคมีใน

การฆา่แมลงและเพ่ือไมใ่ห้ท�าลายป่า 

 การเท่ียวชมธรรมชาติของแม่กลางหลวง ไม่ได้มีแค่การเท่ียวชม

การเกษตรของคนในพืน้ท่ีเท่านัน้ ยงัคงมีการท่องเท่ียวตามแหลง่ธรรมชาติท่ี

หลายคนยงัไมเ่คยรู้ อยา่งเชน่ น�า้ตกผาดอกเสีย้ว หรือน�า้ตก “รักจงั” เป็นเส้น

ทางการเดินป่าเพ่ือเข้าไปสมัผสักบัน�า้ตก ท่ีเป็นแหลง่ทรัพยากรท่ีมีคา่และยงั

คงความสมบรูณ์ของธรรมชาตไิว้ได้อยา่งงดงาม เชน่เดียวกบัดอยหวัเสือ ท่ีมี

จุดชมวิวท่ีสวยงามสามารถมองเห็นความวิวท่ีสวยงามและมองเห็นได้ไกล

จนถงึล�าพนู ตลอดเส้นทางการเดินไปยงัดอยหวัเสือจะได้สมัผสักบัธรรมชาติ

ไปตลอดทาง

 นอกจากการเดนิทางเพ่ือสมัผสักบัธรรมชาตแิละเกษตรกรรมของบ้าน

แมก่ลางหลวงแล้ว ความวิเศษของการได้มาเท่ียวท่ีแมก่ลางหลวงคือ การได้

เข้าสมัผสัวิถีชีวิตและภมิูปัญญาของชาวบ้านท่ียงัคงด�าเนินไปแนวทางเดมิตาม

ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอ ในแนวทางท่ีมีการพึง่พา

ธรรมชาต ิมีวิถีชีวิตผกูพนัอยูก่บัธรรมชาต ิพร้อมชิมกาแฟท่ียงัคงวิธีการท�าแบบ

ดัง้เดมิไว้ ตัง้แตก่ารปลกู ตาก คัว่ และบดด้วยเคร่ืองบดมือจากภมิูปัญญาชาว

บ้านทกุขัน้ตอนออกมา กาท่ีบรรจนุ�า้เดือดพลา่นถกูยกขึน้ราดผา่นกาแฟท่ีนอน

อยูใ่นก้นถงุกรอง น�า้ใสกลายเป็นสีด�าสนิท กลิน่ไอกาแฟหอมฟุง้กระจายกลบ

กลิน่ควนัและถ่านจนมิด 

 เชน่เดียวกบัวฒันธรรมท่ียงัคงเหลอืให้เหน็ส�าหรับผู้ ท่ีไปเยือนพืน้ท่ีแหง่

นีคื้อ วิถีชีวิตท่ีเรียบงา่ยและสมถะ หากตรงกบัวนัพระในตอนเช้าชาวบ้านทกุ

คนในหมูบ้่านและนอกหมูบ้่าน ตา่งพากนัเดนิเท้าเป็นแถวขึน้ไปยงัเนินสงูท่ีอยู่

เหนือหมูบ้่าน คือท่ีตัง้ของวดัประจ�าหมูบ้่าน เรียกกนัวา่ 

“วิหารแหง่ปาเกอญาราม” หรือมีช่ือเรียกเป็นทางการวา่ “พทุธอทุยานแมก่ลาง

หลวง” ศาสนสถานของชาวปกาเกอะญอ

 วิหารแห่งปาเกอญาราม ในเร่ืองราว “ตาโรและโหมะทแูหมะ” ว่า      

ดนิแดนแหง่นี ้บรรพบรุุษกลุม่แรกท่ีเดนิทางมายงัแมก่ลางหลวง ซึง่ขณะนัน้ยงั

เป็นแผน่ดนิบนยอดเขาสงูทา่มกลางป่าโปร่ง ภายใต้การปกครองของเจ้าเมือง       

หริภญุชยั (ล�าพนูในปัจจบุนั) ผู้ ท่ีเดนิทางมานัน้ คือ “ตาโร” ควานช้างท่ีช่ือวา่ 

“โหมะทแูหมะ” แมช้่างหางขาด จดุเร่ิมต้นคือ “ตาโร” ได้ตกลงมอบโหมะทแูหมะ

เป็นบรรณาการแดเ่จ้าเมือง แลกกบัการตัง้รกรากบนแผน่ดินดอยสงูอนัเป็นท่ี

ตัง้ของวิหารและหมู่บ้านปกาเกอะญอในปัจจบุนั และการเสียสละในครัง้นัน้

ของตาโร และโหมะทแูหมะ จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของการสานตอ่อารยธรรมจวบ

จนปัจจบุนั 

 บ้านแม่กลางหลวงถกูดงึเข้าสูพื่น้ท่ีอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ด้วย

มนต์เสน่ห์และลกัษณะทางกายภาพของชุมชนได้ก่อให้เกิดการพฒันาเป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ โดยการน�าสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชนทัง้วัฒนธรรม สิ่ง

แวดล้อมมาจัดวางควบคู่กับวัฒนธรรมภายนอก ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม เชน่ ท่ีพกั รีสอร์ทจ�านวนมาก ตัง้เรียงรายล้อมรอบบริเวณนาขัน้บนัได

ก่อนถงึตวัหมูบ้่าน ร้านอาหารตามสัง่ ร้านหมกูระทะท่ียงัคงวตัถดุิบหลกัจาก

การเพาะปลกูในพืน้ท่ีเพ่ือลดต้นทนุคา่ใช้จา่ย ร้านกาแฟท่ียงัคงใช้เมลด็กาแฟ

จากการเพาะปลกูของคนในชมุชน การพฒันาตา่ง ๆ เพ่ือรองรับตอ่การเข้ามา

ของนกัทอ่งเท่ียว ด้วยเหตผุลความเป็นอ่ืนทัง้เวลาและสถานท่ีซึง่แตกตา่งจาก

สภาพของพืน้ท่ีท่ีนกัทอ่งเท่ียวอาศยัอยู ่ จงึเป็นเหตผุลหลกัท่ีนกัทอ่งเท่ียวเดิน

ทางมายงัท่ีแห่งนี ้ การพฒันาด้านการท่องเท่ียวของหมู่บ้านแม่กลางหลวง 

เป็นการพฒันาเชิงอนรัุกษ์ด้วยการผสมผสานวฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีถกูพฒันาให้

สอดคล้องกับธรรมชาติ อยู่ร่วมกับป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดเด่น

ส�าคญัในการมาทอ่งเท่ียว ณ บ้านแมก่ลางหลวง

 แรงเสยีดทานจากความเปลีย่นแปลงทางสงัคมได้สะท้อนให้เหน็ความ

เป็น “ปกาเกอะญอ” ท่ีมีความศรัทธาตอ่เผา่พนัธุ์และถ่ินท่ีอยูข่องตนจงึไมย่อม

ละทิง้ถงึความเป็นอตัลกัษณ์และวิถีชีวิต วฒันธรรมของตนท่ีคอยเช่ือมความ

สมัพนัธ์ของผู้คน ณ ดนิแดน ปกาเกอะญอ แหง่นี ้เวลาและความเป็นอ่ืนจาก

ภายนอกได้เข้ามามีอิทธิพลตอ่พืน้ท่ีดงักลา่ว ท�าให้พืน้ท่ีบ้านแมก่ลางหลวงแหง่

นี ้จะยงัคงต้านทานพลงัทางเศรษฐกิจและสงัคมจากภายนอกได้มากเพียงใด

บทสารคดีโดย : โสรญา ผดัใจ วณิชชา จรลงักา
ศรายทุธ ดวงแก้ว ณฐัพงษ์ ใบชา
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“อุดมคติของพี่ระเบียบ”
 นบัตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นท่ีวา่น้องปีหนึง่ก้าวเข้ารัว้มหาวิทยาลยั จะเหน็รุ่น
พ่ีคอยชปูา้ยต้อนรับน้องใหม ่และเหน็การบมูท่ีแสนจะเร้าใจ ซึง่รุ่นน้องรู้ไหมวา่ 
อีกไมน่านข้างหน้ากิจกรรมรับน้องท่ีทัง้โหด มนั และฮา ก�าลงัจะเร่ิมขึน้
 ในความเป็นจริงไมใ่ชท่กุคนท่ีจะเมามนัไปกบักิจกรรมรับน้อง ยงัแอบ
เหลือบ ๆ เหน็นกัศกึษาใหมบ่างคนท�าหน้าน่ิงเหมือนโดยซีเมนต์ฉาบทบัหน้า 
บ้างก็เต้นเหมือนวิญญาณจะหลดุออกจากร่างไปเดินเล่นแถวห้าง หรือรุ่นพ่ี
บางคนนัง่คยุโทรศพัท์นานเป็นชัว่โมง เหมือนไม่เคยคยุกนัมาก่อน...มนัก็น่า
แปลกอยู.่..
 กิจกรรมรับน้องนัน้สว่นใหญ่ทกุมหาวิทยาลยัจะมี “พ่ีระเบียบ หรือ พ่ี
ว้าก” (หรือถงึขัน้ “จ�าเป็นต้องมี” ในมหาวิทยาลยัหลายแหง่) เพราะวา่ เป็นผู้ ท่ี
รับผิดชอบกิจกรรมนีโ้ดยส่วนใหญ่ และรู้ถึงแก่นแท้ของกิจกรรม ว่าเป็นการ
กระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นน้อง มนัคือกิจกรรมเพ่ือความสมัพนัธ์ เพ่ือ
การเข้ากลุม่ และในบางด้านก็เพ่ือการเป็นท่ียอมรับในกลุม่เพ่ือน ซึง่ถามวา่ดี
ไหม? คงต้องตอบวา่ “โดยหลกัการและอดุมการณ์แล้ว ดีอยา่งแนน่อน” แตใ่น
ทางปฏิบตัิมนัก็แล้วแตก่รณีไป หากพ่ีระเบียบรุนแรงหรือรับน้องเกินเหตอุะไร
ตา่ง ๆ  ท่ีไมอ่ยากจะให้เกิดขึน้ ก็อาจเกิดขึน้ก็ได้ พ่ีระเบียบก็จะดแูย ่ดไูมดี่ ตดิลบ
ลงไปอีก เพราะปัจจบุนัมีทัง้คนมองวา่พ่ีระเบียบนัน้ไร้สาระ แตใ่นทางกลบักนั
คนท่ีมองพ่ีระเบียบวา่ดี นา่เคารพก็มีเหมือนกนั

  เป็นสือ่สิง่พิมพ์ท่ีได้รับความนิยมมาแตเ่น่ินนาน พอมาถงึยคุการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่โลก เป็นผลพวงมาจากการเจริญ
เติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทลัระหวา่งสื่อเก่ากบัสื่อใหม ่ นวตักรรมท่ีไมห่ยดุน่ิงของอปุกรณ์ดิจิทลั
ท่ีขยายตวัขึน้ไมห่ยดุ ท�าให้นิตยสารกลายเป็นสื่อเก่าโดยตวัของมนัเอง
 ความสามารถในการตอบสนองตอ่วิถีชีวิตยคุใหม่ได้อย่างฉบัไว
และครบวงจรของสื่อดิจิทลัจะมาแทนท่ีความส�าคญัและยตุิบทบาทของ
สื่อเก่าท่ีคอ่ย ๆ หายไปในอนาคตอนัใกล้ และสื่อดจิิทลัท่ีได้รับความนิยม
ยคุใหม่ ล้วนแต่ได้ถกูออกแบบสร้างสรรค์ และปรับปรุงจากบทบาทการ
ท�างานของสื่อเก่า ยกตวัอย่างเช่น นิตยสารดิจิทัลท่ีถูกพฒันามาจาก
นิตยสารแบบเล่ม (Hard copy) ซึ่งมีความสะดวกให้คนสามารถเก็บ
นิตยสารหลายร้อยเลม่ไว้ในเคร่ืองเดียวโดยไม่มีความจ�าเป็นต้องวุ่นวาย
กบัการแบกนิตยสารทีละหลาย ๆ เลม่ ข้อจ�ากดัของสื่อเก่าอยา่งนิตยสาร
ถกูปรับปรุงผา่นการยกระดบัประสทิธิภาพทางเทคโนโลยีดจิิทลั นอกจาก
การขยายศกัยภาพสือ่ใหมบ่นฐานของสือ่เก่าแล้ว การรวบรวมสือ่ก็เป็นอีก
แนวทางการพฒันาทางเทคโนโลยีท่ีอาศยัการรวมสือ่มากกวา่สองประเภท
ไว้ในรูปแบบเดียวกนั
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส�าหรับพกพา หรือ Tablet PC และ            
Smartphone ได้เข้ามามีบทบาทในการบรรจรุวมนิตยสารอิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีเรียกวา่ E-book แทนการอา่นนิตยสารในรูปแบบเดมิมากขึน้ เพราะเหน็
วา่ Tablet PC และ Smartphone สามารถชว่ยประหยดังบประมาณใน
การจดัพิมพ์สื่อสงิพิมพ์ได้ Tablet PC และ Smartphone สามารถบรรจ ุ
E-book ท่ีถกูเก็บไว้ในรูปแบบดจิิทลัได้เป็นจ�านวนมาก โดยผู้อา่นสามารถ
เลือกเล่มไหนขึน้มาอ่านก่อนก็ได้ อีกทัง้สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมเนือ้หาได้
ตลอดเวลา และท่ีส�าคญั Tablet PC และ Smartphone สามารถเช่ือมโยง
ให้ผู้อา่นและผู้อา่นคนอ่ืน ๆ  ตดิตอ่สือ่สารกนัผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
ชว่ยท�าให้ไมมี่ข้อจ�ากดัเร่ืองสถานท่ีในการอา่น E-book ปัจจบุนัการสือ่สาร
ท่ีไร้พรมแดนแบบนี ้ต้องยอมรับวา่การมีสือ่นิตยสารอิเลก็ทรอนิกส์รูปแบบ
ท่ีทนัสมยัได้เข้ามามีบทบาทในแวดวงสื่อสิง่พิมพ์ เป็นสื่อมีชีวิตท่ีสามารถ
ดงึดดูให้ผู้อา่นสนใจท่ีน�าไปสูก่ารเปิดโลกการเรียนรู้ท่ีกว้างไกล แม้สื่อใน
รูปแบบใหม่เหล่านีจ้ะมีประโยชน์ท่ีจะช่วยเติมเต็มความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการอา่น ให้กบัผู้อา่นหลากหลายทกุเพศทกุวยั อีกทัง้ ยงั
งา่ยตอ่การเลอืกซือ้ค้นหานิตยสาร E-book ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได้อยา่ง
รวดเร็ว โดยไมต้่องไปหาตามร้านหนงัสือนิตยสาร ซึง่ตา่งจากนิตยสารรูป
แบบเดมิท่ีจะต้องหาซือ้ตามร้านขายนิตยสารซึง่ท�าให้มีการยุง่ยากมากขึน้ 
บางครัง้นิตยสารบางเล่มก็หาได้ยากกว่าจะได้มาแต่ละเล่มจึงมีการสิน้
เปลืองในการเดนิทาง ท�าให้ปัจจบุนันิตยสาร E-book เร่ิมได้รับความนิยม
เพ่ิมขึน้มาไมน้่อยก็มากในยคุปัจจบุนั
 ซึง่ในยคุดจิิทลั นิตยสาร E-book มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ขึน้อยูก่บั
ผู้อ่านนิตยสาร E-book ว่านิตยสาร E-book มีความทนัสมยั มีทัง้ภาพ 
เสียง วิดีโอ ในนิตยสาร E-book พกพาสะดวก แต ่Tablet PC และ Smart-
phone คอ่นข้างมีราคาสงู ท�าให้ผู้อา่นบางกลุม่ยงันิยมอา่นนิตยสารในรูป
แบบเดิม เพราะรูปเล่มท่ีสวยงามและหยิบจับสะดวกหรือจะน�าไปใช้
ประโยชน์อยา่งอ่ืน ๆ ได้อีก

การเดินทางอนัยาวนาน
กับการเปลี่ยนแปลง

นิตยสารไปสู่ E-book

บทความโดย ศรายทุธ ดวงแก้ว

บทความโดย พิสทิธ์ิ หอมนาน

 ในอดีต กิจกรรมรับน้องยงัเป็นกิจกรรมท่ีไมไ่ด้รับความสนใจจากคน
หมูม่าก จนดคูล้ายเหมือนเป็นกิจกรรมใต้ดนิท่ีหากไมเ่ข้ารับการศกึษาในระดบั
มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันเป็นอย่างไร เช่นกรณีท่ีมีข่าว
นกัศกึษาเสียชีวิตเพราะรับน้อง เป็นต้น
 ในปีถดัมาก็มีกรณีเดียวกนัเกิดขึน้ตดิ ๆ  ท�าให้สงัคมเร่ิมให้ความสนใจ
และเร่ิมตีแผปั่ญหา ซึง่ในขณะนัน้ ผู้บริหารมหาวิทยาลยัท่ีตกเป็นขา่วออกมา 
ยอมรับวา่ “ทางมหาวิทยาลยัไมใ่ห้จดักิจกรรมรับน้อง แตมี่บางสว่นออกไปจดั
กนัเอง ซึง่ทางเราไมส่ามารถตามไปควบคมุได้” ในชว่งนัน้เอง ภาครัฐก็ให้ความ
สนใจไม่น้อย ทัง้การรณรงค์โฆษณาทางโทรทัศน์ ทัง้ออกรณรงค์ตาม
มหาวิทยาลยั อยา่งไรก็ตาม ในปีถดัมาทางมหาวิทยาลยัเร่ิมแก้ปัญหาด้วยการ
จดัรับน้องขึน้เอง และสร้างกฎเกณฑ์เพ่ือให้สามารถควบคมุได้

 และนั่นคงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้นักศึกษาบางคนไม่กล้าเข้าร่วม
กิจกรรม บางคนก็ไมอ่ยากจะเข้าร่วม แตเ่พราะท�าให้จ�าใจต้องเข้าและปฏิบตัิ
ตามอยา่งไมเ่ต็มใจนกั (เห็นได้จากการแสดงออกทางด้านสีหน้าและทา่ทาง)
แตบ่างครัง้ การรับน้องท่ีไมส่ามารถท�าให้น้องรู้สกึร่วม หรือสนกุไปกบักิจกรรม
ได้อาจจะเกิดจากตวัรุ่นพ่ี หรือพ่ีระเบียบเองยงัไมแ่นใ่จวา่ก�าลงัท�าอะไร รับน้อง 
หรือทรมานน้องกนัแน่ บางคนสัง่น้องให้กระโดดลงน�า้ทัง้ท่ีไม่ได้ถามเลยว่า 
“ว่ายน�า้เป็นหรือเปลา่” บางคนสัง่ให้น้องกินข้าวไปทัง้ท่ีไม่ได้ถามน้องเลยว่า 
“แพ้อาหารอะไรไหม” หรือแม้แตค่�าถามส�าคญัท่ีสดุวา่ “น้องเตม็ใจและสนกุไป
กบักิจกรรมหรือเปลา่” หรือเหตกุารณ์ท่ีรุ่นพ่ีรับน้องโดยการหยอดน�า้ตาเทียน
ลงท่ีแขน จนกลายเป็นแผลผพุอง ซึง่เป็นการกระท�าท่ีเกินกวา่เหตุ
 แม้ค�าว่า พ่ีระเบียบ หรือ ว้ากเกอร์ จะเป็นค�าท่ีไม่มีบัญญัติใน
พจนานกุรม แต่นกัศึกษามหาวิทยาลยั (เกือบ) ทกุคนรู้จกัค�านีเ้ป็นอย่างดี       
ว้ากเกอร์หรืออีกอยา่งหนึง่ท่ีน้องปีหนึง่ เรียกกนัวา่ “พ่ีว้าก” ในความหมายชีวิต
นกัศึกษา คือ คนท่ีคอยสัง่สอนให้น้องอยู่ในกฎของมหาวิทยาลยั เป็นคนมี
เหตผุล ท�าตามจดุประสงค์ของการรับน้องท่ีตัง้ไว้ คนท่ีจะมาเป็นพ่ีว้ากต้องมี
พลงัเสยีงท่ีดดุนั สามารถขม่ขวญัน้องได้ พ่ีว้ากท่ีดีต้องสามารถท�าให้น้องเคารพ 
เป็นแบบอยา่งท่ีดีเพ่ือให้น้องเช่ือใจและไว้ใจ ต้องมีความอดทน ยอมรับความ
กดดนั โดยการฝึกตวัเองให้รู้จกัการปรับตวัแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ไม่
พดูจาหยาบคาย ไมแ่ตะตวัน้อง และต้องควบคมุอารมณ์ได้ดี 
 การรับน้องไมใ่ชว่า่จะดา่หรือแกล้งเพียงอยา่เดียว ยงัมีนยัยะแอบแฝง
ให้รุ่นน้องได้แงค่ิดอีกมากมาย อยากจะบอกน้องๆ ท่ีก�าลงัศกึษาวา่ อยากให้
เข้ามาลอง อยา่เพ่ิงนกึกลวัไปเสียก่อน พ่ีว้ากไมไ่ด้นา่กลวัอยา่งท่ีคดิ ให้เข้ามา
เรียนรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้กบัชีวิตเราคืออะไร และอยากให้เข้า
ร่วมการรับน้องอย่างจริงจงั อย่าเพ่ิงท้อถอย และเพ่ือท่ีน้อง ๆ จะได้รู้ว่าจดุ
ประสงค์ของพ่ีว้ากท่ีว้ากไปนัน้คืออะไร เพราะการท�ากิจกรรมเชน่นี ้ท�าให้ได้รับ
การฝึกประสบการณ์ในการท�างานเป็นหมูค่ณะ การมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีตอ่คน
อ่ืนในสงัคมได้
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หลายในปัจจบุนั ผู้หญิงเร่ิมหนัมาดแูลตวัเอง และสนใจความ
สวยความงามมากขึน้ รวมไปถึงผู้ชายก็หนัมาท�าศลัยกรรม
มากขึน้ เป็นเร่ืองท่ีปกตสิ�าหรับคนในยคุนี ้ท่ีเน้นหน้าตาให้เป็น
เอกลกัษณ์ เพ่ิมความมัน่ใจ เพ่ิมความสนใจแก่เพศตรงข้าม 
เร่ืองการท�างานก็เช่นกนั หน้าตาดดีู มกัเป็นเคร่ืองมือท�ามา
หากินอย่างหนึ่ง การท�าศลัยกรรมเป็นเพียงทางเลือกท่ีช่วย
เพ่ิมโอกาสตา่ง ๆ  ท่ีเข้ามาให้พบกบัความส�าเร็จท่ีงา่ยกวา่ แต่
กบัคนท่ีท�าไปแล้วไมเ่ป็นดัง่ท่ีตัง้ใจก็จะกลบัมาท�าซ�า้ โดยสว่น
ตวัของหมอเอง คิดวา่การท�าศลัยกรรมเป็นเร่ืองท่ีมหศัจรรย์ 
เพราะการท่ีจะท�าให้คน ๆ หนึ่งสวย หล่อ ได้ต้องผ่าน
กระบวนการตา่ง ๆ เพ่ือท่ีจะได้มา บางคนก็เช่ือในเร่ืองโชค 
เช่ือเร่ืองโหงวเฮ้ง ท่ีท�าให้ตนเองนัน้เจริญก้าวหน้าได้
 อย่างไรก็ตามการท่ีเราท�าศลัยกรรมไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลประการใด ๆ  ก็เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง เพ่ือ
เตมิเตม็ในสิง่ท่ีขาดหาย หรือเพียงเพ่ือท�าตามผู้ อ่ืน แตอ่ยา่ไป
ยดึตดิกบัสิง่เหลา่นัน้จนเกินไป ท�าให้สง่ผลเสยีให้กบัเราโดยท่ี
ไมรู้่ตวั เรียกอีกอยา่งวา่ “การเสพตดิศลัยกรรม” ท่ีทกุคนคง
เคยได้ยินหรือพบเหน็ตามหน้าหนงัสือพิมพ์บอ่ยครัง้
 สดุท้ายนีก็้อยากจะให้คนท่ีก�าลงัคดิจะท�าศลัยกรรม
วา่ การท�าศลัยกรรมไมใ่ชเ่ร่ืองผิด มนัเป็นสทิธิสว่นบคุคล แต่
อยา่งไรก็ตามการศกึษาข้อมลูมาก่อน การสอบถามคนรอบ
ข้างท่ีเคยมีประสบการณ์ในการท�าศลัยกรรมมาก่อน หรือ
ปรึกษาจากศลัยแพทย์โดยตรงท่ีไม่ใช่หมอตามคลินิก หรือ 
หมอรถตู้  และอยากให้รู้จกัค�าวา่พอใจในสิง่ท่ีตนมี อยา่ไปฟัง
เสยีงใครมาก เพราะเราอาจจะได้ไมคุ่้มเสยี เน่ืองจากต้องเสยี
เวลาท�าใหม่อีกหลายครัง้ การท�าศัลยกรรมเป็นเพียงแค่
ใบเบกิทางเลก็ ๆ  เพ่ือไปยงัจดุหมาย ทวา่ลองมองอีกมมุหนึง่
แล้วความสามารถต่างหากท่ีท�าให้เราประสบความส�าเร็จ
อยา่งแท้จริง

 อาหารคลีน หรือท่ีหลาย ๆ  คนเข้าใจกนัวา่เป็นอาหารท่ีผา่นขัน้ตอนการปรุงแตง่มาน้อย เป็นทางเลือกท่ีดีส�าหรับคนท่ีอ้วน คนท่ีมีน�า้หนกัและไขมนั
มาก หรือคนท่ีต้องการควบคมุน�า้หนกั เพราะอาหารคลนีสว่นใหญ่จะผลติมาจากวตัถดุบิธรรมชาต ิไมผ่า่นการปรุงแตง่สงัเคราะห์มากนกั ซึง่จะมีผลดีตอ่คน
ท่ีต้องการลดน�า้หนกั ลดความอ้วน ลดไขมนั และคนท่ีใสใ่จกบัสขุภาพของตนเอง
 การปรุงอาหารแบบคลีนไมใ่ชก่ารเน้นทานแตพื่ชผกัผลไม้เยอะ ๆ แตเ่ป็นการปรุงอาหารด้วยวิธีงา่ย ๆ เร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการทาน 
แม้แตอ่าหารไทยเองก็เป็นอาหารคลีนได้ โดยไมจ่�าเป็นต้องผลติหรือปรุงจากวตัถดุบิราคาแพง หรือเลียนแบบสตูรอาหารจากตา่งประเทศท่ีนิยมใช้ผกัแปลก 
ๆในการท�าอาหาร เพียงแคใ่ช้อาหารท่ีสะอาด ปลอดภยั ไร้สารพิษ ปรุงรสเลก็น้อย ไมห่ลายขัน้ตอนก็พอแล้ว อยา่งเชน่ หากจะทานขนมปังเราก็สามารถ
เปลี่ยนจากขนมปังแปง้ขาวมาเป็นขนมปังโฮลวีตมีสว่นผสมมาจากธญัพืชท่ีมีทัง้ใยอาหารสง่ผลตอ่ระบบขบัถ่ายให้ดีขึน้ การปรับเปลี่ยนมารับประทานข้าว
กล้องท่ีมีทัง้วิตามินตา่ง ๆ ใยอาหาร มีประโยชน์ตอ่ร่างกาย
 นางสาวแววตา เอกชาวนา นกัโภชนาการประจ�าโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ กลา่ววา่ ความจริงอาหารคลนีมีมานานแล้ว แตเ่พ่ิงมาฮิตมีกระแสเน่ืองจาก
มีคนน�ามาใช้เพ่ือลดน�า้หนกั เพราะอาหารคลนีเป็นการรักษาสมดลุธรรมชาตสิูอ่าหาร ดงันัน้ การรับประทานคลนีเป็นท่ีนิยมกนัมากในตอนนีโ้ดยเฉพาะหนุม่
สาวออฟฟิศเน่ืองจากเป็นวยัท่ีสนใจในการดแูลสขุภาพ และมีเวลาออกก�าลงักายน้อย จงึต้องพึง่การควบคมุอาหารไปในตวัด้วย
  ส�าหรับคนท่ีอยากทดลองการกินอาหารคลนี สามารถทานได้ทกุเพศทกุวยั ตัง้แตเ่ดก็จนถงึวยัชรา โดยเร่ิมต้นจากการไมย่ดึตดิในรสชาตขิองอาหาร
แบบเดมิ ๆ ท่ีมีรสจดั คอ่ย ๆ ลดปริมาณเคร่ืองปรุงตา่ง ๆ ลงให้มีรสชาตปิานกลาง เพราะการกินอาหารคลีนนัน้รสชาติจะเป็นรอง แตจ่ะให้ความส�าคญักบั
ตวัอาหารท่ีไมเ่น้นการปรุงแตง่ เพ่ือให้การกินอาหารคลีนได้รับประโยชน์สงูสดุแก่ร่างกาย และควรหมนุเวียนเมน ูไมท่านเมนซู�า้ ๆ ครัง้ละนาน ๆ หากท�าได้
ผลพลอยได้ก็คือการมีสขุภาพดีในระยะยาว ไมเ่จ็บป่วยงา่ย
 นอกจากการกินคลนีในสดัสว่นท่ีพอเหมาะจะท�าให้รูปร่างดี ลดไขมนัแล้ว ยงัชว่ยชะลอความแก่ ชว่ยต้านอนมุลูอิสระ ลดปัญหาร่างกายเสือ่มสภาพ
ก่อนวยัอนัควร รวมถงึกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและชว่ยในการขบัถ่าย ท�าให้ผิวสวยหน้าใส เพราะเม่ืออาหารท่ีเราทานไมมี่สารเคมี ก็ไมต้่องคอยกงัวลวา่
ร่างกายจะไปตอ่สู้กบัสารอนัตรายเป็นสาเหตใุห้เกิดริว้รอย และยงัลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดอีกด้วย หนัมาสนใจสขุภาพด้วยการใสใ่จอาหาร
และควบคูก่ารออกก�าลงักายกนัสกันิด เพ่ือชีวิตท่ียืนยาว

 ทกุวนันีป้ฏิเสธไมไ่ด้เลยวา่คนเราในสงัคมปัจจบุนัหนัมาสนใจในเร่ืองสขุภาพกนัมากขึน้ ทัง้การออกก�าลงั
กาย และการรับประทานอาหารแบบคลีนฟูด้ (Clean Food) ท่ีเป็นกระแสมาแรงในตอนนี ้ซึง่เป็นลกัษณะการรับ
ประทานอาหารเพ่ือสขุภาพอีกรูปแบบหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่ร่างกาย
 อาหารคลีนฟูด้นัน้เป็นอาหารท่ีมีการปรุงแตง่น้อย หรือแทบจะไมมี่การปรุงแตง่ใด ๆ เลย สว่นผสมนัน้
ล้วนแตม่าจากธรรมชาตทิัง้สิน้ เชน่ น�า้มนัท่ีใช้ต้องเป็นน�า้มนัมะกอก หรือน�า้มนัคาโนลา ไมมี่การปรุงแตง่ท่ีมีรส
จดั ต้องไมรั่บโซเดียมมากเกินไป สว่นคาร์โบไฮเดรตนัน้จะเป็นจ�าพวกข้าวกล้องท่ีไมข่ดัสี และธญัพืชตา่ง ๆ เนือ้
สตัว์จะต้องเป็นเนือ้ท่ีสดและสะอาด เชน่ เนือ้หม ูเนือ้ววั เนือ้อกไก่ และเนือ้ปลา เนือ้ทกุชนิดท่ีกลา่วมานัน้จะต้อง
เป็นเนือ้ท่ีไมต่ดิมนั
 ทัง้นี ้จากการส�ารวจบคุคลท่ีประสบปัญหาเร่ืองน�า้หนกั และได้เร่ิมการรับประทานอาหารคลนีเพ่ือสขุภาพ
จนมีรูปร่างท่ีดีขึน้ นางสาวชิดกมล ตะนนักลาง ได้ให้สมัภาษณ์วา่ตนเป็นคนหนึง่ท่ีเคยประสบปัญหากบัความ
อ้วน แตท่วา่ท�าอยา่งไรน�า้หนกัก็ยงัไมล่ดลงซกัที ไมว่า่จะทานยาลดน�า้หนกั หรือออกก�าลงักาย จนวนัหนึง่ได้ไป
อา่นเจอข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองของอาหารคลนีในอินเทอร์เน็ต แตก็่ยงัไมเ่ข้าใจวา่ท�าไมถงึต้องทานอาหารคลนีกนั จงึ
ศกึษาไปเร่ือย ๆ แล้วจงึพบวา่อาหารคลีนนีคื้ออีกทางเลือกหนึง่ในการลดน�า้หนกั
 ก่อนท่ีชิดกมลจะมีน�า้หนกัคงท่ีได้นัน้ เคยอ้วนจนน�า้หนกัอยูท่ี่ 60 กิโลกรัม ออกก�าลงักายอยูต่ลอด แต่
ถงึแม้จะออกก�าลงักายมากเทา่ไหร่ น�า้หนกัก็ยงัคงอยูท่ี่เดมิ หรืออาจจะลดไปบ้างเลก็น้อยหลงัออกก�าลงักายเสร็จ 
แตห่ลงัจากรับประทานอาหาร น�า้หนกัก็กลบัมาเหมือนเดมิ ซึง่ในตอนนัน้ก็รับประทานอาหารแบบปกต ิไมว่า่จะ
เป็น ข้าวราดแกง อาหารตามสัง่ ก๋วยเต๋ียว แตอ่าศยัการออกก�าลงักายคดิวา่น�า้หนกัมนัต้องลดแนน่อน แตพ่อมา
ชัง่ น�า้หนกัก็ยงัเทา่เดมิแถมยงัเพ่ิมขึน้อีก ก็คดิวา่ ท�าไมออกก�าลงักายไปแล้วแตน่�า้หนกัมนัยงัเทา่เดมิ 
 ทัง้นี ้ ชิดกมลพบวา่ แท้จริงแล้วปัญหาอยูท่ี่เร่ืองของการทานอาหารในแตล่ะมือ้ของวนั ซึง่อาหารท่ีเรา
ทานอยูมี่แคลลอร่ีท่ีสงูมากเกินไป เม่ือเทียบกบัแคลลอร่ีของอาหารคลีน เปรียบงา่ย ๆ อาหารธรรมดาท่ีผา่นการ
ทอด การปรุงแตง่มากมายนัน้ก็จะเพ่ิมสดัสว่นของแคลอร่ีขึน้ไปอีก ตวัการส�าคญัท่ีท�าให้อ้วนก็คือ “น�า้มนั” ท่ีใช้
ทอดไมว่า่จะเป็นน�า้มนัพืชหรือน�า้มนัหม ู
 ส�าหรับอาหารคลีนนัน้ก็มีน�า้มนัท่ีดี คือ น�า้มนัมะกอก น�า้มนัมะพร้าว และน�า้มนัข้าวโพด สว่นมากตา่ง
ประเทศจะนิยมใช้น�า้มนัมะกอกมาท�าอาหารกนั แตอ่าหารคลีนเป็นอาหารท่ีแทบจะไมมี่การปรุงแตง่ใด ๆ วิธีท�า
ก็จะเน้นในเร่ืองของการไม่ใช้น�า้มนั โดยจะเป็นการ นึ่ง ต้ม ตุ๋น หรือย่าง อาจจะปรุงได้นิดหน่อย เช่น การใช้
กระเทียมหรือพริกไทยเข้าไปเสริม และจะไม่ปรุงแตง่อาหารมากเกินไป ดงันัน้ พดูง่าย ๆ ก็คืออาหารคลีนเป็น
อาหารท่ีมีแคลอร่ีต�่า และมีประโยชน์ตอ่ร่างกายของเรามาก ซึง่ร่างกายของเราจ�าเป็นต้องได้รับสารอาหารท่ีดี
เหลา่นีเ้ข้าสูร่่างกาย เพ่ือการได้มาซึง่รูปร่างท่ีดีตามเราต้องการ
 จะเหน็ได้วา่ อาหารคลนีนัน้เป็นการทานอาหารเพ่ือสขุภาพท่ีเน้นประโยชน์มากกวา่รสชาต ิดงันัน้ผู้ ท่ีจะ
เร่ิมต้นทานจงึไมค่วรยดึตดิกบัรสชาตอิาหาร และควรให้ความใสใ่จกบัการทานอาหารมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
การคดัเลือกวตัถดุิบนัน้ต้องปลอดสาร ไม่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติ และวตัถดุิบแต่ละอย่างต้องมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย รวมทัง้ต้องแบง่สดัสว่นในอาหารให้พอดี โดยต้องมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั ผกั และ ผลไม้ในปริมาณ
ท่ีมีความสมดลุกนั ไมม่ากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้เตม็ท่ี พอดีกบัความต้องการ
ของร่างกายและมีพลงังานไว้ใช้ในกิจกรรมตา่ง ๆ ระหวา่งวนันัน่เอง
 ดงันัน้ อาหารคลีนจงึเป็นอีกทางเลือกหนึง่ของกลุม่ผู้ ท่ีต้องการดแูลเอาใจใสส่ขุภาพเป็นอยา่งมาก รวม
ถงึผู้ ท่ีต้องการลดน�า้หนกัด้วย เพราะอาหารคลีนชว่ยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนตรงตามความต้องการ
ของร่างกาย แตก่ารท่ีร่างกายจะมีสขุภาพท่ีดีนัน้ นอกจากจะควบคมุเร่ืองการทานอาหารแล้ว ยงัต้องหมัน่ออก
ก�าลงักายควบคูไ่ปด้วย ถงึจะสง่ผลให้สขุภาพร่างกายแข็งแรง เพ่ือท�าให้ระบบการท�างานตา่ง ๆ  ให้ร่างกายมีความ
สมดลุมากขึน้

กนิคลีนไม่ดัดจริต
ช่วยเปล่ียนชวิีตและสุขภาพ

บทความโดย ชนกสดุา มหาวนัแจม่

อาหารคลีนทานง่าย
เทรนด์ใหม่ของคนรวยสุขภาพ

ศลัยกรรม
ช่วยเพิม่โอกาส
และประสบความส�าเร็จ

 ปัจจุบันนีเ้ป็นยุคท่ีผู้ หญิงมีอิสระทางด้าน
ความคิด ความรู้สกึ ซึง่เห็นได้จากความทนัสมยัด้าน
เทคโนโลยี ท่ีเอือ้อ�านวยให้พวกเธอนัน้สามารถสวยขึน้
ตามท่ีปรารถนา เคยมีคนกล่าวไว้ว่าผู้หญิงกบัความ
งามมกัจะเป็นของคู่กนั เปรียบเสมือนประตบูานแรก
ของพวกเธอ ท่ีท�าให้ใครหลายคนนัน้ให้ความสนใจ ไม่
ว่าจะเป็นผู้หญิงด้วยกนัเอง หรือแม้กระทัง่ผู้ชายก็ให้
ความส�าคญักบัเร่ืองความสวยความงามเช่นกนั การ
ศลัยกรรม (Plastic Surgery) นบัได้วา่มีการท�ามาตัง้แต่
ยคุโบราณ แตใ่นสมยัก่อนนัน้ตา่งคนตา่งอยู ่
 บทบาทของผู้หญิงทางสงัคมยงัไมค่อ่ยเป็นท่ี
ยอมรับเหมือนในปัจจุบัน แต่เ ม่ือโลกเปลี่ยนไป 
พฒันาการทางสงัคมท่ีมีมากขึน้ การพบปะสงัสรรค์กนั
ก็เพ่ิมขึน้ รูปลกัษณ์ท่ีมองเหน็จากภายนอก คือ ดา่นแรก
ท่ีสร้างความประทบัใจจากผู้ ท่ีพบเหน็ จงึมกัเกิดค�าถาม
ท่ีมากมายตามมา อาทิ แบบไหนเรียกวา่สวย แบบไหน
ท่ีเรียกว่าดีหรือไม่ดี และถ้าสวยน่าจะมีชยัไปกว่าคร่ึง 
แต่สิ่งเหล่านัน้ไม่ใช่ประเด็นของการท�าศลัยกรรมเป็น
เพียงผลพลอยได้ท่ีตามมา 
 สิ่งท่ีแท้จริงของการท�าเป็นเพียงเพ่ือความ
ต้องการของตนเอง หรือ เพียงตามกระแสนิยมท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบัน เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่า “สวยด้วย
มีดหมอ” ก็คงต้องนึกภาพถึงการศลัยกรรม เช่น การ
เสริมคาง เสริมจมกู เสริมหน้าอก ดึงหน้า ดดูไขมนั
สะโพกและขา ท�าตาสองชัน้ รวมไปถงึการดดัฟัน สกัคิว้
สามมิตก็ินกึภาพออกทนัที 
 หากพดูถึงการท�าศลัยกรรมในยคุก่อนกบัใน
ยคุนี ้บางสิง่บางอยา่งได้มีการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
โดยได้ท�าการสอบถามจากนายแพทย์ ชาตรี พรหมโชต ิ
เจ้าของเชียงใหม่ศัลยกรรมความงามคลินิก ได้ให้
สมัภาษณ์วา่ การท�าศลัยกรรมในสมยันีเ้ป็นเร่ืองท่ีแพร่ บทความโดย กิตต ิเนตรสมบรูณ์

“สนับสนุนให้ผู้หญิงรักสวยรักงาม

แต่พอเหมาะพอควร สวยจากภายในจติใจ 

ใช่แค่เพียงรูปกาย”

บทความโดย ณฐัการณ์ กนัไชยา
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 ครีมหน้าขาว…หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินค�านี ้หรือบางคนท่ีอาจจะยงัไมเ่คยได้ยินก็พอจะเดาออกได้วา่เป็นครีมท่ีให้สรรพคณุ อยา่งไรตามช่ือของมนั ซึง่ถกู
แล้ว...ครีมหน้าขาวเป็นครีมท่ีชว่ยท�าให้หน้าขาว กระจา่งใส ลดสวิ ลดฝา้ กระ จดุดา่งด�า หน้าขาวแบบดว่น เหน็ผลรวดเร็วทนัใจ ไมต้่องรอนานเหมือนครีมอยา่งอ่ืน
 แตใ่ครจะรู้วา่ครีมท่ีชว่ยให้ใบหน้าของเรา ขาว กระจา่งใส สวิหรือรอยด�าตา่ง ๆ  ท่ีลดลงไปอยา่งรวดเร็วนัน้ เม่ือเราหยดุใช้มนัแล้ว...มนักลบัท�าให้เกิดปฏิกิริยา
บางอยา่งขึน้กบัใบหน้าของเรา ท�าให้ใบหน้าของเรากลบัมีสวิ ผดผ่ืนตา่ง ๆ ขึน้มากกวา่เดมิ และท�าให้ใบหน้าของเราดแูยย่ิ่งกวา่เดมิก่อนใช้เสยีอีก นัน่เป็นเพราะวา่
ครีมตวันีมี้สารท่ีเรียกวา่ สเตรียรอยด์แฝงมาด้วย
 และเพราะเหตใุดถงึต้องมีการน�าเอาสารสเตรียรอยด์ตวันีม้าใช้เป็นสารท่ีต้องใสล่งไปในครีม เน่ืองจากสารสเตรียรอยด์และสารอ่ืนๆ เชน่ ปรอท ไฮโดควิโนน 
ตะกัว่ สารทัง้หลายเหลา่นีล้้วนเป็นสารท่ีถกูผสมเข้าด้วยกนั เพราะมนัชว่ยให้หน้าขาวได้อยา่งรวดเร็ว เร็วถงึขนาดแม้ใช้ไปแค ่7 วนั หน้าก็ขาวขึน้อยา่งเหน็ได้ชดั และ
สาเหตท่ีุท�าให้สวิหาย ลดสวิ ได้อยา่งรวดเร็วก็เพราะวา่มาจากการท่ีใช้สารสเตรียรอยด์ในปริมาณท่ีสงูนัน่เอง ท�าให้ใบหน้าเกลีย้งเกลาได้ในเวลาไมน่าน
 ดงันัน้แม้วา่สารสเตรียรอยด์จะเป็นสารท่ีถกูน�ามาใช้ในครีม เพ่ือให้ใบหน้าขาวใส หรือใด ๆ ก็ตาม สารชนิดนีก้ลบัเป็นสารท่ีอนัตราย รวมไปถงึสารอ่ืน ๆ ท่ี
ผสมอยูด้่วย เพราะเป็นสารท่ีเม่ือเราสะสมไปนาน ๆ ก็จะท�าให้เกิดอนัตรายเป็นอยา่งมาก ผิวบางลงและโดนท�าร้ายไปเร่ือย ๆ กวา่จะฟืน้ฟกูลบัมาก็ไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย
 แตก็่อาจมีบางคนท่ียงัคงพอใจท่ีจะใช้ครีมท่ีมีสารชนิดนีอ้ยู ่เพราะสารสเตรียรอยด์นัน้เป็นสารท่ีท�าให้ขาวได้เร็ว จงึท�าให้บางคนหยดุใช้ครีมตา่ง ๆ  เหลา่นีไ้ม่
ได้ คล้ายกบัครีมหน้าขาวตวันีมี้ทีเดด็คือความขาวเร็วท่ีมดัใจผู้ใช้ไว้
 ทัง้นี ้บางคนท่ีไมมี่ปัญหาผิวอะไรมากมาย อาจจะใช้เพียงแคร่ะยะเวลาสัน้ ๆ  ซึง่อาจจะท�าให้สารตวันีย้งัไมท่นัได้แสดงตวัออกมา แตห่ากบางคนท่ีเม่ือใช้ครีม
ท่ีผสมสารเหลา่นีน้านเข้า ๆ ก็เหมือนเป็นการสะสมสารอนัตรายเข้าไป และเม่ือหยดุใช้เม่ือไหร่…ผลท่ีใช้ในระยะยาวก็จะตามมาทนัที
 และสิง่ท่ีผู้บริโภคหรือใครก็ตามท่ีก�าลงัมองหาครีมตา่ง ๆ  มาใช้เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของตนเองอยู ่อยา่ลมืตรวจดวูา่สนิค้าหรือครีมย่ีห้อนัน้มี อย. หรือ
ไม ่ควรเลอืกร้านท่ีนา่เช่ือถือได้ ไมค่วรเลอืกเพียงเพราะราคาถกู หรือรีวิวเยอะ พรีเซน็เตอร์มาจากคนดงัก็บ้าใช้ตามกระแสนิยม ต้องหว่งความปลอดภยัของตนเองไว้
ก่อน เพราะมีบางร้านท่ีเม่ือเวลาจะต้องท�าขัน้ตอนเพ่ือให้ผา่น อย. อาจมีการใสส่ารท่ีน้อยนิด ตรงตามท่ีก�าหนดไว้ และเม่ือผา่น อย. เม่ือต้องน�ามาแพค็สง่ขายกลบัเพ่ิม
สารตา่ง ๆ ลงไปมากกวา่เดมิ ซึง่สง่ผลอนัตรายท่ีร้ายแรงให้กบัผู้บริโภค
 และอยากฝากไว้ให้คดิสกันิด ความสวย ความหลอ่ ความขาว และอยากดดีูเป็นสิง่ท่ีทกุคนต้องการ ปัจจบุนัการตลาดจงึมีการแขง่ขนักนัเป็นอยา่งมาก เพ่ือ
ให้สนิค้าของตนเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ไมแ่นว่า่ผู้ผลติสนิค้าเหลา่นีอ้าจไมไ่ด้หว่งความปลอดภยัของผู้บริโภค บางผู้ผลติอาจหวงัเพียงเพ่ือกอบโกยก�าไรจาก             
ผู้บริโภคเพียงเทา่นีก็้เป็นได้

“ความหลากหลายทางเพศ”
กับการต่อรองความมีตัวตนผ่านสื่อกระแสหลักในสังคมยุคนี้

 หลายคนมกัมองวา่ประเทศไทยเป็นประเทศเสรี มีอิสระท่ีจะคิดหรือ
แสดงความคดิเหน็ออกมาโดยไปในทางท่ีถกูต้องและเหมาะสม การแสดงออก
ทางตวัตน อตัลกัษณ์ และรสนิยมทางเพศก็เป็นอีกอยา่งหนึง่ท่ีอยูใ่นค�าจ�ากดั
ความของค�าวา่ “เสรี” แล้วมนัจริงหรือไม ่ท่ีการแสดงตวัตนออกมาวา่ตวัเองนัน้
เป็น “เกย์ กะเทย ทอม หรือเลสเบีย้น” สงัคมไทยจะให้การยอมรับจากใจจริง
 ปัจจบุนั ในสงัคมไทยมีกลุม่รักร่วมเพศปรากฏให้เหน็มากย่ิงขึน้ โดย
เฉพาะตามหน้าสือ่กระแสหลกั เม่ือดาราหรือนกัร้องตา่งพากนัเปิดตวัวา่ตนนัน้
เป็นคนกลุม่รักร่วมเพศ ไมว่า่จะเป็น เบน ชลาทิศ และอ๊อฟ ปองศกัดิ์ นกัร้อง
นกัแสดงช่ือดงั โดยอาศยัมิตขิองเวลาท่ีเปลีย่นไป ซึง่ก่อให้เกิดกระแสนิยมใหม่
ขึน้ ไมไ่ด้กลา่ววา่การเป็นพวกรักร่วมเพศเป็นกระแสนิยม แตก่ารท่ีกลุม่รักร่วม
เพศจากต่างชาติ เช่น ชาติบราซิลได้ออกมาเปิดเผยตวัตนและแสดงออกถึง
พฤตกิรรมความรักในด้านร่างกาย (กอด จบู) เหมือนคูรั่กชายจริงหญิงแท้บน
สงัคมจริง และคนในประเทศนัน้ ๆ ให้การยอมรับ จนมีการจดัขบวนพาเหรด
เกย์ท่ีเมืองเซเปาลูในทุกปี โดยมีนักท่องเท่ียวแห่เข้าชมไม่ต�่ากว่าล้านคน 
ตอกย�า้ถึงการยอมรับของสงัคมในเร่ืองรักร่วมเพศมากขึน้ นัน่แหละท่ีท�าให้
บคุคลกลุม่รักร่วมเพศในประเทศไทย เร่ิมมองวา่รสนิยมของตนนัน้ไม่ใช่สิ่งท่ี
ผิด เร่ิมเหน็คณุคา่ในสิง่ท่ีตวัเองเป็น จนเกิดการเปิดเผยตวัตนออกมาทางสงัคม
จริง โดยในยคุแรกสงัคมไทยอาจยงัไมใ่ห้การยอมรับมากนกั ดงัท่ีเหน็ในภาพ
สะท้อนจากสื่อ เช่นท่ีเห็นในสื่อละครโทรทศัน์ บทบาทของเกย์และกะเทยมกั
ถูกสร้างให้เป็นตัวละครท่ีตลกขบขันหรือเป็นตัวสร้างเสียงหัวเราะให้กับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ผ่านเร่ืองราวในละคร ซึง่เป็นสิ่งท่ีคนในยคุนัน้ได้รับการ
ปลกูฝังหรือได้พบเหน็โดยตรง วา่คนกลุม่เหลา่นีม้กัสร้างสสีนัและเสยีงหวัเราะ
ได้ดีกว่าเพศชายจริงหญิงแท้ แตห่ารู้ไม่ว่า “เกย์และกะเทยไม่ใช่ตวัตลกของ
สงัคม” เพียงแคก่ลุม่คนเหลา่นีมี้ความหลากหลายทางอารมณ์ จนอาจกลา่ว
ได้ว่าเห็นโลกในแบบท่ีชายจริงหญิงแท้เห็น และหากการท่ีตนนัน้ต้องเป็นตวั
ตลกแต่สงัคมให้การยอมรับ ก็คงต้องยอมสวมบทบาทตามท่ีสงัคมยดัเยียด 
เพ่ือเป็นเกราะป้องกนัให้ตวัเองนัน้แข็งแกร่งและมีจดุยืนในสงัคมไม่ต่างจาก
เพศชายจริงหญิงแท้
  จนเม่ือความเป็นคนรักร่วมเพศไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีต้องปิดอีกตอ่ไป “สื่อ” ซึง่
มีหน้าท่ีสะท้อนเร่ืองราวความเป็นจริงในสงัคมจงึต้องปรับเปลีย่นตาม ดงัท่ีสือ่
กระแสหลกัหลายประเภทได้มีการปรับเปลีย่นไปตามบริบทของสงัคม เชน่ สือ่
ละครโทรทศัน์ ท่ีบทบาทของเกย์และกะเทยไมไ่ด้หยดุอยูแ่คต่วัตลกอีกแล้ว ได้
มีการสร้างบทบาทท่ีหลากหลายมากขึน้ บ้างสมหวงัในความรัก บ้างไมส่มหวงั
ในความรัก รวมถึงมีการสร้างละครรูปแบบใหม่ท่ีรู้จักกันในช่ือของ “ซีรีส์”  
(Series) โดยสร้างออกมาให้เข้าถึงเฉพาะกลุ่มคนเหล่านี ้ เช่น ซีรีส์เร่ือง 
“ฮอร์โมนวยัว้าวุ่น” ในบทของภแูละธีร์ โดยเป็นภาพสะท้อนของคู่รักชายกบั
ชายท่ีไม่ได้สมหวงัในความรักเสมอไป ต่างจากซีรีส์เร่ือง “Love Sick The 
Series” ท่ีกลา่วได้วา่ เป็นละครเฉพาะกลุม่อยา่งเตม็รูปแบบ มีตวัละครหลกั
อยา่งปณุณ์และโน ่ท่ีถกูสร้างเป็นภาพสะท้อนของคูรั่กชายกบัชายท่ีสมหวงัใน
ความรัก โดย ซีรีส์เร่ืองนีถ้กูพฒันามากจากสือ่นวนิยาย (วาย) ท่ีโพสต์ลงในสือ่
สงัคมออนไลน์ และได้รับความนิยมอยา่งมากในชว่งเวลาหนึง่ ซึง่นัน่เองก็ท�าให้

นวนิยาย (วาย) หรือนวนิยายแนวใหมน่ัน้ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึน้ จนมีการ
ตีพิมพ์จ�าหน่ายอย่างแพร่หลาย โดยนวนิยายแนวนีมี้การตีพิมพ์จ�าหน่ายใน
ประเทศไทยมากกวา่สบิปีแล้ว หากแต ่ณ ตอนนัน้ยงัเป็น “นวนิยายใต้ดนิ” ท่ี
ไมมี่หน้าร้านจดัจ�าหนา่ย กลุม่คนท่ีต้องการสามารถหาซือ้ได้ในแบบสัง่ออนไลน์
เทา่นัน้ ตา่งจากปัจจบุนัท่ีมีหน้าร้านจดัจ�าหนา่ย ไมว่า่จะเป็นร้านหนงัสือใหญ่ 
ๆ อยา่ง B2S นายอินทร์ ซีเอด็ บุ๊คเซน็เตอร์ ก็รับนวนิยายประเภทนีเ้ข้ามาจดั
จ�าหนา่ยให้หาซือ้ได้สะดวกมากย่ิงขึน้ 
 แตถ่งึอยา่งนัน้ สือ่นวนิยาย (วาย) ก็ไมไ่ด้น�าเสนอเนือ้หาเป็นแบบภาพ
สะท้อนของเกย์ในสงัคมไทยเสมอไป ความเป็นเกย์บางอยา่งถกูสร้างขึน้มาใน
ลกัษณะของ “ภาพตวัแทน” (Representation) โดยอาศยัลกัษณะของชายจริง
กบัหญิงแท้บางอยา่งท่ีโดดเดน่ น�ามาเพ่ิมเตมิ ปรับเปลี่ยน และดดัแปลง เป็น
สว่นประกอบสร้างตวัละครเกย์ท่ีมีอตัลกัษณ์ในแบบท่ีนกัเขียนต้องการสื่อให้
เหน็ เพ่ือเป็นการพานกัอา่นหลกีหนีภาพสะท้อนในด้านลบของเกย์หรือกลุม่คน
รักร่วมเพศ ท่ียงัคงปรากฏให้เห็นในสงัคมจริง เป็นกระบวนการน�าพานกัอา่น
หลีกหนีภาพสะท้อนของเกย์ไปในอีกทิศทางโดยสิน้เชิง
 เม่ือท�าการวิเคราะห์ในเชิงลกึ ศกึษาให้เข้าใจอยา่งแท้จริงแล้ว สงัคม
ไทยกบัการยอมรับเพศทางเลือก จงึถือวา่อยูใ่น “สภาวะก�า้กึ่ง” คนสว่นมาก
ให้การยอมรับ แตค่นอีกมากก็ยงัไมใ่ห้การยอมรับเชน่กนั ซึง่คนกลุม่นีม้กัเป็น
ผู้สงูวยั หรือกลุม่คนท่ีถกูปลกูฝังมากบับรรทดัฐานของสงัคมท่ีวา่ชายจริงต้อง
แตง่งานกบัหญิงแท้ เป็นกลุม่ท่ีเลือกจ�าแตภ่าพด้านลบของกลุม่รักร่วมเพศท่ี
ปรากฏให้เหน็ตามสือ่กระแสหลกั และยงัเป็นกลุม่หวัรัน้ท่ียงัอคตกิบัเร่ืองนี ้โดย
อาจเป็นประสบการณ์ท่ีพบเจอมาโดยตรงก็ได้ เช่น เคยพบเห็นวา่คนกลุม่รัก
ร่วมเพศไม่ประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน ประกอบอาชีพไม่ได้หลาก
หลายมากนกั และพบเหน็ตามสือ่ท่ีวา่กลุม่รักร่วมเพศมีการท�าร้ายร่างกายนกั
ทอ่งเท่ียว หรือประกอบอาชีพไมส่จุริต เป็นต้น ซึง่กลุม่ผู้สงูวยัจะเช่ือในสิง่ท่ีสื่อ
กระแสหลกัน�าเสนอทกุอยา่ง ตา่งจากกลุม่วยัรุ่นท่ีเช่ือวา่สื่อกระแสหลกัไมไ่ด้
น�าเสนอความจริงเสมอไป มีการวิเคราะห์และหาข้อมลูเพ่ิมจากสือ่ออนไลน์ ท่ี
มีการน�าเสนอประเด็นเพ่ิมในอีกมิติหนึ่ง เพ่ือใช้ในการประกอบการตดัสินใจ 
พดูให้เข้าใจงา่ยคือ กลุม่วยัรุ่นมีสื่อมากมายให้เลือกท่ีจะเช่ือ แตก่ลุม่ผู้สงูวยัท่ี
เข้าไมถ่งึเทคโนโลยีใหม ่ๆ จงึไมมี่ตวัเลือกให้เช่ือมากนกันัน่เอง
 อยา่งไรก็ตาม สงัคมประเทศไทยในยคุนีย้งัคงมีกลุม่คนในชว่งการเกิด
ท่ีตา่งกนั จงึไมแ่ปลกหากสงัคมไทยจะไมใ่ห้การยอมรับกบัเพศทางเลือกโดย
สมบรูณ์ แตก็่นบัเป็นเร่ืองดีท่ีสงัคมไทยนัน้เปิดใจ คอ่ย ๆ เปิดกว้างให้คนกลุม่
นีมี้จดุยืนในสงัคมมากย่ิงขึน้ โดยให้ปรากฏในบทบาทท่ีหลากหลายตามสื่อ
กระแสหลกั ไมไ่ด้มองวา่เป็นเร่ืองท่ีผิด แตก็่ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีแปลกส�าหรับกลุม่
คนบางกลุ่ม ซึง่ในอนาคตต้องรอดตู่อไปว่า เม่ือประเทศไทยรองรับพระราช
บญัญตัิคูชี่วิตแล้ว สงัคมไทยจะให้การยอมรับมากขึน้หรือไม ่ ทิศทางของการ
แสดงตวัตนในกลุม่รักร่วมเพศจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด กลุม่คนผู้สงูวยั
จะเปิดใจยอมรับได้หรือไม่ ไม่มีใครคาดเดาเร่ืองของอนาคตได้ มนัอาจดีขึน้
หรือแยล่งก็ได้ ใครจะไปรู้?

บทความโดย จกัรี อินต๊ะปา บทความโดย ราชนั หลวงแก้ว

บทความโดย ฌลัลกิา จองไพจิตรสกลุ

 ภาพยนตร์อิสระหรือภาพยนตร์นอกกระแส (Independence Film) 
หรือท่ีเรียกกนัตดิปากวา่ “หนงัอินดี”้ คือ ภาพยนตร์ประเภทหนึง่ท่ีมีรูปแบบ
การน�าเสนอแตกต่างไปจากกรอบของภาพยนตร์ทัว่ไป อาจจะเป็นท่ีเนือ้
เร่ืองหรือการด�าเนินเร่ืองรวมทัง้อาจจะเป็นภาพยนตร์ท่ีมีทนุสร้างน้อยเม่ือ
เทียบกบัภาพยนตร์ทัว่ไป โดยปกตภิาพยนตร์ในแนวนอกกระแสนีจ้ะไมไ่ด้
ฉายในโรงภาพยนตร์ตามปกต ิ
 ในแง่ธุรกิจ หนงันอกกระแสนัน้ไมไ่ด้เป็นท่ีสนใจของบคุคลทัว่ไป
ดงัเชน่ หนงักระแสหลกั แตใ่นปัจจบุนัมีภาพยนตร์แนวอิสระหลายเร่ือง ทัง้
ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ตา่งประเทศท่ีนิยมใช้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสยีงมา
แสดงน�าเพ่ือดงึดดูคนดใูห้มากขึน้ 
 ในปัจจบุนั จะเห็นได้วา่มีการเปิดเพจวิจารณ์หนงันอกกระแสกนั
อย่างกว้างขวางจนดเูหมือนว่าเป็นกระแสนิยมของยคุนีไ้ปแล้ว ว่าดหูนงั
เสร็จแล้วต้องมารีวิว เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นสื่อท่ีเสพได้ไม่ยากนักไม่
เหมือนกบัวรรณกรรม จงึมีผู้ เสพท่ีมากกวา่ส�าหรับการรู้จกัหนงัท่ีคนทัว่ไป
ไมรู้่จกันัน้ดจูะเป็นความภาคภมิูใจอนัสงูสง่ของคนกลุม่นี ้
 ลกัษณะท่ีเดน่ชดัอยา่งหนึง่ของหนงัอิสระหรือหนงันอกกระแส คือ 
ไม่มีเง่ือนไขทางการตลาดมาครอบง�า ไม่ตอบโจทย์ทางการตลาด และ
สามารถแสดงความคดิ ตวัตนของผู้ก�ากบัอยา่งชดัเจน โดยท่ีทนุท�าหนงัไม่
ได้มาจากบริษัทอตุสาหกรรมผู้ผลติภาพยนตร์ ดงันัน้ ภาพยนตร์ประเภทนี ้
จงึมกัมีเนือ้หาสะท้อนสงัคม สะเทือนอารมณ์ รวมไปถงึการถ่ายทอดเร่ือง
ราวชีวิต 
 ภาพยนตร์นอกกระแสมกัจะถกูฉายแยกออกจากโรงภาพยนตร์
หลกั สว่นใหญ่จะเป็นภาพยนตร์ท่ีมีสไตล์เน้นการน�าเสนอท่ีผู้ก�ากบัต้องการ 
ซึง่ได้อิทธิพลมาจากภาพยนตร์ในตระกลู ‘Art Film’ ท่ีมีการน�าเสนอโดยใช้
ตวัตนของผู้ก�ากบัเข้ามามีสว่นในการน�าเสนอ สง่ผลให้ในบางครัง้ผู้ชมไม่
คอ่ยเข้าใจหรือเข้าไมถ่งึเนือ้หาสาระ และต้องปรับตวัให้เข้ากบัการรับชมซึง่
ไม่ถือว่าผิดปกติ เพราะในโลกของภาพยนตร์นัน้มีวิธีการน�าเสนอหลาก
หลายรูปแบบ 
 ในสว่นของนกัแสดงน�าในภาพยนตร์นอกกระแสสว่นใหญ่ ผู้ก�ากบั
มกัเน้นท่ีเนือ้หามากกวา่นกัแสดงน�าจงึมกัใช้นกัแสดงท่ีไมมี่ช่ือเสยีง ดงันัน้ 
หนงัอินดีห้รือหนงันอกกระแส จงึไมไ่ด้มองวา่นกัแสดงคือจดุขายท่ีท�าให้ท�า
เงิน แตม่องวา่นกัแสดงสามารถสวมบทบาทตามท่ีผู้ก�ากบัต้องการได้ 
 ดงันัน้ ภาพยนตร์นอกกระแสในบ้านเราส่วนใหญ่จึงมกัเมินเฉย
และไมง้่อนายทนุในประเทศ แตเ่น้นการบนิข้ามฟา้ข้ามทะเลไปเคาะประตู
ขอทนุจากบริษัทตา่งชาต ิ โดยกองทนุไมจ่�าเป็นต้องมาจากแหลง่เดียว ซึง่
ในภาพยนตร์หนึง่เร่ืองอาจมีแหลง่ท่ีมาของเงินทนุมากกวา่หนึง่ท่ีก็เป็นได้
 ภาพยนตร์นอกกระแส จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีผู้ชมควรเปิดรับ 
แตผู่้ชมบ้านเรากลบันิยมรับภาพยนตร์ในกระแสมากกวา่ เพียงเพราะค�านงึ
ถงึยอดเงินมากกวา่คณุคา่ทางศลิปะในภาพยนตร์ 
 ทัง้นีห้ากไมใ่ชผู่้ ท่ีมีความรู้ด้านภาพยนตร์ ก่อนรับชมจงึควรศกึษา
ข้อมลูบทวิจารณ์ภาพยนตร์ก่อนเพ่ือเป็นการตัง้รับและศกึษาเนือ้หา เพราะ
ส�าหรับภาพยนตร์นอกกระแสนัน้ การเลา่เร่ืองจะด�าเนินไปอยา่งช้า ๆ  คอ่ย 
ๆ เลา่ การตัง้กล้องขณะถ่ายท�าจะตา่งออกไป คือ ใช้เทคนิคการตัง้กล้อง
แชอ่ยูก่บัท่ีเสยีสว่นใหญ่ ไมเ่หมือนกบัภาพยนตร์ในกระแสท่ีจะเลา่เร่ืองแบบ
ใสส่ีสนั ให้ผู้ชมได้รู้วา่เนือ้หาจะด�าเนินไปในทิศทางใด
 ดงันัน้ ผู้ ท่ีจะเข้าไปชมภาพยนตร์นอกกระแส จงึควรเปิดมิติการ
ตอบรับกบัหนงันอกกระแสนีใ้ห้ได้ ต้องใช้สต ิความคดิ ไลล่�าดบัเรียบเรียง
ไปตามการเลา่เร่ืองช้า ๆ  ขณะท่ีภาพยนตร์ในกระแสซึง่ผู้ชมแทบไมต้่องตัง้
สต ิเพียงแคเ่ข้าชม หนงัก็จะจดัการตอบโจทย์ให้คณุเอง ตลาดหนงัอินดีจ้งึ
มกัมีผู้ชมเฉพาะกลุม่ 
 จะเห็นได้วา่ ลกัษณะเดน่ของภาพยนตร์นอกกระแส คือ วิธีการ
ถ่ายภาพหรือตดัตอ่ และวิธีการกระตุ้นให้คนดเูกิดการสบัสนในขณะรับชม 
แตบ่างทีถ้าเราปรุงแตง่ความคิดของเราลงไปกบัภาพยนตร์ ให้ตวัเองเป็น
ตวัละครได้ เราก็จะเข้าใจและได้กลิน่อายของความเป็นอินดี ้ดงันัน้ การชม
ภาพยนตร์นอกกระแสนัน้สว่นใหญ่คือ การจดัล�าดบัความคดิให้ด�าเนินไป
ตามเร่ืองโดยใช้การจินตนาการทางความคดิเข้าไปมีสว่นร่วมในการรับชม 
หากไมเ่กิดการปรุงแตง่ความคดิในการชมภาพยนตร์นอกกระแส เทา่กบัวา่
คณุก�าลงัปิดประตกูารรับรู้ทนัที

หนังดี...ที่ถูกมองข้าม

สเตรียรอยด์..อันตรายท่ีแฝงมากับครีมหน้าขาว
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บาท คดิเป็นร้อยละ 96.38 ของวงเงิน
ท่ีได้รับจดัสรร มีการจ�าแนกประเภท
ของโครงการ ได้แก่ 1. โครงการเก่ียว
กบัการซ่อมแซมหรือบรูณะทรัพย์สิน
ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ส า ธ า ร ณ ะ      
จ�านวน 2,926 โครงการ วงเงิน 
899,881,423 บาท  2. โครงการสง่
เสริมการพฒันาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 167 
โครงการ วงเงิน 29,268,908 บาท       
3. โครงการด้านเศรษฐกิจสังคม 
จ�านวน 211 โครงการขณะนีโ้ครงการ
ทัง้หมดของจังหวัดเ ชียงใหม่อยู่
ระหวา่งการพิจารณาอนมุตัจิากส�านกั
จดัท�างบประมาณเขต 15 
 “ขณะนีท้กุอ�าเภออยู่ระหว่างขัน้
ตอนการด�าเนินการตามระเบียบพสัด ุ
เม่ือโครงการอนุมัติแล้ว สามารถ
ด�าเนินการได้ทันที และจะต้องเบิก
จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2559 โดยเน้นย�า้ให้
ทุ ก อ� า เ ภ อ  ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และด�าเนิน
การด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ไม่มีการทจุริต ให้ประชาชนเข้ามามี
สว่นร่วมในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง 
เปิดเผยข้อมลูให้ประชาชนรับทราบ 
โดยการจดัท�าปา้ยประชาสมัพนัธ์และ
บนัทกึ” นายปวิณ กลา่ว
 นาย อทิุศ จ�าใจ ก�านนัผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 5 บ้านห้วยโจ้ อ�าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่ แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับโครงการกระตุ้ นเศรษฐกิจ
ต�าบลละ 5 ล้าน ว่าหากได้รับงบ
ประมาณจากโครงการนีม้า จะท�าให้
ชุมชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก
เน่ืองจากเงินจ�านวนนีจ้ะไมผ่า่นหนว่ย
งานของรัฐ มาถึงชมุชนรากหญ้าถ้า
หากวา่เป็นโครงการแบบจดัซือ้จดัจ้า
งบประมาณจะมาแบบไมเ่ตม็จ�านวน
เงินตามมติประชาคมหมูบ้่านออกมา
ว่า ใ ห้แ ล้ว เส ร็จภายในวัน ท่ี  31 
ธนัวาคม ทางชมุชนจะท�างบประมาณ
นีไ้ปซ่อมแซมรางส่งน�า้ เพราะจะได้
ประโยชน์ 2 ต่อ อย่างท่ี1 ชาวบ้าน
สามารถใช้น� า้ส่งไปตามไร่นาเพ่ือ
ท�าการเกษตรได้สะดวกและทั่วถึง 
อย่างท่ี2 ชาวบ้านได้รับเงินจากการ
รับจ้าง คือ ในเร่ืองของความคิดเห็น
ของผู้น�าชมุชน วา่ทางชมุชนไมไ่ด้รับ
เหมาจากบริษัทใดแต่ใช้แรงงานชาว
บ้านเป็นผู้จดัท�า โดยการให้ชาวบ้าน
มาลงช่ือแล้วมาคิดค�านวณเร่ือง        
ค่าวัสดุ ค่าแรงงานเท่าไหร่เพราะ
ฉะนัน้คา่แรงท่ีเข้าสูช่าวบ้านประมาณ 
50,000 กวา่บาท ทางชาวบ้านก็จะได้
มีรายได้เสริม เพราะถ้าน�าไปว่าจ้าง

ผู้ รับเหมาก็จะมีคนงานเป็นของบริษัท
นัน้จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง
สูง และไม่มีการตรวจสอบจากทาง
อ�าเภอหรือทางท้องถ่ิน
 อยา่งไรก็ตามยงัมีบางต�าบลออก
มาเรียกร้องในกรณีท่ีเงินอุดหนุน
ลงพืน้ท่ีต�าบลหมู่บ้านท่ีรับผิดชอบได้
ไมเ่ตม็จ�านวน 5 ล้านบาทตามเง่ือนไข
ของมาตรการ เน่ืองจากถูกตัดงบ
ประมาณดังกล่าวบางส่วนไปให้
โครงการอ่ืนท่ีด�าเนินการโดยหน่วย
งานอ่ืนซึง่ด�าเนินการในต�าบลนัน้ๆ

 • วกิฤตหมอกควัน
แบบไร่เลื่อนลอย ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะ
เกิดในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึง
ชว่งเดือนเมษายนของทกุปี เน่ืองจาก
เป็นชว่งท่ีเกษตรกรท�าการปลกูพืชผกั
เป็นจ�านวนมาก จงึท�าให้เกิดการเผา
ป่าเพ่ือท�าการเกษตรเป็นจ�านวนมาก 
ท�าให้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ
ม ล ภ า ว ะ ท า ง อ า ก า ศ ข อ ง เ มื อ ง
เชียงใหม่ ก่อให้เกิดปัญหาโดยตรง
และโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็น ในด้าน
สุขภาพ ท่ีส่งผลต่อระบบทางเดิน
หายใจของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
พืน้ท่ี ด้านทศันวิสยัการมองเหน็ และ
ยงัส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียวของเมืองเชียงใหม ่
 ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น กุ ม ภ า พัน ธ์ ถึ ง
เมษายน จะเกิดภาวะหมอกควนัท�าให้
วิสัยทัศน์ในการบินของสนามบิน
เชียงใหม ่ย�่าแยล่งอยา่งมาก นกัทอ่ง
เท่ียวท่ีต้องการเดินทางมายงัจงัหวดั
เชียงใหม่ส่วนใหญ่ได้ท�าการยกเลิก
เท่ียวบินกันเป็นจ�านวนมาก ท�าให้
เมืองเชียงใหม่สูญเสียรายได้จาก
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไปจ�านวน
ไม่น้อย เจ้าหน้าท่ีส�านักงานการ
ป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า
จ.เชียงใหมก่ลา่ว
 จากสถิตติลอดทัง้ปี 2558 คา่ฝุ่ น
ล ะ อ อ ง ใ น อ า ก า ศ บ ริ เ ว ณ เ มื อ ง
เชียงใหม่ ปริมาณสงูสดุท่ีวดัได้ 292 
ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร วดัเม่ือ 
17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึง่สง่ผลตอ่
สขุภาพในด้านระบบทางเดินหายใจ
ของชาวเชียงใหมเ่ป็นอยา่งมาก
 พืน้ท่ีหลักท่ีพบการเผาป่ามาก
ท่ีสุด คือพื น้ ท่ี  เขต  อ .ออมก๋อย 
อ.แมแ่จม่ อ.เชียงดาว อ.ฮอด รวมไป
ถงึจงัหวดัใกล้เคียง สาเหตหุลกั ๆ  เกิด
จากชาวบ้านในพืน้ท่ีดังกล่าวส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นสว่นมาก 
จึงท�าให้ชาวบ้านท�าการเกษตรโดย
การลกัลอบเผาป่าเพ่ือท�าไร่เลือ่นลอย 
ท�าให้พืน้ท่ีป่าดงักลา่วเกิดการลกุลาม

ของไฟป่าท่ีเกิดจากการเผาของคนใน
พืน้ท่ีนัน่เอง
 เพ่ือปอ้งกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต ทางส�านกังานป้องกนัไฟป่า
และควบคมุไฟป่าจงัหวดัเชียงใหม ่ได้
ออกมาตรการเพ่ือควบคมุไฟป่าและ
ปอ้งกนัการเผาป่าจากการบกุลกุเผา
ป่าท�า เกษตรกรรม ในเขตพืน้ ท่ี           
เฝา้ระวงัดงักลา่ว โดยก�าหนดแนวทาง
การท� างานตามมาตรการ ดัง นี ้
มาตรการท่ีหนึง่ มาตรการเขาหวัโล้น
ทวงคืนผืนป่าเพ่ือปรามเกษตรกรไม่
ให้เผาป่า โดยการสร้างเครือขา่ยแก้ไข
ปั ญ ห า ไ ฟ ป่ า แ ล ะ ห ม อ ก ค วั น                        
ท่ีสามารถก�าหนดแนวทางได้ตาม
ความเหมาะสม มาตรการท่ีสอง คือ
การจดักิจกรรม ด�าเนินงานให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพืน้ท่ีของแต่ละ
จังหวัด และท�าหน้าท่ีดูแลประสาน
งานสง่เสริมความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าท่ีติดกบัอาณาเขตเพ่ือน
บ้าน เช่น การจัดท�าแนวกันไฟสอง
แผน่ดนิ กิจกรรมรณรงค์ข้ามแดน การ
สง่เสริมความรู้ด้านการควบคมุไฟป่า
และหมอกควันแก่ประชาชน และ
มาตรการชิงเผาก่อนชาวบ้าน เช่น 
ท่ีไหนมีเศษวชัพืชทบัถมกนัอยูม่าก ๆ 
ท่ีสามารถกลายเป็นเชือ้เพลงิได้ แล้ว
น� ามารวมกันหลังจากนั น้ ก็ เผา
ท�าลายก่อนท่ีเศษวัชพืชจะทับถม
มากจนเกินไป
 ทัง้นีส้�านกังานการปอ้งกนัไฟป่า
และควบคุมไฟป่า  จ . เ ชียงใหม ่             
ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ชว่ย
สอดสอ่งดแูลและไมก่่อเหตอุนัน�าไปสู่
ปัญหาหมอกควนัจากการเผาท�าลาย
พืชไร่ทางการเกษตร หรือกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดหมอกควัน เพ่ือให้เมือง
เ ชียงใหม่ เ ป็น เ มือง ท่ีน่ าอยู่ และ
น่าท่องเ ท่ียว
 ด้านนายเดช จรลงักา เจ้าของ
บริษัททวัร์ กล่าวว่า ผลกระทบจาก
ปัญหาหมอกควัน ท�าให้ส่งผลต่อ
จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีได้เข้ามาใช้
บริการรถเชา่รถในชว่งนี ้ซึง่ตา่งพากนั
ยกเลิกการใช้บริการไปมากกว่า      
ร้อยละ 40 ของจ�านวนยอดท่ีจองไว้
เน่ืองจากลกูค้าท่ีมาใช้บริการ มีความ
กังวลต่อสภาพอากาศท่ีอาจส่งผล 
กระทบต่อสขุภาพของสมาชิกผู้ ร่วม
เดินทาง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สงู
อายุ เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าท่ีมาใช้
บริการมกัมาเป็นแบบครอบครัว ทัง้นี ้
ไ ด้แนะลูกค้า ท่ี ต้องการเดินทาง       
ท่องเท่ียวในพืน้ท่ี เตรียมรับมือกับ
สภาพอากาศ พร้อมทัง้เตรียมผ้าปิด
จมกูเพ่ือบริการแก่ลกูค้าด้วย

บทความโดย นภา รักษ์ศรีทอง

 • คุมเข้มสถานบริการ
ในสถานท่ีของตน ซึง่หากมีการพบท่ี
สถานบริการหรือสถานประกอบการ
ใดท�าความผิด ให้ผู้ มีอ�านาจ ตาม
กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องเพิกถอนใบ
อนญุาต หรือสัง่ปิดและห้ามมิให้มีการ
เปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบ
การในสถานท่ีดังกล่าวอีกเป็นเวลา 
ห้าปี และหากอยูใ่นระหวา่งการขอตอ่
อายุใบอนุญาต ไม่ให้ต่ออายุใบ
อนญุาต และไมใ่ห้ออกใบอนญุาตให้
แก่ผู้นัน้เป็นเวลา 5 ปี
 พ.ต.ท.ธงชัย กรรณิกา รองผู้
ก�ากบัปราบปราม สถานีต�ารวจภธูร   
ภพิูงค์ราชนิเวศน์ จงัหวดัเชียงใหมเ่ปิด
เผยว่า กรณีท่ีคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  (คสช.) ได้ประกาศใช้
มาตรการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการใน
ลกัษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการแต ่ 
ตอนนีย้ังเป็นเพียงแค่ประกาศจาก
ส�านักนายกรัฐมนตรี ยังไม่มีการ
ประกาศใช้ในราชกิจจานเุบกษาอยา่ง
เป็นทางการ และหากประกาศใช้
อย่างเป็นทางการจะส่งผลให้สถาน
บริการท่ีอยู่ระหว่างสถานศึกษาใน
ระยะ 300 เมตร นบัจากรัว้ของสถาน
ศึกษา จะต้องปิดหรือย้ายออกจาก
พืน้ท่ีท่ีก�าหนดไว้ และหากผู้ประกอบ
การรายใดฝ่าฝืนจะถกูสัง่ปิดและยึด
ใบอนญุาตการค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี  
 พ.ต.ท.ธงชัย กล่าวต่อไปอีกว่า    
มีข้อยกเว้นท่ีสถานบริการสามารถ
จ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ
โรงแรมเน่ืองจากอยู่ภายใต้พระราช
บญัญตัิโรงแรมท่ีอนญุาตให้จ�าหนา่ย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่จะต้องอยู่
ภายใต้เง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้ และสถาน
ท่ี ข า ย เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ใ น
ลกัษณะผู้ผลิตหรือตวัแทนจ�าหน่าย 
เช่น โรงงานผลิตสุราท่ีขายให้กับ
บริษัทหรือห้างร้านตา่ง ๆ และเซเวน่ 
อีเลฟเว่น เป็นต้น สุดท้ายคือเขต     
โซนน่ิง ซึง่เป็นเขตท่ีอนญุาตให้สถาน
บริการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ 
แต่จะต้องขายภายในระยะเวลาท่ี
ก�าหนด โดยมีบริเวณวงแหวนรอบท่ี 
2 จากถนนหน้าศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ยาวไปจนถึงร้านอาหาร
เรือนแพ 2
 ทางด้าน พ.ต.ท. จิ รัฐติพงษ์      
เลิศวิริยานนัท์ สารวตัรปอ้งกนัปราบ
ปราม สถานีต�ารวจภูธรช้างเผือก
(สวป.สภ.ช้างเผือก) ได้กล่าวถึงการ
จัดระเบียบสถานบริการในบริเวณ
สถานศึกษาย่านช้างเผือก ว่าสถาน
บริการในบริเวณใกล้เคียงสถาน
ศกึษาย่านช้างเผือกเม่ือถึงเวลาเท่ียง
คืนทางต�ารวจจะท�าการตรวจความ
เรียบร้อยตา่งๆ ของสถานบริการและ
ร้านท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัสถานบริการ
ในพืน้ท่ี โดยมีสายตรวจ 122 ออก
ตรวจในเวลาปกติ และมีร้อยเวรเป็น
คนควบคุม แต่ในช่วงท่ีมีการจัด
ระเบียบจะมีการระดมก�าลงัในส่วน
ของสายตรวจทัง้หมด ก�าลงัสืบสวน 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถงึอาสา
สมคัร จ�านวน 25-30 นาย มาช่วย
ตรวจ ควบคมุ แนะน�าคนท่ีมาเท่ียวให้
กินอยา่งพอเหมาะ
 พ.ต.ท. จิรัฐตพิงษ์ กลา่วทิง้ท้าย
ว่า หลังจากการจัดระเบียบสถาน
บริการและร้านท่ีมีลกัษณะคล้ายกบั
สถานบริการ พบวา่ทางสถานบริการ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการ
จ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้เดก็
ท่ีมีอายตุ�า่กวา่ 20 ปี และการจ�าหนา่ย
เกินเวลาน้อยลงอยา่งเหน็ได้ชดั
 ผู้ประกอบการสถานบนัเทิงย่าน
นิมมานเหมินทร์ในจงัหวดัเชียงใหม ่
แสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับกรณี
มาตรการปิดสถานบันเทิงรอบรัว้  
มหาลยัว่า หากมีการสัง่ปิดจริงเจ้า
หน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร
จะระบพืุน้ท่ีให้ชดัเจนวา่สามารถเปิด
สถานบริการได้เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
ในระยะยาว เพราะหากในอนาคต
ตนย้ายร้านไปเปิดให้บริการติดกับ
สถานท่ีราชการอ่ืนแล้วมีมาตรการ
ในลักษณะนีอี้ก ตนก็จะจ�าเป็นจะ
ต้องย้ายร้านอีก จึงอยากให้ระบุ
พืน้ท่ีให้ชัดเจน 

 ส่ ว น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อี ก ร า ย     
กล่าวว่า ทัง้นีพื้น้ท่ีนิมมานเหมินทร์
ส่วนใหญ่เปิดสถานบันเทิงซึ่งเป็น
แหล่งท่องเท่ียวยามราตรีในจังหวัด
เชียงใหมท่ี่นกัทอ่งเท่ียวให้ความสนใจ
เป็นจ�านวนมาก และหากมีการปิด
หรือโยกย้ายอาจท�าให้รายได้ของ
จังหวดัลดลง เพราะฉะนัน้ควรมีข้อ
สรุปตกลงให้ถกูต้องเหมาะสม
 ทางด้านนักท่องเท่ียวได้มีการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกรณีปิด
สถานบันเทิงรอบสถานศึกษาว่า 
เน่ืองจากการปิดร้านสถานบนัเทิงท่ี
เร็วขึน้จากเดิมประมาณ 01.30 น. 
เป็น 00.00 น. ท�าให้เวลาในการ
สังสรรค์ลดน้อยลงจากปกติ ท�าให้
ต้องปรับเปลีย่นเวลาในการเตรียมตวั
และเดินทางให้เร็วจากปกติ แตย่งัสง่
ผลดีในเ ร่ืองของการลดอุบัติ เหต ุ 
เพราะควบคมุเวลาปิด-เปิดของร้าน
เหล้า ก็สง่ผลลดเร่ืองอบุตัเิหตไุด้

 • อุโมงค์ทางลอด
หมายเลข 11 กบัทางหลวงหมายเลข 
1001 (รวมสะพานข้ามแม่น�า้ปิง) 
อ.เมือง จ.เชียงใหม ่วา่กรมทางหลวง
ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท
เชียงใหมค่อนสตรัคชัน่ จ�ากดั ด�าเนิน
การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและ
สะพานใหม่ข้ามแม่น�า้ปิง โดยราย
ละเอียดของโครงการก่อสร้าง จะเร่ิม
ตัง้แต ่ กม.93+960 ถึง กม.97+000 
รวมระยะทางกวา่ 3 กิโลเมตร เร่ิมต้น
สัญญา 19 มีนาคม 2558 สิน้สุด
สญัญา 2 มีนาคม 2560 รวมเวลา 2 
ปี 11 เดือน
 ทัง้นีโ้ครงการก่อสร้างอโุมงค์ทาง
ลอดและสะพานใหม่ข้ามแม่น�า้ปิง     
มีมูลค่างานตามสัญญาทัง้หมด 
1,172,771,000 บาท (ประมาณหนึง่
พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิสองล้านบาท) และ
หากผู้ รับเหมาไม่สามารถส่งมอบผล
งานให้ตามสญัญา จะมีคา่ปรับวนัละ 
2,931,927 บาท (ประมาณสองล้าน
เก้าแสนบาท) โดย บริษัทเชียงใหม่
คอนสตรัคชัน่ จ�ากดั เป็นบริษัทท่ีมีผล
งานการก่อสร้างทัง้อุโมงค์ทางลอด 
และสะพานขนาดใหญ่หลายแห่งใน
จังหวดัเชียงใหม่ ส่วนการออกแบบ
เ ส้นทาง  ทางส� านักส�ารวจและ
ออกแบบ กรมทางหลวงเป็นผู้ด�าเนิน
การออกแบบรวมทัง้ควบคุมการ
ก่อสร้าง ด� า เ นิ น ก า ร โ ด ย ส� า นัก
ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง
เช่นกัน
 ส�าหรับรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างประกอบด้วย 1. งานก่อสร้าง
ทางลอด(อโุมงค์) ท่ีบริเวณสามแยก
แม่โจ้ (เทพปัญญา) 2. งานก่อสร้าง 
และขยายสะพานข้ามแม่น�า้ปิง (ป่า
ตัน)  3.  งานก่อสร้างและขยาย
ทางหลวงหมายเลข 11 ขยายช่อง
จราจรในทางหลกัจาก 4 ช่องจราจร 
เป็น 6 ชอ่งจราจร ก่อสร้างและขยาย
ทางคูข่นานอยา่งน้อย 3 ชอ่งจราจร 4. 
งานก่อสร้างและขยายสะพานข้าม
ล�าน�า้จ�านวน 2 แห่ง 5. งานอ�านวย
ความสะดวกการจราจร 6. งานระบบ
ระบายน�า้ และ 7. งานเบด็เตลด็
 ในการแก้ไขปัญหาการจราจรท่ี
เกิดขึน้ ในเบือ้งต้นนายรัฐพงษ์  เลศิ
สุวรรณไพศาล นายช่างโครงการ 
กล่าวว่า ได้มีการแจ้งข่าวสารให้
ประชาชน รั บ รู้ โ ดยผ่ า นสื่ อ วิทยุ
กระจายเสยีง และสือ่ทกุประเภท และ
ประสานงานไปยงัหลาย ๆ หน่วยทัง้
ในจงัหวดั และหนว่ยงานต�ารวจโดยท่ี
ประชาชนก็ต้องมีการปรับตวั สว่นการ
ลดผลกระทบทางด้านมลพิษและการ
จราจรตดิขดั ทางโครงการวิธีการชว่ย
ให้รถเคลื่อนไหวตลอดเวลา โดย
อนัดบัแรกการเร่ิมต้นโครงการจะท�า
ถนนจาก 2 เลนให้เป็น 3-4 เลนเพ่ือให้
รถวิ่งได้ 
 ซึง่ขัน้ตอนแรก โครงการเร่ิมเบ่ียง
เส้นทางจากแยกศาลเด็กไปข่วงสิงห์ 
ท�าการขยายถนน และมีการวางท่อ
ระบายน�า้ขยายถนน ทัง้นี  ้ ท่ีหน้า
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาได้ท�าการ
ตดิเคร่ืองสาธารณปูโภคฯ ซึง่ได้แก่ ทอ่
ประปา และวางทอ่เพ่ือการระบายน�า้ 
 ขัน้ตอนท่ีสองการใช้เส้นทางยงั
คงมีไฟจราจร โดยเป็นเส้นทางจาก
แยกข่วงสิงห์ไปแยกแม่โจ้ (หรือแยก

เทพปัญญา) คือ ให้ผู้ใช้รถเบ่ียงไปใช้
ไฟจราจรทางซ้าย เพ่ือลดการจราจร
ติดขดั และปิดเส้นทางไฟจราจรทาง
ขวามือส�าหรับการขดุเจาะถนน
 ขัน้ตอนท่ีสาม ท�าเส้นทางให้เป็น
วงกลม คือ รถท่ีมาจากแมโ่จ้จะเข้าตวั
เมือง ให้เลีย้วซ้ายแล้วไปกลบัรถ และ
ถ้ารถมาจากแยกศาลเด็กบนถนน
ซุปเปอร์จะไปแม่โจ้ต้องไปกลับรถ
ตามเส้นทางท่ีได้ก�าหนดไว้ แตไ่มมี่ไฟ
จราจร และต้องเผ่ือเวลาในการเดิน
ทางในช่วงเวลาเร่งดว่น โดยจะมีเจ้า
หน้าท่ีจราจรมาให้ความสะดวก และ
คอยแนะน�าเส้นทางให้ 
 ทัง้นี ้ ประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนน
สามารถท่ีจะโทรมาแจ้งปัญหากับ
หมวดการทางได้ ซึ่งทางหมวดการ
ทางจะรับเร่ืองไว้เฉพาะประเด็นท่ี
สามารถแก้ไขได้ เชน่ ปัญหาฝุ่ น ก็จะ
มีรถน�า้ไปฉีดน�า้เพ่ือลดปริมาณฝุ่ น
ละอองให้ และหากจุดไหนอนัตราย 
อยา่งเชน่ บอ่พกัน�า้หรือบริเวณท่ีเป็น
ห ลุม  ก็ จ ะ เ อ า ธ ง ไ ป ปั ก ใ ห้ เ ป็ น
สัญ ลัก ษ ณ์ ใ ห้ เ ห็ น อ ย่ า ง ชัด เ จ น 
นอกจากนีจ้ะพยายามแก้ไขปัญหา
ตามจดุ หากจดุไหนวิกฤตก็จะท�าการ
แก้ไขให้เพ่ือระบายรถให้ว่ิงคล่องตวั
ขึน้เป็นกรณีไป นอกจากนีท้างหมวด
การทางมีการกวาดฝุ่ นล้างถนนทุก
วันและเพ่ิมความสว่างด้วยการติด
ตัง้ไฟเพ่ืออ�านวยความสะดวกใน
การเดินทาง
 อยา่งไรก็ตามในสว่นของการเปิด
เวทีการมีสว่นร่วมของประชาชน ทาง
แขวงการทางเชียงใหมท่ี่ 2 ได้เคยเปิด
เวทีการท�าประชาพิจารณ์ไปเม่ือกลาง
เดือนกนัยายนปี 2557 โดยประชาชน
ได้ลงประชามติเห็นด้วยกบัโครงการ
ก่อสร้างทางลอดท่ีจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 11 กบัทางหลวงหมายเลข 
1001 (รวมสะพานข้ามแม่น�า้ปิง) 
จ.เชียงใหม ่ซึง่นายวสวตัติ์ ประภสัสร 
เผยความคืบหน้าวา่ กรมทางหลวงมี
แนวคิดท่ีจะด�าเนินโครงการทางลอด
แยกแมโ่จ้มาตัง้แตปี่ 2554 ซึง่แตเ่ดิม
มีแนวคิดท่ีจะสร้างเป็นสะพานข้าม 
แตพ่อเร่ิมด�าเนินการศกึษาความเป็น
ไปได้ของโครงการแล้วปรากฏว่า
ประชาชนในพืน้ท่ีต้องการให้ก่อสร้าง
เป็นทางลอด จนในท่ีสุดก็มีการ
ออกแบบเป็นอโุมงค์ทางลอด
 ดงันัน้ โครงการก่อสร้างทางลอด
ท่ีจุดตดัทางหลวงหมายเลข 11 กับ
ทางหลวงหมายเลข 1001 (รวม
สะพานข้ามแม่น�า้ปิง) จ.เชียงใหม ่
หากก่อสร้างอโุมงค์แหง่นีแ้ล้วเสร็จจะ
สามารถช่วยลดปัญหาการจราจร
ติดขัดได้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีคอขวด
บริเวณสะพานป่าตันข้ามแม่น�า้ปิง 
และลดระยะเวลาในการเดนิทาง รวม
ถึงผู้ ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก
และปลอดภยัมากขึน้

 • โครงการต�าบล 5 ล้าน
ตามนโยบายของรัฐบาลโดยทางผู้วา่
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ย� า้ถึง
ความโปร่งใสในการเบิกจ่ายและ
สามารถตรวจสอบได้
 นายปวิณ ช�านิประศาสน์ ผู้ ว่า
ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ ยืนยนัเก่ียว
กับกรณีเร่ือง ของการทุจริตหรือไม่
โปร่งใสของจงัหวดัเชียงใหม่ภายใต้
การก� ากับโดยใกล้ ชิดของ นาย
ประจวบ กนัธิยะ ได้ยืนยนัวา่โครงการ
ท่ีด�าเนินการคือ 1.การมีสว่นร่วมของ
ชุมชน ถือว่ า เ ป็น เ ร่ื องส� าคัญ ถ้า
โครงการใดชมุชนไมมี่สว่นร่วมก็จะไม่
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ส�านกัจดัท�างบประมาณเขต 15 สว่น
ประการท่ี 2.เร่ืองการตรวจสอบความ
โปร่งใสนัน้ ทางจังหวัดได้เชิญภาค
เอกชนประสานกับคณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่
ชาติ ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน
เข้ามาร่วมตรวจสอบความโปร่งใส
ของโครงการประการท่ี 3 เปิดเผย
ข้อมลูโดยให้ประชาชนรับทราบ โดย
การจดัท�าปา้ยประชาสมัพนัธ์
 จงัหวดัเชียงใหมมี่อ�าเภอทัง้หมด
ท่ีอยูใ่นโครงการ 25 อ�าเภอ 204 ต�าบล 
จ�านวนเงินท่ีได้รับการจดัสรร 204 x  
5 ล้าน = 1,020 ล้านบาท จ�านวน
โครงการท่ีเสนอรวมทัง้สิน้ 3,304 
โครงการ วงเงิน 983,086,781.21 

ดีแค่ไหนท่ีมีทหารไทย
ข่าวต่อหน้า 1

 “ทหาร” บคุคลท่ีอยูคู่ก่บัสงัคมไทยมาแตช้่านาน 
และพร้อมจะเสียสละชีพ เพ่ือให้ชาติยังคงอยู่ต่อไป 
ตัง้แตจ่�าความได้ ทหารมีบทบาทตอ่เหตกุารณ์บ้านเมือง
ในสังคมไทยอยู่เสมอมา ซึ่งเป็นท่ีรู้กันดีว่าในอดีต
ประเทศไทยมีการปกครองแบบระบบทหารมาก่อนท่ีจะ
มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย โดยการ
ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนัน้ ต้องมีผู้น�าท่ีมา
จากการเลอืกตัง้ของประชาชน และท่ีผา่นมาประเทศไทย
มีผู้น�าท่ีเป็นพลเรือน ซึง่ผา่นการเลือกจากประชาชนมา
โดยตลอด แตท่ัง้นี ้ประเทศไทยก็ยงัประสบปัญหาวิกฤต
ทัง้ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ก่อให้เกิดการรัฐประหาร
ยดึอ�านาจรัฐบาลโดยทหาร 
 เชน่ในปี พ.ศ.2535 พล.อ.สจิุนดา คราประยรู 
ยดึอ�านาจรัฐบาล พล.อ.ชาตชิาย ชณุหะวณั พ.ศ.2549 
พล.อ.สนธิ บญุยรัตกลนิ ยดึอ�านาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ชินวตัร และลา่สดุในปี พ.ศ.2557 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา เข้ายดึอ�านาจรัฐบาลจาก นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชิน
วตัร ซึง่ทหารเข้ามาดแูลเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ และหวงัจะคืนอ�านาจให้กบัประชาชนเชน่
เดิม ถ้าหากการร่างรัฐธรรมนญูเสร็จจะจดัการเลือกตัง้ 
เพ่ือให้ประชาชนเลือกบคุคลขึน้มาเป็นผู้น�าประเทศคน
ใหม ่ตามอ�านาจประชาธิปไตยท่ีพงึมี และตอนนัน้ทหาร
จะคืนอ�านาจให้กบัประชาชนดงัเดมิ 
 นกัเรียนเตรียมทหาร จิราวฒัน์ อินต๊ะจกัร์ กลา่ว
วา่ เราบชูาเกียรตยิศมากกวา่เงิน และเราถกูปลกูฝังมา
ตลอดวา่ทหารต้องชว่ยเหลือประชาชน เสียสละ อดทน 
กล้าหาญ มีระเบียบวินยั รักชาตแิละแม้กระทัง่การท่ีเรา
ได้รับต�าแหน่งทหารเรามีการคัดเลือกให้คนดีได้มา 
ปกครอง พวกเรามีรากฐานซึง่ถกูวางระบบไว้หมดแล้ว
และก็เช่ือวา่ระบบนีม้นัดีไมมี่อธิปไตยในหมูท่หาร ดงันัน้ 
ระบบท่ีวา่นีคื้อระบบแบบเบด็เสร็จในตวั แตพ่วกเราท�า

บนพืน้ฐานแหง่ความดีทกุการปฏิบตั ิเรามีผู้บงัคบับญัชา
ระดบัสงูซึง่อ�านาจท่ีเราได้รับมาเกิดจาการยอมรับหรือ
การให้เกียรติ ส่วนอ�านาจอธิปไตยคืออ�านาจ ในการ
บริหารประเทศซึง่ทางทหารก็ไม่ได้อยากออกมาสัง่การ 
ปกครองประเทศแตท่ี่เราออกมาก็เพ่ือรักษาความสงบสขุ
เรียบร้อยตามท่ีทา่นนายกฯ ประยทุธ์พดูเสมอ ถงึแม้วา่
ทางทหารจะมีการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ แต่ทหารก็ใช้
อ�านาจในการปกครองแคท่หารด้วยกนัเอง อยา่งไรก็ตาม
ทหารก็ยงัคงรักษาอ�านาจความเป็นประชาธิปไตยให้กบั
ประชาชน 
 เชน่เดียวกบัจา่เอก กิตติศกัดิ์ กองชยั ต�าแหนง่ 
ช่างอาวุธปล่อยน�าวิถี กองอาวุธปล่อยน�าวิถี กรม
สรรพาวธุทหารเรือ ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ ท่ีมองวา่
อาชีพทหารเป็นอาชีพท่ีมั่นคง มีเกียรติ ถือเป็นการ
ตอบแทนคณุแผน่ดนิ เป็นอาชีพท่ีต้องเสยีสละเป็นอยา่ง
มากและต้องมีใจรักในการเป็นทหารเพราะชีวิตแขวนอยู่
บนเส้นด้าย ไมรู้่วา่จะตายเม่ือไหร่ ชีวิตและความเสยีสละ
ก็เพ่ือประเทศชาตบ้ิานเมือง 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นเราจะเห็นได้วา่ทหารนัน้ 
ต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการปฏิบัติหน้าท่ี ทัง้
ความเสียสละและความกล้าหาญก็เพ่ือให้ประเทศชาติ
สงบสขุ อย่างเหตกุารณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเรา
ตอนนีก็้เชน่กนัท่ีทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองของ
ประเทศไทยเรา ซึง่ทหารก็หวงัท่ีอยากจะให้ประเทศชาติ
เราสงบสขุ แตท่ัง้นีป้ระชาชนชาวไทยก็รออ�านาจอธิปไตย
คืนจากทหารด้วยเชน่กนั

“กล้าหาญ อดทน มีวินยั เสียสละ 
สภุาพบรุุษทหารไทยใจกล้าหาญ”




